

กรกฎาคม–กันยายน 2024

บทเรียนพระคัมภีร์วันสะบาโต

กรกฎาคม–กันยายน 2024

บทเรียนจากศาสนของเปโตร (ตอนที่ 2)

สารบัญ

1. การหลบหนีอย่างหัตถ์ธรรม 5
2. ขึ้นบันไดอย่างขยันขันแข็ง 10
3. เพื่อเป็นเกียรติอันชื่นชอบแก่ผู้อื่น 15
4. เป้าหมายสูงสุด 20
5. ทำให้แน่ใจว่า 25
6. เข้มแข็งขึ้นในความจริงปัจจุบัน 31
7. คำพยากรณ์เพื่อผลประโยชน์ของเรา 36
8. ความบริสุทธิ์ในยุคทุกจริต 41
9. การเชิดชูแสงแห่งสวรรค์ 47
10. การเสริมสร้างจิตใจของเรา 52
11. การต่อเวลาพิเศษเพื่อจุดประสงค์ 57
12. คนแบบไหน? 62
13. อดทนจนถึงที่สุด 67

บทเรียนพระคัมภีร์วันสะบาโตเป็นโปรแกรมการศึกษารายวัน มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์และวิญญาณแห่งคำพยากรณ์เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม คำพูดอ้างอิงจะสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้มีความคิดที่กระชับและตรงประเด็น ในบางกรณีวงเล็บเหลี่ยม [] จะให้มาเพื่อให้อ่านใจในความชัดเจน บริบทที่เหมาะสม และอ่านได้อย่างราบรื่น แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมในแหล่งข้อมูล

ภาพประกอบ: Sermonview บนปกหน้า; แผนที่แหล่งข้อมูลในหน้า 4, 46, 72

ลิขสิทธิ์ © 2024 โดยสำนักงานใหญ่ คริสตจักรเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูป แผนกโรงเรียนวันสะบาโต 5240 ถนนฮอลลินส์ เรนโค เวอเจเนียร์ 24019, สหรัฐ โทรศัพท์: 1-540-362-1800 * www.sdarm.org * อีเมล: info@sdarm.org

คำนำ

คุณกำลังมองหาชัยชนะในชีวิตคริสเตียนของคุณหรือไม่? ถ้าอย่างนั้นคุณก็มาถูกที่แล้ว:

“ในจดหมายฉบับที่สองที่เปโตรเขียนถึงผู้ที่ได้รับ ‘ความศรัทธาอันล้ำค่า’ ด้วยตัวเอง อัครสาวกได้กำหนดแผนการอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับการพัฒนาอุปนิสัยแบบคริสเตียน”—กิจการของอัครทูต น. 529

“บทแรกของบทที่สองของเปโตรเต็มไปด้วยคำแนะนำ และเป็นประเด็นสำคัญของชัยชนะ ความจริงถูกบังคับอย่างน่าประทับใจในจิตใจโดยวิธีการนำเสนอในบทนี้ ให้เราแนะนำการศึกษาถ้อยคำเหล่านี้และการ

ปฏิบัติศีลเหล่านี้ให้มากขึ้น”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนต์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 7 น. 942

การพัฒนาอุปนิสัยแบบคริสเตียนอย่างแท้จริงในช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์นั้นสำคัญเพียงใด ในเมื่อในไม่ช้าเราต้องยืนหยัดโดยไม่มีคนกลางวิงวอนแทนเราในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของสถานศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์! ด้วยความคิดที่จริงจังเหล่านี้ นักเรียนโรงเรียนวันสะบาโตทั่วโลกจะมุ่งความสนใจไปที่บทเรียนจากศาสน์ของเปโตร (II)

เคยมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้และแบกกางเขนทุกวันสำคัญกว่าตอนนี้ เราเต็มใจที่จะฝึกฝนการปฏิเสธตนเองมากแค่ไหน?—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 9 น. 186

“เราจะต้องเป็นผู้มีส่วนในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ โดยหลีกเลี่ยงจากความเสื่อมทรามที่อยู่ในโลกด้วยค้นหา

“ไม่มีสิ่งใดในพระวจนะของพระเจ้าที่จะทรงเลือกอย่างไม่มีเงื่อนไข—ในพระคุณครั้งเดียว อยู่ในพระคุณเสมอ ในบทที่สองของสองเปโตร หัวข้อนี้ได้รับการอธิบายให้ชัดเจนและชัดเจน ---

“พระคัมภีร์แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้ที่เคยรู้จักวิถีชีวิตและชื่นชมยินดีในความจริง ตกอยู่ในอันตรายจากการละทิ้งความเชื่อและหลงทาง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการกลับใจใหม่สู่พระเจ้าในแต่ละวัน

“ทุกคนที่หมายมั่นจะสนับสนุนหลักคำสอนเรื่องการเลือกสรร ครั้งหนึ่งในพระคุณ ในพระคุณเสมอ จึงทำสิ่งนี้กับที่ราบพระเจ้าคริสต์ดังนี้” --

“บรรดาผู้ที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริงได้ถูกส่งไว้กับพระคริสต์ตามพระฉายาของการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และถูกฟื้นขึ้นมาจากหลุมศพที่มีน้ำตามพระฉายาของการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ เพื่อดำเนินชีวิตใหม่ โดยการเชื่อฟังอย่างซื่อสัตย์ต่อความจริง พวกเขาจะทำการเรียกและการเลือกตั้งของพวกเขาแน่นอน” —หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนต์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 6 น. 1114, 1115

“โดยการดูแลและเลียนแบบพระชนม์ชีพ [ของพระคริสต์] เราจะได้รับการฟื้นฟูตามรูปลักษณ์ของพระองค์ สง่าราศีแห่งสวรรค์จะส่องประกายในชีวิตของเราและสะท้อนให้ผู้อื่นเห็น ที่บัลลังก์แห่งพระคุณ เราจะพบความช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตเช่นนั้นได้ นี่เป็นการชำระให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง และตำแหน่งอันสูงส่งที่มนุษย์ปรารถนาได้มากไปว่าการเชื่อมต่อกับพระคริสต์เมื่อแขนงเชื่อมต่อกับเสาอู๋น?”—คำอธิบายสำหรับนัมัสการ เล่มที่ 5 น. 306 อามน!

สำนักงานใหญ่แผนกโรงเรียนวันสะบาโต

วันสะบาโต กรกฎาคม 6, 2024

การถวายวันสะบาโตครั้งแรกสำหรับโบสถ์ โรงเรียน และสำนักงานในไลบีเรีย

ไลบีเรียบางครั้งเรียกว่าพรมแดนสุดท้ายของแอฟริกา เป็นประเทศป่าฝนเขตร้อนบนชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกา ล้อมรอบด้วยเซียร์ราลีโอน ไอวอรีโคสต์ กินี และมหาสมุทรแอตแลนติก ในบรรดาประชากรมากกว่า 5 ล้านคน 85.3% นับถือศาสนาคริสต์ (ส่วนใหญ่เป็นโปรเตสแตนต์ รวมถึงเซเวนธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส) 12.6% นับถือศาสนาอิสลาม 1.5% อ้างว่าไม่มีศาสนา และ 0.6% นับถือศาสนาชนเผ่า

ไลบีเรียเป็นสาธารณรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในแอฟริกา ยังคงพยายามฟื้นตัวจากสงครามกลางเมืองที่ทำลายล้างนาน 14 ปี (พ.ศ. 2532-2546) ซึ่งทำลายโครงสร้างของประเทศนี้ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก เกษตรกรรมถูกทำลายลง และโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมก็ถูกทิ้งให้อยู่ในความโกลาหล

ท่ามกลางความยากลำบาก ในปี พ.ศ. 2554 พี่น้องในประเทศไลบีเรียได้สนใจหลักคำสอนของขบวนการปฏิรูปเซเวนธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสผ่านทางเว็บไซต์ SDARM GC www.sdarm.org และงานนี้จัดขึ้นที่ในปี พ.ศ. 2555 นับตั้งแต่นั้นมาก็มีความก้าวหน้าจากเมืองหลวง เมืองมอนโรเวียไปยังสามใน 15 มณฑลของไลบีเรีย

แม้ว่าวิกฤตการณ์ทางแห่งจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่รอยแผลเป็นจากบาดแผลยังคงปรากฏให้เห็นทั่วประเทศ เศรษฐกิจตกต่ำ และมักจะเป็นเรื่องยากที่จะได้งานที่นี้หากใครไม่ปฎิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อพรการการเมือง สภาการณ้กำลังอ่อนแอ แต่ศรัทธาของเรายังคงดำเนินต่อไป

เพื่อพัฒนางานในไลบีเรีย จำเป็นต้องมีสำนักงานใหญ่และสถานที่สักการะและส่งเสริมกิจกรรมมิชชันนารีทางการแพทย์ของเราในทันที จำเป็นต้องจัดเตรียมโรงเรียนประถมศึกษาให้ลูกหลานของเราที่เผชิญกับความท้าทายเพราะพวกเขาต้องพลาดการสอบและชั้นเรียนพิเศษที่กำหนดไว้ในวันสะบาโต

ในปี 2019 พี่ชายคนหนึ่ง (ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว) ได้บริจาคที่ดินบางส่วนเพื่อสร้างโรงเรียน สถานพยาบาล และพื้นที่สำนักงานด้วยพระคุณาธิคุณ เพื่อเริ่มต้นโบสถ์และโครงการที่จำเป็นเหล่านี้ เราได้รับพรด้วยพื้นที่หนึ่งเอเคอร์ใน ไนอันโฟลา (ฟาร์ม คอลลินส์) ในเทศมณฑล บอง ตอนล่าง และอีกพื้นที่หนึ่งขนาดประมาณ 1/4 เอเคอร์ใน มอนโรเวีย

ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอพี่น้องชายหญิงทุกคนทั่วโลกช่วยเราเรื่องเงินบริจาคในวันสะบาโตแรกเพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่จำเป็นในการพัฒนางานของพระเจ้าในไลบีเรีย เราขอขอบคุณล่วงหน้า

พี่น้องของท่านจากไลบีเรีย

การหลบหนีอันมหัศจรรย์

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “โดยสิ่งเหล่านี้ได้ประทานบรรดาพระสัญญาอันใหญ่ยิ่งและประเสริฐแก่พวกเรา เพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะได้เป็นผู้เข้าส่วนแห่งสภาพของพระเจ้า โดยพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้โดยทางราคาคัมहा” (2 เปโตร 1:4)

“โอ้ ว่าบรรดาผู้มีชีวิตฝ่ายวิญญาณน้อยนัยจะตระหนักว่าชีวิตนิรันดร์สามารถมอบให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นและรอดพ้นจากความเสื่อมทรามที่อยู่ในโลกด้วยคัมहा”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 9 น.155.

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:

คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 737-746

ข้อคิดจากภูเขาแห่งพระพร น. 76-78

วันอาทิตย์

วันที่ 30 มิถุนายน

1. จดหมายที่มีจุดประสงค์

ก. จดหมายฉบับนี้จำหน่ายถึงใคร—และเพราะเหตุใด—และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? 2 เปโตร 1:1

“นี่เป็นหัวข้อใหญ่สำหรับการใคร่ครวญ—ความชอบธรรมของพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา การใคร่ครวญพระคริสต์และความชอบธรรมของพระองค์ไม่มีที่ว่างสำหรับการถือว่าตนเองชอบธรรม เพื่อการถวายเกียรติแด่ตนเอง ในบทนี้ไม่มีการหยุดนิ่ง มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของความรู้เกี่ยวกับพระคริสต์”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนธ์เดย์แอดเวนติส เล่มที่ 7 น. 942

ข. เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าอย่างกระตือรือร้นด้วยพระคำของพระองค์อย่างแท้จริง รางวัลอะไรจะไหลเข้าสู่จิตใจของเราอย่างสิ้นเหลือ? 2 เปโตร 1:2

“หากมนุษย์ยึดถือธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ โดยดำเนินการตามแผนการเพิ่มเติม เสริมพระคุณเข้ากับพระคุณ ในการทำให้อุปนิสัยชาวคริสต์สมบูรณ์แบบ พระเจ้าก็จะทรงดำเนินการตามแผนทวิคุณ พระองค์คร่ำในพระวจนะของพระองค์: ‘พระคุณและสันติสุขของทวิคุณแก่ท่านโดยความรู้เรื่องพระเจ้าและพระเยซูของค์พระผู้เป็น

เจ้าของเรา! ”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 6 น. 148

2. พระพรของการรู้จักพระเจ้า

- ก. ความมั่นใจอันเป็นพระอะไรเกิดขึ้นแก่เราทุกคน—และได้รับการต้อนรับเป็นพิเศษในยามยากลำบาก? เยเรมีย์ 24:7; โยบ 22:21-23, 29

“ความหวังของเราคือการได้รับความเข้มแข็งอย่างค้ำเนื่องโดยความรู้ที่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา ขอให้ศรัทธาของเราพักอยู่บนรากฐานนี้ เพราะมันจะยืนหยัดมั่นคงตลอดไป แทนที่จะจมอยู่กับความมืดของซาตานและกัวอำนาจของเขา เราควรเปิดใจรับแสงสว่างจากพระคริสต์และปล่อยให้แสงสว่างส่องออกไปสู่โลก โดยประกาศว่าพระองค์ทรงอยู่เหนืออำนาจทั้งหมดของซาตาน โดยพระพาหุที่ล้ำจนของพระองค์จะรองรับ บรรดาผู้วางใจในพระองค์”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 742

- ข. เมื่อเรากลับเคยกับพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆ ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร? โยเซฟ 13:4; เอเฟซัส 3:17-19

“ทัศนคติอันน้อยนิดที่หลายคนมีต่อพระอุปนิสัยและตำแหน่งอันสูงส่งของพระคริสต์ทำให้ประสบการณ์ทางศาสนาของพวกเขาแคบลงและขัดขวางความก้าวหน้าในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาอย่างมาก ศาสนาส่วนบุคคลในหมู่พวกเราในฐานะประชาชนกำลังตกต่ำ มีรูปแบบมาก มีเครื่องจักรมาก มีศาสนา มาก แต่ต้องนำบางสิ่งที่ลึกซึ้งและมั่นคงกว่ามาสู่ประสบการณ์ทางศาสนาของเรา”—อ้างแล้ว หน้า 743

“พระเยซูตรัสว่า ‘พระบิดาทรงรักท่าน’ หากศรัทธาของเราตั้งมั่นอยู่ที่พระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านพระคริสต์ ศรัทธานั้นจะพิสูจน์ ‘ในฐานะสมอบของจิตวิญญาณ ทั้งแน่นอนและแน่วแน่ และซึ่งเข้าไปในนั้นภายในมัน; ผู้เบิกทางอยู่ที่ไหนสำหรับเราเข้าไป’ ความมืดหวังย่อมเกิดขึ้นจริง ความทุกข์ยากที่เราต้องคาดหวัง แต่เราต้องมอบสิ่งสารพัดทั้งน้อยใหญ่ไว้กับพระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงสับสนกับความคับข้องใจของเรามากมายหลายหลาก หรือถูกรอบงำโดยภาระหนักของเรา การดูแลของพระองค์ขยายไปถึงทุกครัวเรือนและล้อมรอบทุกคน พระองค์ทรงห่วงใยธุรกิจและความโศกเศร้าของเราทั้งหมด พระองค์ทรงทำเครื่องหมายทุกน้ำตา พระองค์ทรงสัมผัสถึงความรู้สึกอ่อนแอของเรา ความทุกข์ยากและการทดลองทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเรานี้ได้รับอนุญาตให้บรรลุดุจดประสงค์แห่งความรักที่ทรงมีต่อเรา ‘เพื่อเราจะได้มีส่วนร่วมในความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์’ และด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นผู้เข้าร่วมในความปีติอันบริบูรณ์ซึ่งพบได้ในที่ประทับของพระองค์

“พระเจ้าแห่งโลกนี้ทรงกระทำจิตใจของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อ เกรงว่าแสงสว่างแห่งพระกิตติคุณอันรุ่งโรจน์ของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายาของพระเจ้าจะส่องแสงแก่พวกเขา แต่พระคัมภีร์มีเงื่อนไขที่ชัดเจนที่สุดต่อหน้าเรา ความสำคัญของการได้รับความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า”—อ้างแล้ว หน้า 742

3. การแสวงหาและการค้นพบ

- ก. อธิบายสภาวะของโลกปัจจุบัน **1** ย่อหน้า **5:19** อย่างไรก็ตาม พระเจ้าประทานพระวจนะของพระองค์มาเพียงใด? **2** เปโตร **1:3**

“เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องของชาตนาเพื่อให้อัจฉริยะมนุษย์หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะขัดขวางพวกเขาจากการได้รับความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า พระองค์ทรงพยายามให้พวกเขาจมอยู่กับสิ่งที่ทำให้ความเข้าใจมืดมนและทำให้อัจฉริยะญาณท้อแท้ เราอยู่ในโลกแห่งบาปและความเสื่อมทราม รายล้อมไปด้วยอิทธิพลที่มีแนวโน้มจะงูใจหรือทำให้ผู้ติดตามพระคริสต์ท้อแท้ พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า: 'เพราะความชั่วช้าจะมีอยู่มากมาย ความรักของคนที่อ่อนแอจะเย็นลง หลายคนจับตาดูความชั่วร้ายอันน่าสะพรึงกลัวที่มีอยู่รอบตัวพวกเขา การละทิ้งความเชื่อและความอ่อนแอในทุกด้าน และพวกเขาพูดถึงสิ่งเหล่านี้จนกว่าใจของพวกเขาจะเต็มไปด้วย' ด้วยความโศกเศร้าและสงสัย พวกเขารักษากิจการงานอย่างเชี่ยวชาญของผู้หลอกลวงไว้ต่อหน้าจิตใจ และจมอยู่กับลักษณะที่ท้อแท้จากประสบการณ์ของพวกเขา ขณะที่พวกเขาดูเหมือนจะมองไม่เห็นอำนาจของพระบิดาบนสวรรค์และความรักอันหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์ ทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่ชาตนาต้องการ ถือเป็นความผิดพลาดที่จะคิดว่าศัตรูของความชอบธรรมสวมชุดที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ เมื่อเราแทบไม่คำนึงถึงความรักของพระเจ้าและพลังอำนาจของพระองค์ เราต้องพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ เราไม่มีพลังอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเหลือตนเองให้พ้นจากเงื้อมมือของชาตนา แต่พระเจ้าทรงกำหนดทางหนีไว้แล้ว พระบุตรของพระเจ้าสูงสุดทรงมีกำลังที่จะทรงสู้รบเพื่อเรา และ 'โดยพระองค์ผู้ทรงรักเรา' เราจะหลุดพ้น 'มากกว่าผู้พิชิต' —คำพยากรณ์สำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 740,741

- ข. ชัยชนะฝ่ายวิญญาณเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแสวงหาความรู้ที่มากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างจริงจังอย่างไร? สุกายิต **9:10; 15:14** (ส่วนแรก)

“ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นรากฐานของการศึกษาที่แท้จริงและการรับใช้ที่แท้จริงทั้งหมด มันเป็นเรื่องป้องกันที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวต่อการล่อลวง เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้เราเป็นเหมือนพระเจ้าในอุปนิสัยได้

“นี่คือความรู้ที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่กำลังทำงานเพื่อยกระดับจิตใจที่อ่อนมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย ความบริสุทธิ์ของชีวิต ประสิทธิภาพในการรับใช้ การยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง ล้วนขึ้นอยู่กับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้า ความรู้นี้เป็นการเตรียมการที่จำเป็นทั้งสำหรับชีวิตนี้และชีวิตหน้า” —มหัศจรรย์แห่งการรักษา น.

4. คำสัญญาที่ยิ่งใหญ่และล้ำค่าอย่างยิ่ง

ก. เราอาจประมาทอะไรในชีวิตคริสเตียนของเราถ้าไปอย่างน่าเศร้า? 2 เปโตร 1:4

“หากเราจะหลีกเลี่ยงจากประสบการณ์ที่เลวร้าย เราต้องเริ่มต้นอย่างจริงจังโดยไม่ชักช้าเพื่อดำเนินการเพื่อความรอดของเราเองด้วยความกลัวและตัวสั่น มีหลายคนที่ไม่ได้ให้หลักฐานที่แน่ชัดว่าพวกเขาเชื่อสัตย์ต่อคำปฏิญาณการรับบัพติศมา ความกระตือรือร้นของพวกเขาถูกแช่เย็นด้วยพิธีการ ความทะเยอทะยานทางโลก ความหยิ่งทะนง และความรักในตนเอง บางครั้งความรู้สึกของพวกเขาที่ปั่นป่วนแต่ก็ไม่ได้ตกลงบนศิลาพระเยซูคริสต์ พวกเขาไม่ได้มาหาพระเจ้าด้วยใจที่แตกสลายในการกลับใจและสารภาพ ผู้ที่มีประสบการณ์งานแห่งการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงในใจจะเปิดเผยผลของพระวิญญาณในชีวิตพวกเขา”—คำอธิษฐานสำหรับนัสนิการ เล่มที่ 9 น. 155

“เมื่อเราได้รับการทอสมอย่างมั่นคงในพระคริสต์ เราก็มีพลังอำนาจที่ไม่มีมนุษย์คนใดแข่งไปจากเราได้ทำไมเป็นเช่นนี้? เพราะเราเป็นผู้มีส่วนในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ หลุดพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกด้วยราคา เป็นผู้มีส่วนในธรรมชาติแห่งพระองค์ผู้เสด็จมายังโลกนี้ด้วยอุปนิสัยแห่งมนุษย์ เพื่อจะได้ยื่นหยัดเป็นหัวหน้าเผ่าพันธุ์มนุษย์ และพัฒนาบุคลิกภาพให้ปราศจากจุดด่างหรือคราบบาป

“เหตุใดพวกเราหลายคนจึงอ่อนแอและไม่ม่ประสิทธิภาพ? เป็นเพราะเรามองตนเอง ศึกษาอุปนิสัยของเราเอง และสงสัยว่าเราจะสร้างที่สำหรับตัวเราเอง ความเป็นปัจเจกบุคคล และลักษณะเฉพาะของเราได้อย่างไรในสถานที่แห่งการศึกษาพระคริสต์และพระอุปนิสัยของพระองค์”—เล่มเดียวกัน เล่มที่ 9 น. 187

ข. จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเราเมื่อเราเข้าใจคำสัญญาเหล่านี้จริงๆ โรม 3:31; 8:14

“ในฐานะคริสเตียน เราได้ให้คำมั่นที่จะตระหนักและบรรลุความรับผิดชอบของเรา และเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า ดังนั้นโดยถ้อยคำของพระเจ้าและการกระทำของเหล่าสาวกของพระองค์ พระคริสต์จึงเป็นตัวแทนได้

“พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เราเชื่อฟังกฎของพระองค์อย่างสมบูรณ์—การแสดงผลออกถึงพระอุปนิสัยของพระองค์ - - กฎข้อนี้เป็นเสียงสะท้อนของพระเจ้า ตรีศกกับเราว่า บริสุทธิกว่า ไซแล้ว ศักดิ์สิทธิ์กว่าด้วยปรารถนาความบริบูรณ์แห่งพระคุณของพระคริสต์ แท้จริงแล้ว—ความหิวโหยและความกระหาย—หลังจากความชอบธรรมยาวนาน คำสัญญาคือ ‘เจ้าจะอิ่ม’ ให้ใจของคุณเต็มไปด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อความชอบธรรมนี้ งานที่พระวจนะของพระเจ้าประกาศาคือสันติสุข และผลของความสงบและความมั่นใจตลอดไป

“เป็นสิทธิพิเศษของเราที่ได้มีส่วนร่วมในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ โดยหลีกเลี่ยงจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกด้วยค้นหา”—โรงเรียนสอนพระกัมภีร์ 1 กุมภาพันธ์ 1904

5. แยกออกจากกันอย่างน่าอัศจรรย์

a. ก. อธิบายน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเด็กทุกคนของมนุษยชาติ ยอห์น 17:17; สดุดี 119:151

“พระเจ้าทรงต้องการให้เราปฏิบัติตามพระฉายาของพระองค์ ความบริสุทธิ์เป็นภาพสะท้อนจากประชากรของพระองค์ถึงรัศมีอันเจิดจ้าแห่งพระสิริของพระองค์ แต่เพื่อที่จะสะท้อนพระสิรินี้ เราต้องทำงานร่วมกับพระเจ้า จิตใจและความคิดจะต้องว่างเปล่าจากสิ่งทีนำไปสู่ความคิด ต้องอ่านและศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้รับพลังทางวิญญาณจากพระคำนั้น ต้องกินและย่อยนมปังจากสรวรรค์เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ดังนั้นเราจึงได้รับชีวิตนิรันดร์ จากนั้นคำอธิษฐานของพระเจ้าช่วยให้รอดก็ตอบ 'ขอทรงชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงของพระองค์ พระคำของพระองค์เป็นความจริง'

“เหล่าเทพไม่สามารถมาแทนที่เราได้ แต่พวกเขาพร้อมที่จะร่วมมือกับเราในการดึงคูจิตวิญญาณมาหาพระคริสต์ และพวกเขากำลังชักชวนให้เราทำงานสามัคคีธรรมกับพวกเขา”—โรงเรียนฝึกพระคัมภีร์ 1 กุมภาพันธ์ 1904

“พระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเรียกร้องให้เราเป็นคนที่พร้อม และเนื่องจากพระองค์ทรงเรียกร้องสิ่งนี้ พระองค์จึงทรงเตรียมการไว้ว่าเราจะมีส่วนในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะประสบความสำเร็จในการคืนรนเพื่อชีวิตนิรันดร์ พระคริสต์เป็นผู้ประทานอำนาจ”—อ้างแล้ว

ข. การทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับเราตอนนี้คืออะไร? 2 โครินธ์ 6:15-18; 7:1

“พระเจ้าผู้สร้างจักรวาลตรัสกับคุณในฐานะพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรัก หากคุณแยกจากโลกด้วยความรักของคุณ และยังคงเป็นอิสระจากการปนเปื้อนของมัน หนีจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกด้วยศรัทธา พระเจ้าจะทรงเป็นพระบิดาของคุณ พระองค์จะทรงรับคุณเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ และคุณจะเป็นทายาทของพระองค์ แทนที่โลก พระองค์จะประทานอาณาจักรใต้สรวรรค์ทั้งหมดแก่คุณตลอดชีวิตแห่งการเชื่อฟัง พระองค์จะประทานพระสิริอันหนักอึ้งชั่ววันนิรันดร์แก่คุณ และชีวิตที่ยั่งยืนชั่ววันนิรันดร์”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 44

วันศุกร์

วันที่ 5 กรกฎาคม

คำถามบทวนส่วนตัว

1. ความศรัทธามักขึ้นมาจากไหน?

2. คุณอาจพลาดอะไรไปบ้างในการไม่เห็นคุณค่าของความรักที่พระเจ้ามีต่อฉัน?
3. “ต้นไม้แห่งความรู้ความดีและความชั่ว” ในปัจจุบันทำให้ฉันเขวไปอย่างไร?
4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันถูกตรึงแน่นในพระคริสต์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน?
5. จากบทเรียนนี้ นิสัยที่มีข้อบกพร่องของฉันจะสมบูรณ์แบบใดอย่างไร?

ขึ้นบันไดอย่างขยันขันแข็ง

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “และนอกจากสิ่งนี้ โดยใช้ความขยันขันแข็งทั้งสิ้น จงเพิ่มคุณธรรมเข้ากับความสำเร็จของพวกท่าน และจงเพิ่มความรู้เข้ากับคุณธรรมและจงเพิ่มการรู้จักบังคับตนเข้ากับความรู้ และจงเพิ่มความอดทนเข้ากับกรรู้จักบังคับตน และจงเพิ่มการที่เป็นอย่างพระเจ้าเข้ากับความอดทน” (2 เปโตร 1:5, 6)

ปีเตอร์นำเสนอบันไดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงแก่เรา ฐานซึ่งวางอยู่บนพื้นดิน ในขณะที่บันไดทรงกลมบนสุดทอดยาวไปถึงบัลลังก์แห่งความไม่มีที่สิ้นสุด เราไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดของบันไดนี้ได้ด้วยความพยายามเพียงครั้งเดียว เราต้องปีนป่ายไปรอบแล้วรอบเล่า ในการต่อสู้ครั้งนั้นเองที่เรากำลังตกอยู่ในอันตรายที่จะเวียนหัว เป็นลมและล้มลง เว้นแต่เราจะเงยหน้าขึ้นมองที่พระเยซู ผู้ทรงลิขิตและผู้พิชิตศรัทธาของเรา—เดอะรีวิฟและเฮรัลด์ 1 ธันวาคม 1885

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:

มหัศจรรย์แห่งการรักษา. 497-502

วันอาทิตย์

วันที่ 7 กรกฎาคม

1. คุณสมบัติคริสเตียนที่สำคัญ

ก. ขึ้นตอนอะไรตามมาเมื่อเราขยันสร้างศรัทธาของเรา 2 เปโตร 1:5 (ส่วนแรก)

“หลังจากได้รับศรัทธาในพระกิตติคุณแล้ว งานแรกของเราคือพยายามเพิ่มหลักธรรมที่มีคุณธรรมและบริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้จึงชำระจิตใจและจิตใจให้สะอาดเพื่อรับความรู้ที่แท้จริง”—คำพยากรณ์สำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 552

“เป็นการต่อสู้อย่างต่อเนื่องที่จะคืนตัวอยู่เสมอเพื่อต่อต้านความชั่วร้าย แต่การได้รับชัยชนะเหนือตนเองและพลังแห่งความมืดครั้งแล้วครั้งเล่านั้นคุ้มค่า ---

“หากปราศจากคุณธรรมอันบริสุทธิ์ ไร้ผลสิ้น ไม่มีใครสามารถก้าวไปสู่ตำแหน่งอันทรงเกียรติใดๆ ได้ แต่ความปรารถนาอันสูงส่งและความรักในความชอบธรรมไม่ได้รับการสืบทอด ไม่สามารถซื้อด้วยครุได้ มันจะต้องเกิดขึ้นจากความพยายามอันเข้มงวดในการต่อต้านสิ่งล่อใจ การสร้างอุปนิสัยที่ถูกต้องเป็นงานแห่งชีวิต และเป็นผลพลอยได้จากการทำสมาธิภาวนาร่วมกับจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ ความขอดเยี่ยมของอุปนิสัยที่คุณมีจะต้องเป็นผลมาจากความพยายามของคุณเอง เพื่อนอาจให้กำลังใจคุณ แต่พวกเขาไม่สามารถทำงานให้คุณได้

อธิษฐาน ถอนหายใจ สิ้น ไม่มีวันทำให้ยิ่งใหญ่หรือดีได้ คุณต้องปีนขึ้นไป ภาคเอาจิตใจของคุณและไปทำงาน ด้วยพลังอันแข็งแกร่งทั้งหมดตามเจตจำนงของคุณ—พื้นฐานการศึกษาของคริสเตียน น. 87

2. ความรู้ที่จำเป็นสำหรับความรอด

ก. บรรยายประเภทของความรู้ที่เราได้รับเรียกให้บรรลุมือขึ้นบนไคของเปโตร 2 เปโตร 1.5 (ส่วนท้าย)

“อัครสาวกนำเสนอบนไคแห่งความสมบูรณ์ของคริสเตียนต่อหน้าผู้เชื่อ ทุกอย่างก้าวแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า และการปีนขึ้นไปสูงขึ้นนั้นจะต้องไม่มีหยุดนิ่ง ---

“หลังจากได้รับศรัทธาในข่าวประเสริฐแล้ว งานต่อไปของผู้เชื่อคือการเพิ่มคุณธรรมอุปนิสัยของเขา และด้วยเหตุนี้จึงชำระจิตใจให้สะอาดและเตรียมจิตใจให้พร้อมรับความรู้ของพระเจ้า ความรู้นี้เป็นรากฐานของการศึกษาที่แท้จริงและการรับใช้ที่แท้จริงทั้งหมด มันเป็นเครื่องป้องกันที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวต่อการล่อลวง และมีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่สามารถสร้างคนเหมือนพระเจ้าในอุปนิสัยได้ โดยผ่านทางความรู้ของพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ‘ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความชอบธรรมของพระเจ้า’ มอบให้แก่ผู้เชื่อ ไม่มีของประทานอันดีใดที่จะมอบให้แก่ผู้ที่ปรารถนาอย่างจริงจังที่จะได้รับความชอบธรรมของพระเจ้า”—เดอะรีวิฟและเฮรัลด์ 19 กันยายน พ.ศ. 2455

“เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์ เราต้องรู้ว่าพระองค์เป็นอย่างไรกับผู้ที่พระองค์ทรงไปไว้ เราต้องตระหนักว่าโดยความเชื่อในพระองค์ นับเป็นสิทธิพิเศษของเรานี้จะมีส่วนร่วมในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสื่อมทรามที่อยู่ในโลกด้วยวาระคะตัมหา จากนั้นเราได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปและข้อบกพร่องในอุปนิสัยทั้งหมด เราไม่จำเป็นต้องลงนินสัชอบบาปไว้สักอย่าง ---

“เมื่อเราเป็นส่วนธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ แนวโน้มผิดที่ได้รับการฝึกฝนและสืบทอดมาจะถูกตัดขาดจากอุปนิสัย และเราได้รับพลังการดำรงชีวิตเพื่อความดี ทุกครั้งที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระอาจารย์ของพระเจ้า การรับส่วนธรรมชาติของพระองค์ทุกวัน เราร่วมมือกับพระเจ้าในการเอาชนะการล่อลวงของซาตาน พระเจ้าทรงทำงานและมนุษย์ก็ทรงงาน เพื่อมนุษย์จะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ดังที่พระคริสต์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเฮนรี่เคย์แอ็ดเวนติส เล่มที่ 7 น. 943

ข. บอกความรู้ประเภทที่สองที่จำเป็นในการเติบโตของคริสเตียน สดุดี 77:6; 2 โครินธ์ 13:5

“เพื่อรับความช่วยเหลือจากพระคริสต์ เราต้องตระหนักถึงความต้องการของเรา เราต้องมีความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับตนเอง มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปเท่านั้นที่พระคริสต์สามารถช่วยได้ เมื่อเราเห็นว่าเราทำอะไรมิถูกอย่างที่สุดและละทิ้งความไว้วางใจในตนเองทั้งหมดเท่านั้น เราจึงจะยึดมั่นในอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 316

3. การควบคุมตนเอง ไม่ใช่การควบคุม

ก. ครูผู้สอนพระกิตติคุณที่ได้รับการคลาใจอาศัยอยู่บนหัวข้อใด? กิจการ **24:24, 25**; ฟิลิปปี **4:5**

“ข้าพเจ้าพูดกับผู้คนประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งบนบันไดแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ของเปโตรซึ่งประกอบด้วยแปดรอบ ข้าพเจ้าอาศัยความพอประมาณและความสำคัญของพ่อแม่ที่สอนลูกให้รู้จักปฏิเสธตนเองและควบคุมตนเอง ระวังความอยากอาหารและการรับรสจากการปล่อยตัวโดยแลกกับความเข้มแข็งทางจิตใจ ศีลธรรม และร่างกาย

“บทเรียนเกี่ยวกับการควบคุมตนเองและการปฏิเสธตนเองต้องได้รับจากการศึกษาในวัยเด็กและเยาวชน ความอยากอาหารต้องถูกควบคุมและให้การศึกษา และนี่คืองานที่มีความรับผิดชอบซึ่งตกทอดมาจากพ่อแม่ เยาวชนรุ่นก่อนๆ เป็นดัชนีชี้วัดของสังคม

“ถ้าพ่อแม่ทำหน้าที่จัดโต๊ะด้วยอาหารที่มีประโยชน์ ทั้งสิ่งกระตุ้นที่ระคายเคือง และในขณะที่เดียวกันก็สอนให้ลูกรู้จักควบคุมตัวเอง และสอนนิสัยให้พัฒนาศีลธรรม เราก็ไม่ควรต้องรับมืออดทนนี้ สิ่งใดแห่งความพอประมาณ หลังจากที่อยู่ปณิธิแห่งการปล่อยตัวได้ก่อตัวขึ้นและเติบโตขึ้นพร้อมกับการเติบโตและเสริมกำลังด้วยความเข้มแข็งแล้ว ยากเพียงใดที่ผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมในวัยเยาว์จะเลิกนิสัยที่ผิดของตน และเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเองและความอยากที่ผิดธรรมชาติของพวกเขา ช่างยากสักเพียงไรที่จะสอนคนเช่นนั้น และทำให้พวกเขารู้สึกถึงความจำเป็นของการยับยั้งชั่งใจแบบคริสเตียน เมื่อพวกเขาเป็นผู้ใหญ่ บทเรียนการควบคุมควรเริ่มต้นด้วยการที่เทย์โคคัวอยู่ในเปล—เดอะรีวิฟและเฮลลันด์ 11 พฤษภาคม 1876

ข. อะไรต่อไปในบันได - และทำไม? 2 เปโตร **1:6** (ส่วนแรก)

“พระเจ้าไม่อนุญาตให้มนุษย์ฝ่าฝืนกฎแห่งการเป็นอยู่ของเขา แต่มนุษย์ยอมให้ซาตานต่อลงใจให้ปล่อยใจให้ยอมตามใจได้ ทำให้ผู้มีปัญญาที่สูงกว่ายอมตามค้นหาและระคายเคืองของสัตว์ และเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้รับตำแหน่งสูงส่ง มนุษย์ซึ่งถูกสร้างขึ้นให้ต่ำกว่าเทวดาเล็กน้อย ด้วยความสามารถที่อ่อนไหวต่อสิ่งสูงสุด การฝึกฝนยอมจำนนต่อการควบคุมของซาตาน และเขาสามารถเข้าถึงผู้ที่ตกเป็นทาสของความอยากอาหารได้อย่างง่ายดาย โดยอาศัยความยับยั้งชั่งใจ บางคนเสียสละครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งเสียสละพลังทางร่างกาย จิตใจ และศีลธรรมของตน ผู้ที่มีจิตใจที่ชัดเจนในการมองเห็นอุบายของซาตาน จะต้องมีความอยากทางร่างกายภายใต้การควบคุมของเหตุผลและมโนธรรม การกระทำที่มีศีลธรรมและเข้มแข็งของจิตใจที่สูงกว่านั้นจำเป็นต่อความสมบูรณ์แบบของอุปนิสัยแบบคริสเตียน—ผู้ปฏิรูปสุขภาพ 1 มีนาคม 1878

4. ความอดทนเป็นไปไม่ได้หากปราศจากความพอประมาณ

ก. ความพอประมาณจะนำไปสู่คุณสมบัติที่สำคัญถัดไปในบันไดได้อย่างไร? 2 เปโตร 1:6 (ตอนกลาง); ลูกกา 21:19

“นิสัยหรือการปฏิบัติใดๆ ที่ทำให้พลังประสาทและสมองอ่อนลง หรือความแข็งแรงทางร่างกาย ไม่เหมาะกับการใช้พระคุณถัดไปที่ตามมาภายหลังความพอประมาณ นั่นคือความอดทน ---

“คนใจร้อน ใช้ของมีนเมา เช่น เบียร์ ไวน์ สุรา ซากาแฟ ฟีน ยาสูบ หรือสารใดๆ เหล่านี้ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะเป็นคนอดทนไม่ได้ ดังนั้นความพอประมาณจึงเป็นบันไดที่เราต้องวางเท้าไว้ก่อนจึงจะเพิ่มความอดทนได้ ในด้านอาหาร เครื่องแต่งกาย ในการทำงาน ในเวลาปกติ ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เราต้องควบคุมโดยความรู้ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องได้รับ เพื่อเราจะวางตัวเราให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับชีวิตและสุขภาพโดยผ่านความพยายามอย่างจริงจัง” — การทรงเรียกที่ส่งของเรา น. 69

ข. ความพอประมาณช่วยในการพัฒนาความอดทนได้อย่างไร และเหตุใดทั้งสองจึงมีความสำคัญมากในยุคสุดท้ายของประวัติศาสตร์โลก? วิวัฒน์ 14:12

“การใช้กระเพาะอาหาร ในทางที่ผิด โดยการสนองความอยากอาหารเป็นแหล่งที่เกิดผลในการทดลองส่วนใหญ่ของคริสตจักร พวกที่กินและทำงานอย่างมีสติและไร้เหตุผล พุดและทำอย่างไร้เหตุผล ผู้ชายที่เจ้าอารมณ์ไม่สามารถเป็นคนอดทนได้ ไม่จำเป็นต้องดื่มเหล้าเพื่อให้มีสติ บาปที่เกิดจากการกินตามใจชอบ กินบ่อยเกินไปมากเกินไป และทานอาหารที่อุดมสมบูรณ์และไม่มีประโยชน์ ทำลายการทำงานของวัยช่ย่อยอาหารที่ดี ส่งผลต่อสมอง และบิดเบือนการตัดสินใจ ขัดขวางการคิดและการกระทำอย่างมีเหตุผล สงบ และดีต่อสุขภาพ และนี่คือแหล่งการทดลองของคริสตจักรที่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นเพื่อให้ประชากรของพระเจ้าอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้กับพระองค์ โดยที่พวกเขาสามารถถวายเกียรติแด่พระองค์ในร่างกายและวิญญาณซึ่งเป็นของพระองค์ พวกเขาจะต้องปฏิเสธการสนองความอยากของตนด้วยความสนใจและความกระตือรือร้น และใช้ความพอประมาณในทุกสิ่ง . แล้วขอให้พวกเขาเข้าใจความจริงในความงดงามและกระฉ่างแจ้ง และดำเนินชีวิตตามนั้น และด้วยแนวทางที่รอบคอบ ฉลาด ตรงไปตรงมา ไม่ให้ศัตรูที่ศรัทธาของเรามีโอกาสตำหนิเหตุแห่งความจริงได้” — คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 618, 619

5. ผลลัพธ์ที่สวงามของความอดทน

ก. การใช้ความอดทนเพื่อพัฒนาในตัวเราคืออะไร? 2 เปโตร 1:6 (ส่วนท้าย)

“ความไม่อดทนนำมาซึ่งความขัดแย้ง การกล่าวหา และความโศกเศร้า แต่ความอดทนทำให้ความสงบและความรักหลังโศกเข้าสู่ประสบการณ์ชีวิตในบ้าน เมื่อเราใช้พระคุณอันล้ำค่าแห่งความอดทนต่อผู้อื่น พวกเขาจะสะท้อนวิญญาณของเรา และเราจะรวมตัวกันกับพระคริสต์ ความอดทนจะแสวงหาความสามัคคีในคริสตจักรในครอบครัว และในชุมชน พระคุณนี้จะต้องถักทอเข้ามาในชีวิตของเรา ทุกคนควรเพิ่มความก้าวหน้ารอบนี้ และเพิ่มพูนความศรัทธา คุณธรรม และความพอประมาณ ซึ่งเป็นพระคุณแห่งความอดทน

“และ ความอดทน ความเป็นเหมือนพระเจ้า’ ความเหมือนพระเจ้าเป็นผลจากอุปนิสัยแบบคริสเตียน ถ้าเราคิดอยู่ในเงาอู่น เราก็เกิดผลของพระวิญญาณ ชีวิตของเงาอู่นจะปรากฏออกมาทางกิ่งก้าน เราต้องมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและใกล้ชิดกับสวรรค์ หากเราแบกรับพระคุณแห่งความเป็นเหมือนพระเจ้า พระเยซูจะต้องเป็นแขกในบ้านของเรา เป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา ถ้าเราสะท้อนพระฉายาของพระองค์และแสดงให้เห็นว่าเราเป็นบุตรและธิดาขององค์ผู้สูงสุด ศาสนาเป็นสิ่งสวงามในบ้าน หากพระเจ้าทรงสถิตกับเรา เราจะรู้สึกราวว่าเป็นสมาชิกครอบครัวของพระคริสต์ในสวรรค์ เราจะรู้ว่ามิเทวคาเฝ้าดูเราอยู่ และกิริยาของเราระงับสภาพอ่อนโยนและความอดทน เราจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่ลานสวรรค์โดยการปลุกฝังความสุภาพและความเลื่อมใสในพระเจ้า การสนทนาของเราจะศักดิ์สิทธิ์ และความคิดของเราจะเป็นเรื่องของสวรรค์

“เอนอคดำเนินกับพระเจ้าผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกกิจการของชีวิต ในบ้านและในธุรกิจของเขา เขาถามว่า ‘สิ่งนี้จะเป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้าหรือไม่’ และโดยการระลึกถึงพระเจ้าและทำตามคำแนะนำของพระองค์ เขาได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและกลายเป็นคนชอบธรรมซึ่งแนวทางของพระองค์เป็นที่พอพระทัย” — เดอะรีวิฟและเฮอทัลด์ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1888

วันศุกร์

วันที่ 12 กรกฎาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. เหตุใดฉันจึงต้องปลุกฝังคุณธรรมแบบคริสเตียนที่กระตือรือร้นและไม่ได้ตอบ?
2. ฉันจะรู้จักพระเจ้าดีขึ้นได้อย่างไร และเหตุใดสิ่งนี้จึงจำเป็นในตอนี้?
3. ฉันจำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ให้มากขึ้นในด้านใดของชีวิต?
4. เหตุใดความอดทนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมที่มีความเป็นศัตรูและก้าวร้าวมากขึ้น?
5. ความเลื่อมใสในพระเจ้าปรากฏที่ไหนและอย่างไร ดังที่เอนอคแสดงตัวอย่างไว้?

เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้อื่น

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “จงรักกันและกันด้วยความรักฉันพี่น้อง ในการให้เกียรติ จงแสดงความเคารพต่อกัน และกัน” (โรม 12:10)

“ปลูกฝังนิสัยในการยกย่องผู้อื่นดีกว่าตนเอง พึ่งพาตนเองได้น้อยลง มีความมั่นใจน้อยลง จงยึดมั่นในความอดทน ความอดกลั้น และความรักฉันพี่น้อง”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 133

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 167-177

วันอาทิตย์

วันที่ 14 กรกฎาคม

1. ความมีน้ำใจ

ก. อะไรจะดีองไหลออกมาอันเป็นผลตามธรรมชาติของความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้า? 2 เปโตร 1:7 (ส่วนแรก) มาระโก 12:28-31.

“ยกระดับมาตรฐาน ยกระดับ สูงขึ้นและยังสูงขึ้นอีก ซึ่งผู้คนไปที่บัพที่ขี้สับของการอพยพซึ่งมีการบันทึกของพระเจ้าไว้ พระบัญญัติสี่ข้อแรกจากพระบัญญัติสิบประการสรุปหน้าที่ของเรต่อผู้สร้างของเรา ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของตนจะซื่อสัตย์ต่อเพื่อนบ้านไม่ได้ ผู้ที่รักพระเจ้าอย่างสุดซึ้งซึ่งจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ความหยิ่งจองหองของตนขึ้นสู่ความไร้สาระ นำมนุษย์ให้สร้างพระเจ้าขึ้นมาเอง พระกิตติคุณของพระคริสต์ชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ ขจัดความรักตนเอง”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่ม 1 9, หน้า 211, 212. [เน้นของผู้เขียน]

“ไม่มีใครรักพระคริสต์และไม่รักลูกๆ ของพระองค์ได้ เมื่อเราวมเป็นหนึ่งในเดียวกับพระคริสต์ เราก็มีจิตใจของพระคริสต์ ความบริสุทธิ์และความรักเปล่งประกายในอุปนิสัย ความสุภาพอ่อนโยนและความจริงควบคุมชีวิต ท่าทางสีหน้าที่เปลี่ยนไป พระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในจิตวิญญาณทรงให้อำนาจในการเปลี่ยนแปลง และรูปลักษณะภายนอกเป็นพยานถึงสันติสุขและความยินดีที่ครอบงำภายใน เราเริ่มด้วยความรักของพระคริสต์ ดังที่กึ่งก้านดึงสารอาหารจากเถาเถา งุ่น หากเราได้รับการต่อกิ่งในพระคริสต์ หากเราวมเอาเส้นใยโดยเส้นใยเข้ากับเถาเถา งุ่นที่มีชีวิต เราจะแสดงหลักฐานของข้อเท็จจริงนี้โดยให้ผลมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ ถ้าเราเชื่อมต่อกับแสงสว่าง เราก็จะเป็นช่องทางของแสงสว่าง และในคำพูดและการกระทำของเรา เราก็จะสะท้อนแสงให้โลกเห็น—

ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้หนังสือ 1 น.337

2. ความเมตตาจากใจ

- ก. ความกรุณาฉันพี่น้องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับศรัทธาที่แท้จริงในพระเจ้า—และเป็นพยานที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระคริสต์อย่างไร? 1 ยอห์น 4:20, 21; ยากอบ 3:17

“เราได้รับการกระตุ้นเตือนให้เพิ่มความนับถือพระเจ้าและความเมตตาฉันพี่น้อง โอ้ เราต้องทำขั้นตอนนี้มากขนาดไหนเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับตัวละครของเรา: ในบ้านของเราหลายหลังมีวิญญาณที่แข็งกร้าวและต่อต้านดินรนแสดงออกมา คำพูดวิพากษ์วิจารณ์และการกระทำที่ไร้ความกรุณาถือเป็นที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้า คำสั่งเสด็จและการกิริยาที่หึงหอยองและเอาแต่ใจไม่เป็นที่ยอมรับของสวรรค์ เหตุผลที่มีความแตกต่างมากมายระหว่างพี่น้องชายก็คือพวกเขาล้มเหลวในการเพิ่มความเมตตาฉันพี่น้อง เราควรจะมีความรักต่อผู้อื่นอย่างที่พระคริสต์ทรงมีต่อเรา พระเจ้าแห่งสวรรค์ประเมินมนุษย์ตามคุณค่าที่แท้จริงของเขา ถ้าเขาไม่เมตตาในบ้านทางโลกของเขา เขาไม่เหมาะกับบ้านบนสวรรค์ หากเขาไปตามทางของเขาเอง ไม่ว่าใครก็ตามที่เขาต้องโทษเศร้า เขาก็คงไม่พอใจในสวรรค์ เว้นแต่เขาจะปกครองที่นั่นได้ ความรักของพระคริสต์ต้องควบคุมใจเรา และสันติสุขของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าจะอยู่ในบ้านของเรา จงแสวงหาพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณที่ซอกซี้ดและสำนึกผิด แล้วคุณจะละลายไปด้วยความเมตตาต่อพี่น้องของคุณ”—เดอะรีวิฟและเฮอรัลด์ 21 กุมภาพันธ์ 1888

- ข. บอกลขั้นตอนพื้นฐานในการปลูกฝังความเมตตาฉันพี่น้อง มัตถิว 6:12, 14, 15; เอเฟซัส 4:32

“เราขอให้ความเมตตาของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าที่มีต่อเราวัดได้จากความเมตตาที่เรามอบให้ผู้อื่น พระคริสต์ทรงประกาศว่านี่คือกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าจะทรงจัดการกับเรา [อ้างจากมัทธิว 6:14, 15] เป็นถ้อยคำที่ขอดีเยี่ยม! แต่พวกเขาจะเข้าใจหรือเอาใจใส่น้อยเพียงใด บาปที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งที่มาพร้อมกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดคือการปล่อยตัวจากวิญญาณที่ไม่ให้อภัย มีกี่คนที่ชื่นชมความเกลียดชังหรือการแก้แค้น แล้วกราบไหว้พระเจ้าและขอการอภัยในขณะที่พวกเขาให้อภัย แน่นอนว่าพวกเขาไม่มีความรู้สึกที่แท้จริงถึงความสำคัญของคำอธิษฐานนี้ ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่กล้ารับมันไว้บนริมฝีปากของพวกเขา เราพึ่งพาพระเมตตาแห่งการอภัยโทษของพระเจ้าทุกวันและทุกชั่วโมง แล้วเราจะชื่นชมความขมขื่นและความอาฆาตพยาบาทต่อเพื่อนคนบาปได้อย่างไร: ในการมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละวัน หากคริสเตียนปฏิบัติตามหลักการของคำอธิษฐานนี้ ช่างเป็นการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสุขอย่างยิ่งในคริสตจักรและในโลก! นี่จะเป็นคำพยานที่น่าเชื่อถือที่สุดที่สามารถมอบให้กับความเป็นจริงของศาสนาในพระคัมภีร์ได้”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 170,171

3. เราจะอุปสรรคต่อความเมตตาฉันพี่น้อง

ก. บรรยายถึงความกว้างและความลึกของความเมตตาฉันพี่น้องที่แท้จริง โรม **12:9, 10**; ฟิลิปปี **2:3**

“เปาโลอยากให้เราแยกแยะระหว่างความรักอันบริสุทธิ์และไม่เห็นแก่ตัวซึ่งกระตุ้นเดือนโดยวิญญาณของพระคริสต์ กับการแสดงท่าทีหลอกลวงที่ไม่มีความหมายซึ่งโลกมีอยู่มากมาย การปลอมแปลงพื้นฐานนี้ทำให้หลาย ๆ คนเข้าใจผิด มันจะลบล้างความแตกต่างระหว่างสิ่งถูกและผิดโดยเห็นด้วยกับผู้ละเมิดแทนที่จะแสดงให้เห็นข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง แนวทางดังกล่าวไม่เคยเกิดจากมิตรภาพที่แท้จริง วิญญาณที่ได้รับการกระตุ้นนั้นสถิตอยู่ในหัวใจฝ่ายเนื้อหนังเท่านั้น แม้ว่าคริสเตียนจะใจดี มีความเห็นอกเห็นใจ และให้อภัยอยู่เสมอ แต่เขาก็รู้สึกไม่สอดคล้องกับบาปเลย เขาจะรังเกียจความชั่วและยึดมั่นในความดี โดยเสียสละการสมาคมหรือมิตรภาพกับคนอธรรม พระวิญญาณของพระคริสต์จะนำเราไปสู่ความเกลียดชังบาป ในขณะที่เราเต็มใจที่จะเสียสละเพื่อช่วยคนบาป”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 171

ข. อะไรมักขัดขวางความมีน้ำใจฉันพี่น้อง—และเราจะรอดจากบ่วงนั้นได้อย่างไร? ลูคา **6:45**; ฮีบรู **12:15**

“คำไบ้ถูกโยนทิ้งไปและการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรง แต่ในขณะที่เดียวกัน คนที่โยนคำไบ้และคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ออกไปก็มองไม่เห็นความล้มเหลวของตนเอง” - อ่างแล้ว เล่ม 4 น. 222

การพูดชั่วเป็นคำสาปสองเท่า ตกแก่ผู้พูดมากกว่าผู้ฟัง ผู้ที่หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความแตกแยกและความขัดแย้งก็เก็บเกี่ยวผลร้ายในจิตใจของเขาเอง ช่างช่างน่าสังเวชเสียนี้กระไร ผู้เล่าขานถึงความชั่วร้าย ---

“บาปของการพูดชั่วเริ่มต้นจากการยึดมั่นในความคิดชั่ว กิเลสรวมถึงสิ่งเจือปนในทุกรูปแบบ ความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ถูกยอมรับได้ ความปรารถนาที่ไม่บริสุทธิ์ถูกทะนุถนอม และจิตวิญญาณถูกปนเปื้อน ความสมบูรณ์ของมันถูกทำลาย --- หากเราไม่ทำบาป เราต้องหลีกเลี่ยงจุดเริ่มต้นของบาปนั้น อารมณ์และความปรารถนาทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้เหตุผลและมโนธรรม ความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ทุกอย่างจะต้องถูกขับไล่ทันที ไปที่ตู้เสื้อผ้าของคุณผู้ติดตามพระคริสต์ อธิษฐานด้วยศรัทธาและสุดหัวใจ ซาตานกำลังเฝ้าดูเพื่อดักเท้าของคุณ คุณต้องได้รับความช่วยเหลือจากเบื้องบนหากคุณจะหลบหนีกลอุบายของเขาได้”—อ่างแล้ว เล่ม 5 หน้า 176, 177

4. หลักฐานอันแน่นอนของการเป็นสาวก

- ก. เมื่อความรักของใจจำนวนมากเย็นลง หลักการอะไรในพระคัมภีร์ที่เรามากลึม? ทิตัส 3:2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเคารพมัน? ยอห์น 13:35.

“ให้ ‘ผู้กล่าวหาที่นอกรีต’ ได้รับการยอมรับในใจของชายคนหนึ่ง [ผู้มีศรัทธาเดียวกัน] ความคุมความคิดและจินตนาการ และความอิจฉาริษยาเกิดขึ้น ความสงสัยและความอิจฉาถูกปกปิด และผู้ที่คิดว่าตัวเองปลอดภัยในความรักและมิตรภาพของพี่ชาย ก็พบว่าตัวเองไม่ไว้วางใจและแรงจูงใจของเขาถูกตัดคิดลึนคิด ที่นอกรีตจอมปลอมลืมความอ่อนแอของมนุษย์ของตัวเอง ลืมหน้าที่ของเขาที่จะคิดและพูดสิ่งชั่วร้าย เกรงว่าเขาจะดูหมิ่นพระเจ้าและทำร้ายพระคริสต์ในตัวตนของวิสุทธิชนของพระองค์ และข้อบกพร่องทุกอย่างที่สามารถคิดหรือจินตนาการได้จะถูกวิจารณ์อย่างไร้ความเมตตา และอุปนิสัย ของพี่ชายเปรียบเสมือนความมืดมนและน่าสงสัย

“มีการทรยศต่อความไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่ถูกด้วยความมั่นใจที่นั่นนั้นถูกกล่าวซ้ำและบิดเบือนความจริง และทุกคำพูด ทุกการกระทำ ไม่ว่าจะได้ยงสาและมีความหมายดีเพียงใด จะถูกพินิจพิเคราะห์ด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เย็นชาและอิจฉาของผู้ที่ถูกมองว่าสูงส่งเกินไป มีเกียรติเกินกว่าจะใช้ประโยชน์จากการสมาคมที่เป็นมิตรหรือความไว้วางใจแบบที่น้อยน้อยที่สุด หัวใจปิดรับความเมตตา การพิพากษา และความรักของพระเจ้า และวิญญาณที่เยือกเย็นเยาะเย้ยและดูถูกซึ่งขาดานแสดงต่อเหยื่อของเขาที่ถูกเปิดเผย

“พระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของโลกได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ และเราได้รับอิทธิพลของวิญญาณมุ่งร้ายเช่นเดียวกัน ถึงเวลาแล้วที่ไม่ปลอดภัยที่จะไว้วางใจเพื่อนหรือที่นอกรีต

“ผู้สอดแนมตามรอยพระองค์ในสมัยของพระคริสต์ฉันใด เวลานี้พวกเขาก็มาตามเราฉันนั้น ถ้าขาดานสามารถอ้างผู้อ้างว่าเป็นผู้เชื่อมากกล่าวหาที่นอกรีตได้ เขาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ทำเช่นนี้ที่รับใช้พระองค์อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับที่ยุคสาทรยศต่อพระคริสต์ แม้ว่าพวกเขาอาจจะทำโดยไม่รู้ตัวก็ตาม”—เดอะรีวิวพีและเฮอรัลด์ 3 มิถุนายน 1884

“ถ้าบาปปรากฏชัดในตัวที่นอกรีต อัยการบยาความบาปนั้นให้คนอื่น แต่ด้วยความรักต่อจิตวิญญาณของพี่น้อง ด้วยใจเปี่ยมด้วยความเมตตา ด้วยความเมตตา จึงบอกความผิดแก่เขา แล้วฝากเรื่องไว้กับเขาและองค์พระผู้เป็นเจ้า คุณได้ปฏิบัติหน้าที่ของคุณแล้ว คุณจะไม่ผ่านประโยชน์

“มันเป็นเรื่องที่เขาเกินกว่าจะควบคุมที่นอกรีต ประณามเขา และจับเขาอยู่ภายใต้การกล่าวโทษ มีความกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้า แต่ไม่ใช่ตามความรู้ หากแต่ละคนวางใจของตนให้เป็นระเบียบ เมื่อที่นอกรีตมาประชุมกัน ประจักษ์พยานของพวกเขาจะพร้อมและมาจากจิตวิญญาณที่เต็มเปี่ยม และผู้คนรอบข้างที่ไม่เชื่อว่าการจริงจะหวั่นไหว การสำแดงพระวิญญาณของพระเจ้าจะบอกแก่ใจพวกเขาว่าคุณเป็นบุตรของพระเจ้า”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 165

5. ตลอดทางจนถึงจุดสิ้นสุด

ก. มีการอุทธรณ์อะไรต่อคริสตจักรจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย? ฮีบรู 13:1

“ความรักและความปรารถนาดีที่มีอยู่ก็ต่อเมื่อเพื่อนของเราอมรับว่าวิถีทางของเราถูกต้อง และไม่มีคุณค่าที่แท้จริง เพราะนี่เป็นเรื่องธรรมชาติของหัวใจที่ไม่งอกใหม่ ผู้ที่อ้างว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเดินในความสว่างไม่ควรรู้สึกรำคาญหรือโกรธเมื่อข้ามเส้นทาง

“คุณรักความจริงและกังวลถึงความก้าวหน้าของความจริง คุณจะถูกจัดให้อยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อพยายามและพิสูจน์คุณ คุณอาจพัฒนาอุปนิสัยแบบคริสเตียนที่แท้จริงได้หากคุณยอมจำนนต่อวินัย ผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดคือความบริสุทธิ์ที่แท้จริงและวิญญาณแห่งการเสียสละตนเอง เราอาจได้รับความรู้เรื่องความจริงและอ่านความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่มากที่สุดของความจริง และถึงกับยอมให้ร่างกายของเราถูกเผาเพราะเห็นแก่ความจริง แต่ถ้าเราไม่มีความรักและความเมตตา เราก็เป็นเหมือนเสียงทองเหลืองและเสียงฉาบ ---

“ท่านรู้น้อยเพียงใดเกี่ยวกับการทดลองในใจของจิตวิญญาณผู้นำสงสารซึ่งถูกพันชนาคารในโซ่ตรวนแห่งความมืดและผู้ที่เขาอุปถัมภ์และพลังทางศีลธรรม พยายามเข้าใจจุดอ่อนของผู้อื่น ช่วยเหลือผู้ขัดสน ตรึงกางเขนตนเอง และปล่อยให้พระเยซูทรงครอบครองจิตวิญญาณของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ปฏิบัติตามหลักการแห่งความจริงในชีวิตประจำวันของคุณ แล้วคุณจะเป็นพรแก่คริสตจักรและทุก ๆ คนที่คุณติดต่อด้วยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน” —คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 133, 134

“ถ้าพี่น้องของเรากลายเป็นมิชชันนารีของพระเจ้า เยี่ยมเยียนคนป่วยและคนทุกข์ยาก และทำงานอย่างอดทนและกรุณาเพื่อความคิด—สรุปสั้น ๆ คือ หากพวกเขาจะเลียนแบบแบบแผน—คริสตจักรก็จะมีความสำเร็จรุ่งเรืองในทุกขอบเขตของเธอ” —อ้างแล้ว , เล่มที่ 5 น. 176

วันศุกร์

วันที่ 19 กรกฎาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. บรรยายสิ่งที่ผู้อื่นสามารถรับรู้ได้จากทัศนคติของผู้ที่รักพระเจ้า
2. ฉันจะปลูกฝังความกรุณาฉันที่น้องให้มากขึ้นในใจได้อย่างไร?
3. ในบรรดาคนที่ฉันรู้จัก ฉันควรแสดงความเมตตาต่อใครมากกว่ากัน?
4. ฉันจะเรียกบาปด้วยชื่อที่ถูกต้องแต่หลีกเลี่ยงวิญญาณแห่งการกล่าวหาได้อย่างไร?
5. ในความคิดของฉัน ทำไมฉันถึงรุนแรงกับบางคนที่อาจอ่อนแอ?

เป้าหมายสูงสุด

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “และเหนือสิ่งสารพัดเหล่านี้จึงสวมความรัก ซึ่งเป็นเครื่องผูกมัดแห่งความสมบูรณ์” (โคโลสี 3:14)

“เมื่อผู้เชื่อที่อุทิศตัวมาชุมนุมกัน การสนทนาของพวกเขาจะไม่พูดถึงความไม่สมบูรณ์ของผู้อื่นหรือกลิ่นของการพินาศหรือบ่น จิตกุศลหรือความรัก ความผูกพันแห่งความสมบูรณ์จะโอบล้อมพวกเขาไว้”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 509

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:

คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 154-157
547-549

วันอาทิตย์

วันที่ 21 กรกฎาคม

1. เหนือและเกินกว่าความรักตามธรรมชาติ

ก. เหตุใดจิตกุศลจึงถูกกล่าวถึงหลังจากความเมตตาอันที่เนื่องเท่านั้น? 2 เปโตร 1:7 (ตอนสุดท้าย); โรม 5:7, 8; ยากอบ 3:17

“เราต้องรักมนุษยย์เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ เป็นเรื่องง่ายสำหรับหัวใจธรรมชาติที่จะรักบางสิ่งที่โปรดปราน และบางสิ่งที่พิเศษเหล่านี้ แต่พระคริสต์ทรงบัญชาเราให้รักกันดังที่พระองค์ทรงรักเรา”—คำพยานถึงผู้รับใช้ น. 156

ข. พระเยซูทรงเชื่อมโยงอะไรกับความสมบูรณ์แบบ? มัทธิว 5:43-48; ลูกา 6:36; โคโลสี 3:14

“มนุษย์รู้สึกถึงกับความบริสุทธิ์และศักดิ์ศรีทางศีลธรรมของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด ขณะที่ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวและความอ่อนโยนอันอ่อนโยนของพระองค์ชนะใจพวกเขา พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งความสมบูรณ์แบบ—คนงานประกาศพระกิตติคุณ น. 73. [ฉบับปรับปรุง 1892]

“อย่าทะนุถนอมความรู้สึกของการมีอำนาจสูงสุดอย่างสูงส่ง และคิดว่าตนเองดีกว่าผู้อื่น 'ให้คนที่คิดว่าเขาขึ้นหยักระวังอย่าให้เขาลืม' สันติสุขและการพักผ่อนจะมาถึงคุณเมื่อคุณนำความประสงค์ของคุณไปสู่ความ

ประสงค์ของพระคริสต์ แล้วความรักของพระคริสต์จะครอบงำจิตใจ”—ข่าวสารสำหรับเยาวชน น. 73.

2. ทศนคติจากสวรรค์ที่มอบให้

ก. บรรยายถึงทศนคติที่ลึกซึ้งของคริสเตียนแก่ผู้อื่น สดุดี 101:2; ฟิลิปปี 2:1-4

“อารมณ์ที่เร่รอนและเร่าร้างจะได้รับการบรรเทาและระงับด้วยน้ำมันแห่งพระคุณของพระคริสต์ ความรู้สึกบาปที่ได้รับการอภัยจะนำมาซึ่งสันติสุขที่เกินความเข้าใจทั้งหมด จะมีการพยายามอย่างแรงกล้าที่จะเอาชนะทุกสิ่งที่ยึดแย้งกับความสมบูรณ์แบบของคริสเตียน ความแปรปรวนจะหายไป ผู้ที่เคยจับผิดคนรอบข้าง จะเห็นว่าตนเองมีข้อบกพร่องที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น”—ข่าวสารสำหรับเยาวชน น. 73.

ข. เจตคติแบบที่อธิบายไว้ข้างต้นจะคงอยู่ในใจเราแต่ละคนได้อย่างไร ฟิลิปปี 2:5-8; 1 โครินธ์ 2:16.

“การรักตนเองต่างหากที่ทำลายความสงบสุขของเรา ในขณะที่ตัวคนยังมีชีวิตอยู่ เราก็มพร้อมที่จะปกป้องตนเองจากการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามอยู่เสมอ แต่เมื่อเราตายแล้วและชีวิตของเราถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า เราจะไม่ละเลยหรือละเลยจิตใจ เราจะเป็นคนหูหนวกต่อการถูกตำหนิ และคาบอดจากการถูกเหยียดหยาม -

--

“สันติสุขของพระคริสต์คือสันติสุขที่สม่ำเสมอและยั่งยืน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใดๆ ในชีวิต ปริมาณสิ่งของทางโลก หรือจำนวนเพื่อนทางโลก พระคริสต์ทรงเป็นน้ำพุแห่งน้ำดำรงชีวิต และความสงบที่ได้รับจากพระองค์จะไม่มีวันลี้มเหลว

“ความอ่อนโยนของพระคริสต์ซึ่งแสดงให้เห็นประจักษ์ในบ้าน จะทำให้ผู้ต้องขังมีความสุข ไม่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ไม่ตอบด้วยความโกรธ แต่บรรเทาอารมณ์หงุดหงิด และกระจายความอ่อนโยนที่ทุกคนสัมผัสได้ ภายในวงกลมอันมีเสน่ห์ ไม่ว่าที่ใดจะหวงแหน ครอบครัต่างๆ ของโลกจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ครอบครัวเดียวที่อยู่เบื้องบน

“จะดีกว่ามากหากเราจะต้องทนทุกข์ภายใต้การกล่าวหาที่เป็นเท็จมากกว่าการทรมาณตนเองด้วยการตอบโต้ศัตรูของเรา วิญญาณแห่งความเกลียดชังและการแก้แค้นมีต้นกำเนิดมาจากซาตาน และสามารถนำความชั่วร้ายมาสู่ผู้ที่ทะนุถนอมมันเท่านั้น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนโยนซึ่งเป็นผลจากการติดสนิทอยู่กับพระคริสต์ เป็นความลับที่แท้จริงของพระพร ‘พระองค์จะทรงประคับผู้อ่อนโยนด้วยความรอด’”—ข้อคิดจากภูเขาแห่งพระพร น. 16, 17

3. การกุศล: จริ่งปะทะเท็จ

- ก. บรรยายถึงความรักที่แท้จริงที่พระเจ้าพร้อมที่จะมอบให้กับทุกคนที่กระตือรือร้นที่จะยึดมั่นในสิ่งนี้อย่างจริงจัง—ทะนุถนอมมันอย่างสุดซึ้ง มีบทวิ 5:6; 1 โครินธ์ 13:4-8

“เพื่อให้คริสตจักรเจริญรุ่งเรือง สมาชิกของคริสตจักรจะต้องพยายามอย่างขยันหมั่นเพียรในการทะนุถนอมพืชอันล้ำค่าแห่งความรัก ให้มันมีข้อดีทุกอย่างที่จะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในใจ คริสเตียนที่แท้จริงทุกคนจะพัฒนาคุณลักษณะของความรักอันศักดิ์สิทธิ์นี้ในชีวิตของเขา เขาจะเผยให้เห็นจิตวิญญาณแห่งความอดกลั้น ความเมตตา กรุณา และปราศจากความริษยาและความริษยา ตัวละครที่พัฒนาทั้งคำพูดและการกระทำจะไม่รังเกียจ และจะไม่เข้าถึงได้ยาก เย็นชา และไม่แสดงต่อผลประโยชน์ของผู้อื่น บุคคลที่ปลูกฝังพืชแห่งความรักอันล้ำค่าจะปฏิเสธตนเองทางวิญญาณ และจะไม่ยอมควบคุมตนเองแม้จะถูกช่วยก็ตาม เขาจะไม่ถือเอาเจตนาที่ผิดและเจตนาชั่วร้ายต่อผู้อื่น แต่จะรู้สึกอย่างลึกซึ้งเหนือความบาปเมื่อค้นพบในสาวกคนใดคนหนึ่งของพระคริสต์

“ความรักไม่โอ้อวดตัวเอง มันเป็นองค์ประกอบที่ต่ำต้อย มันไม่เคยชักจูงให้ใครโอ้อวดหรือยกย่องตนเอง ความรักต่อพระเจ้าเป็นเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ของเราจะไม่เปิดเผยด้วยการกระทำที่หุนหันพลันแล่น ทั้งจะไม่ทำให้เราเป็นคนเอาแต่ใจ จับผิด หรือเผด็จการ ความรักไม่พองตัว หัวใจที่ความรักครอบงำ จะถูกนำทางไปสู่แนวทางปฏิบัติที่อ่อนโยน สุภาพ และมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น ไม่ว่าพวกเขาจะเหมาะสมกับจินตนาการของเราหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าพวกเขาจะเคารพเราหรือปฏิบัติต่อเราไม่ดีก็ตาม ความรักเป็นหลักการที่กระตือรือร้น มันรักษาความดีของผู้อื่นไว้ก่อนหน้าเราอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงยับยั้งเราจากการกระทำที่ไม่รอบคอบ เกรงว่าเราจะล้มเหลวในการนำจิตวิญญาณมาหาพระคริสต์ ความรักไม่แสวงหาของตัวเอง จะไม่กระตุ้นให้มนุษย์แสวงหาความสะดวกสบายและการปล่อยตัวตามใจตนเอง ความเคารพที่เรามอบให้กันมักเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของความรัก”—คำพยานสำหรับคริสตจักร ฉบับที่ เล่ม vol. น. 5.

- ข. เราได้รับการเตือนอย่างไรเกี่ยวกับการกุศลเท็จ? ยากอบ 2:19; ยูดาส 11-13

“ผู้อาวุโส B----t คุณเหมือนจะเป็นคนศักดิ์สิทธิ์มาก มีอะไรจะพูดมากมายเกี่ยวกับการกุศล เมื่อพูดถึงศรัทธาของคุณว่า สิ่งที่เราต้องทำคือเชื่อ แล้วเราจะให้สิ่งที่เราขอจากพระเจ้า? บราเดอร์ ไวท์ตอบว่า “ขอพรตามเงื่อนไข” ยอห์น 15:7: “ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราอยู่ในท่าน ท่านจะถามว่าท่านประสงค์สิ่งใด แล้วพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน ทฤษฎีศรัทธาของคุณว่างเปล่าเหมือนดังเบ็งที่ขึ้นออกมาทั้งสองหัว และในด้านการกุศลที่แท้จริง เธอเป็นบุคคลที่ละเอียดอ่อนมาก ไม่เคยก้าวออกจากเส้นทาง

แห่งความจริงในพระคัมภีร์โดย' ”—ของประธานฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณ เล่มที่ 2 น. 46, 47

4. เรื่องสำคัญ

มีความสำคัญเพียงใดสำหรับเราที่จะเปี่ยมล้นด้วยพระพรยศของคริสเตียนทั้งหมดที่อยู่ในชั้นบันไดของเปโตร? 2 เปโตร 1:8

“ขอให้พระคุณของคริสเตียนดำรงอยู่ในตัวคุณอย่างบริบูรณ์ ถวายความรักที่ดีที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแก่พระผู้ช่วยให้รอดของคุณ ถวายการเชื่อฟังทั้งหมดตามพระประสงค์ของพระองค์ เขาจะยอมรับอะไรสั้น ๆ นี้ อย่างไรก็ตามความแน่นหนาของคุณด้วยเสียงเข่าและการเข่าเหยียดของผู้ที่จิตใจมืดมน คิดตามพระผู้ช่วยให้รอดของคุณผ่านความชั่วร้ายและรายงานที่ดี นับว่าเป็นความยินดีและเป็นเกียรติอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้แบกไม้กางเขนของพระคริสต์ พระเยซูรักคุณ. เขาตายเพื่อคุณ เว้นแต่คุณหมายมั่นที่จะรับใช้พระองค์ด้วยความรักอันไม่แบ่งแยก คุณจะล้มเหลวในความศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์ด้วยความกลัวของพระองค์ และในที่สุดคุณก็จะถูกบังคับให้ได้ยินพระวจนะอันน่าสะพรึงกลัวในที่สุด จงจากไป”—คำอธิษฐานสำหรับคริสตจักร ฉบับที่เล่ม vol. น. 2.

ข. ในโลกที่ดั่งเรียดทุกวันนี้เรายังมองข้ามอะไรไปบ้าง? เพลงซาโลมอน 2:15

“คุณถูกกดดันด้วยความเอาใจใส่ ภาระ และหน้าที่เร่งด่วน แต่ยิ่งความกดดันที่มีต่อคุณมากขึ้น และภาระที่คุณต้องแบกรับมากขึ้นเท่าไร ความต้องการความช่วยเหลือจากสวรรค์ของคุณก็จะมากขึ้นเท่านั้น พระเยซูจะเป็นผู้ช่วยของคุณ คุณต้องมีแสงสว่างแห่งชีวิตอยู่เสมอเพื่อทำให้เส้นทางของคุณสว่างขึ้น จากนั้นรังสีอันศักดิ์สิทธิ์ของแสงนั้นจะสะท้อนไปยังผู้อื่น พระราชกิจของพระเจ้าเป็นงานที่สมบูรณ์พร้อม เพราะสมบูรณ์ทุกส่วน เป็นการเอาใจใส่อย่างมีสติต่อสิ่งที่โลกเรียกว่าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่สร้างความงามอันยิ่งใหญ่และความสำเร็จของชีวิต การทำกุศลเล็กๆ น้อยๆ ถ้อยคำแสดงความเมตตาเล็กๆ น้อยๆ การปฏิเสธตนเองเล็กๆ น้อยๆ การปรับปรุงโอกาสเล็กๆ น้อยๆ อย่างชาญฉลาด การฝึกฝนพรสวรรค์เล็กๆ น้อยๆ อย่างขยันขันแข็ง ทำให้เกิดคนที่ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้า หากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านั้นได้รับการเอาใจใส่อย่างซื่อสัตย์ หากพระคุณเหล่านี้อยู่ในตัวคุณและบริบูรณ์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณสมบูรณ์แบบในงานดีทุกอย่าง

“การเติมใจทุมเงินอย่างเต็มที่เพื่ออุดมการณ์ของพระผู้เป็นเจ้านั้นไม่เพียงพอ เขาเรียกร้องให้มีการอุทิศพลังทั้งหมดของคุณอย่างไม่สงวนไว้ การระงับตัวเองถือเป็นความผิดพลาดในชีวิตของคุณ คุณอาจคิดว่ามันยากมากในตำแหน่งของคุณที่จะรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า แต่งานของคุณจะหนักขึ้นสิบเท่าถ้าคุณไม่ทำเช่นนี้ ---

“พระเจ้าทรงเรียกร้องให้มีการอุทิศถวายอย่างสมบูรณ์ และสิ่งใดที่นอกเหนือจากนี้พระองค์จะไม่ยอมรับ ยิ่งตำแหน่งของคุณยากเท่าไร คุณก็ยิ่งต้องการพระเยซูมากขึ้นเท่านั้น”—อ้างอิงแล้ว เล่มที่ 4 หน้า 543, 544

5. การหลงลืมที่เป็นอันตราย = การตาบอด

ก. ถ้าเราขาดพระคุณอย่างใดอย่างหนึ่งของคริสเตียน จะเกิดอะไรขึ้น? 2 เปโตร 1:9; วิวรณ์ 2:4

“ผู้ไม่ได้นับในแด่ความก้าวหน้าและเพิ่มพระคุณเข้าไปในพระคุณ 'เป็นคนตาบอด' ไม่อาจมองเห็นได้ไกล' เขาล้มเหลวที่จะแยกแยะว่า หากไม่ดำเนินบน 'ใด' ต่อเนื่องเหล่านี้ในการขึ้นบันไดรอบแล้วรอบเล่า เจริญในพระคุณและ เมื่อทราบถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้ว พระองค์ไม่ได้ทรงวางพระองค์เองในตำแหน่งที่แสงของพระเจ้าเหนือบันไดสะท้อนลงมายังพระองค์' เนื่องจากเขาไม่ได้เพิ่มพระคุณเข้าไปในพระคุณ เขาจึงล้มคำกล่าวอ้างของพระเจ้าที่มีต่อเขา และเขาจะต้องได้รับการอภัยบาปผ่านการเชื่อฟังข้อกำหนดของพระเจ้า เขาอยู่ในตำแหน่งของคนบาปต่อพระพักตร์พระเจ้า ถ้าเขามีพระคุณของพระคริสต์ เขาจะสำแดงและเพิ่มพูน แต่ถ้าเขาไม่เกิดผลในการดีเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า เขาก็จะยังคงอยู่ในสภาพที่มีตบอด ไร้ความรู้ ปล่อยตัวตามใจตัวเอง และทำบาป เขา 'มองไม่เห็นระยะไกล' ตาของเขาจับจ้องอยู่ที่พื้นโลก ไม่ใช่ที่พระเจ้าที่อยู่เบื้องบนบนันใด

“ชั้นเรียนนี้อาจมีข้อได้เปรียบทางโลกแต่ไม่มีความเข้าใจถึงสิทธิพิเศษและพรของการดำเนินชีวิตในความสว่างที่ส่องมาจากพระผู้เป็นเจ้าเหนือบันได พวกเขาไม่รู้ว่สิ่งทำให้เกิดความสงบสุขแก่พวกเขา พวกเขาไม่สามารถมองย้อนกลับไปด้วยการมองเห็นฝ่ายวิญญาณที่ชัดเจนได้ เนื่องจากพวกเขาไม่ได้มองสิ่งต่าง ๆ ในแสงสว่างแห่งสวรรค์ ครั้งหนึ่งพวกเขาชื่นชมกับความรักของพระเจ้า พวกเขากลับใจจากบาปและสมัครเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ แต่พวกเขาลืมคำปฏิญาณทั้งหมดที่ทำไว้กับพระผู้เป็นเจ้าเมื่อรับบัพติศมา—ภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับกับตนเองเพื่อแสวงหารัศมีภาพ เกียรติ และความเป็นอมตะ” —การเผยแผ่ เล่มที่ 19 น. 350, 351

วันศุกร์

วันที่ 26 กรกฎาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. เหตุใดและในสถานการณ์ประเภทใดที่ฉันตกอยู่ในอันตรายจากความลำเอียงที่ไม่ยุติธรรม?
2. จิตวิญญาณการกุศลของฉันมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวภายใต้เงื่อนไขประเภทใด?
3. เราจะแยกแยะระหว่างการกุศลจริงกับการกุศลเท็จได้อย่างไร?
4. ฉันมักจะละเลยการกระทำเล็กๆ น้อยๆ เพื่อการกุศลอะไรบ้าง?
5. เหตุใดฉันจึงยังขาดขอบเขตแห่งจิตกุศล—และเหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญมาก?

การถวายวันสะบาโตครั้งแรกสำหรับแผนกการศึกษาของ GC

การศึกษาก็เหมือนกับการชำระให้บริสุทธิ์เป็นงานแห่งชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของมนุษย์ วันสะบาโตนี้เราขอการสนับสนุนจากคุณในการทำให้ส่วนสำคัญของคริสตจักรนี้ขยายขอบเขตออกไป

เราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้สอนศาสนาตั้งแต่อายุยังน้อย “สาวกที่แท้จริงทุกคนเกิดมาในอาณาจักรของพระเจ้าในฐานะผู้สอนศาสนา” (ผู้พิงปรารถนาแห่งปวงชน น. 195) “และจงสอนสิ่งเหล่านี้แก่ลูกๆ ของเจ้าอย่างขยันขันแข็ง และจงพูดถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อเจ้านั่งในบ้านของเจ้า และเมื่อเจ้าเดินไปตามทาง และเมื่อเจ้านอนลง และเมื่อเจ้าลุกขึ้น” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7) และเมื่อชัยชนะได้รับความมั่นคง และไม่มีบาปและคนบาปอีกต่อไป งานแห่งการศึกษาก็จะดำเนินต่อไป

บัดนี้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คริสตจักรของเราต้องพร้อมที่จะจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่พ่อแม่สามารถใช้เพื่อสร้างรากฐานทางการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับบุตรหลานของตน เขาชนสามารถเติบโตในความรู้อย่างกับพระประสงค์ของพระเจ้า และผู้ใหญ่สามารถได้รับความมั่นคงต่อไป

น่าเสียดายที่สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ได้ย้ายจากการสอนขั้นพื้นฐานมากลายเป็นศูนย์กลางปลุกฝังความเป็นโลก เมื่อตระหนักว่าการศึกษามีอิทธิพลต่อบุตรหลานของตนมากเพียงใด หลายคนจึงขอสื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยในการสอนพวกเขาเพื่อพระเกียรติและพระสิริของพระเจ้า

ดังนั้น ฝ่ายการศึกษาของ GC จึงจัดทำหลักสูตรทั้งหมดโดยมุ่งเน้นที่เรื่องนี้เป็นหลัก ด้วยความร่วมมือกับนักการศึกษาของเรา สหภาพแรงงานและการประชุมภาคสนามต่างๆ งานเตรียมหลักสูตรนี้กำลังดำเนินไปอย่างดี

แต่โครงการมีขนาดใหญ่กว่าผลรวมที่มีอยู่ เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณในข้อเสนอนี้เพื่อเตรียมสื่อ แปล และทำให้มีราคาไม่แพง การสนับสนุนของคุณทำให้เราเตรียมสื่อการเรียนที่มีคุณภาพสูงสุดได้เพื่อว่านักเรียนที่ใช้ในโรงเรียนและโรงเรียนประจำบ้านของเราจะ “มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับประโยชน์ในชีวิตนี้และเพื่อรับใช้พระผู้เป็นเจ้าชั่ววันรันดร์”—คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ครูและนักเรียน น. 495

เราเข้าใจว่าโครงการนี้มีขนาดใหญ่ แต่ก็คุ้มค่ามาก ด้วยการสนับสนุนของคุณ เราจะผลิตสื่อการเรียนเพื่อเตรียมเด็กที่อายุน้อยที่สุดในหมู่พวกเราเพื่อเผยแพร่ข่าวสารพระกิตติคุณไปทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณล่วงหน้าและขอให้พระเจ้าอวยพรของขวัญและผู้ให้

ฝ่ายการศึกษาสำนักงานใหญ่

ทำให้แน่ใจ

ข้อพระคัมภีร์: “เพราะฉะนั้น ในทางกลับกัน พี่น้องทั้งหลาย จงขยันขันแข็งที่จะกระทำการทรงเรียกและการทรงเลือกสรรของพวกท่านให้มั่นคง เพราะว่าถ้าพวกท่านกระทำสิ่งเหล่านี้แล้ว พวกท่านจะไม่มีวันล้มลงเลย **2 เปโตร 1:10**

“บรรดาผู้ที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริงได้ถูกส่งไว้กับพระคริสต์ตามพระฉายาของการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และถูกฟื้นขึ้นมาจากหลุมศพที่มีน้ำตาพระฉายาของการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ เพื่อดำเนินชีวิตใหม่ โดยการเชื่อฟังอย่างซื่อสัตย์ต่อความจริง พวกเขาจะทำให้การเรียกและการเลือกตั้งของพวกเขาแน่นอน”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 6 น. 1115

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 9 น. 186-188, 191-194

วันอาทิตย์

วันที่ 28 กรกฎาคม

1. เรียกร้องความขยันหมั่นเพียร

ก. อะไรควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในชีวิตคริสเตียนของเรา? **2 เปโตร 1:10** เหตุใดสิ่งนี้จึงเกี่ยวข้องกับ การข้ามประสบการณ์ของเรา? มทิว **10:38**

“พระเจ้าเป็นผู้ทรงเลือกอุปนิสัยอันเป็นเลิศ และทุกคนที่บรรลุมาตรฐานแห่งข้อกำหนดของพระองค์โดยผ่านพระคุณของพระคริสต์ จะสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งรัศมีภาพได้อย่างมากมาย ทุกคนที่จะไปถึงมาตรฐานอุปนิสัยนี้จะต้องใช้วิธีการที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เพื่อจุดประสงค์นี้ หากท่านต้องการรับส่วนที่เหลือที่เป็นมรดกสำหรับบุตรของพระเจ้า ท่านจะต้องเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้า คุณได้รับเลือกให้สวมแอกของพระคริสต์ เพื่อแบกภาระของพระองค์ และยกกางเขนของพระองค์ คุณต้องขยัน ‘เพื่อการเรียกและการเลือกของคุณแน่นอน’ ค้นหาพระคัมภีร์แล้วคุณจะเห็นว่าไม่มีบุตรชายหรือบุตรสาวของอาดัมได้รับเลือกให้รอดโดยไม่เชื่อฟังกฎของพระเจ้าเป็นเจ้า โลกทำให้กฎของพระเจ้าเป็นโมฆะ แต่คริสเตียนถูกเลือกให้ชำระให้บริสุทธิ์โดยการเชื่อฟังความจริง พวกเขาได้รับเลือกให้แบกไม้กางเขน ถ้าพวกเขาจะสวมมงกุฎ”—พื้นฐานการศึกษาของคริสเตียน น. 126

“ผู้ที่หลีกเลี่ยงไม้กางเขนย่อมละทิ้งรางวัลที่สัญญาไว้กับผู้ซื่อสัตย์”—บุตรชายหญิงของพระเจ้า น 248

2. การต่อสู้กับพระเจ้า

- ก. เมื่อเราพยายามเอาชนะข้อบกพร่องในอุปนิสัย—ซึ่งทำให้การเรียกและการเลือกของเราแน่ใจ—ตัวอย่างใดที่พระเยซูทรงเป็นบุตรมนุษย์ให้ไว้แก่เราขณะอยู่บนแผ่นดินโลก ฮีบรู 5:7, 8

“ในขณะที่เมืองเจียบสะด์ และเหล่าสาวกกลับบ้านเพื่อพักผ่อนอย่างสดชื่น พระเยซูไม่ได้ทรงหลับไหล คำวิงวอนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ขึ้นไปหาพระบิดาจากภูเขามะกอกเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เหล่าสานุศิษย์ของพระองค์พ้นจากอิทธิพลชั่วร้ายซึ่งพวกเขาจะเผชิญทุกวันนี้ในโลก และเพื่อจิตวิญญาณของพระองค์เองจะเข้มแข็งขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับหน้าที่และการทดลองที่จะมาถึง วัน. ตลอดทั้งคืนขณะที่สาวกของพระองค์กำลังหลับอยู่นั้น พระศาสนาของพวกเขาถืออิทธิฐานอยู่ น้ำค้างและน้ำค้างแข็งยามค่ำคืนตกลงบนพระเศียรของพระองค์ขณะค้ำคออิทธิฐาน แบบอย่างของพระองค์เหลือไว้สำหรับผู้ติดตามพระองค์

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสวรรค์ทรงปฏิบัติภารกิจของพระองค์ ทรงสวดอ่อนน้อมอย่างจริงจังบ่อยครั้ง พระองค์ไม่ได้เสด็จเยือนโอลิมปัสเสมอไป เพราะสานุศิษย์ของพระองค์ได้เรียนรู้สถานที่โปรดของพระองค์ และติดตามพระองค์บ่อยครั้ง เขาเลือกความเจียบสะด์ของคำคืนที่ไม่มีอะไรมารบกวน พระเยซูสามารถรักษานกป่วยและทำให้คนตายฟื้นได้ พระองค์ทรงเป็นแหล่งพระพรและความเข้มแข็ง พระองค์ทรงบัญชาแม้กระทั่งพายุฝนฟ้าคะนอง และพวกเขาเชื่อฟังพระองค์ พระองค์ไม่มีมลทินด้วยการทุจริต เป็นคนแปลกหน้าต่อบาป แต่พระองค์ทรงสวดอ่อนน้อมและบ่อยครั้งทรงร้องไห้และน้ำตาไหล พระองค์ทรงอิทธิฐานเพื่อเหล่าสาวกของพระองค์และเพื่อพระองค์เอง โดยทรงระบุพระองค์เองตามความต้องการของเรา ความอ่อนแอของเรา และความล้มเหลวของเรา ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับมนุษยชาติ พระองค์ทรงเป็นผู้ร้องทุกข์ที่มีกำลังมาก ไม่มีกิเลสตัณหาของมนุษย์ เป็นธรรมชาติที่เสื่อมทราม แต่ถูกรายล้อมไปด้วยความอ่อนแอเหมือนลูกอ๊อดลงในทุกด้านแม้อย่างที่เราก็คือ พระเยซูทรงทนทุกข์ทรมานซึ่งต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากพระบิดาของพระองค์

“พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของเรา”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 508, 509

- ข. อธิบายผลของการอิทธิฐานอันทรงพลังประเภทนี้ กิจการ 4:13.

“ชีวิตของพระเยซูคือชีวิตแห่งความไว้วางใจตลอดเวลา ได้รับการค้ำจุนโดยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและการรับใช้ของพระองค์เพื่อสวรรค์และโลกไม่เคยล้มเหลวหรือสะดุดล้ม

“ในฐานะมนุษย์ พระองค์ทรงวิงวอนบัลลังก์ของพระเจ้า จนกระทั่งมนุษย์ชาติของพระองค์ถูกกระแสน้ำจากสวรรค์เชื่อมโยงมนุษยชาติเข้ากับความเป็นพระเจ้า เมื่อได้รับชีวิตจากพระเจ้า พระองค์จึงทรงประทานชีวิต

แก่นนุษย์—การศึกษา น. 80, 81

3. ความพากเพียรในศรัทธา

- ก. จะเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งที่เราไม่รักษาความขยันหมั่นเพียรอย่างต่อเนื่องในการทำให้การเรียกและการเลือกตั้งของเราแน่นอน เอเสเคียล **33:13** ยกตัวอย่าง

“พระเจ้าทรงสำแดงความไม่พอใจที่คาวีคมีภรรยาหลายคน โดยการเยี่ยมท่านด้วยการพิพากษา และทรงยอมให้สิ่งชั่วร้ายลุกขึ้นต่อสู้อันจากบ้านของท่านเอง ภัยพิบัติร้ายแรงที่พระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นกับคาวีค ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าเป็นคนตามพระทัยของพระเจ้า เพื่อความซื่อสัตย์สุจริตของเขา ถือเป็นหลักฐานที่บอกเล่าต่อคนรุ่นต่อๆ ไปว่าพระเจ้าจะไม่ทรงแก้ตัวให้ผู้ใดฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระองค์ แต่พระองค์จะทรงลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอน ไม่ว่าพวกเขาจะเคยชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าเพียงใดในขณะที่ติดตามพระเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ เมื่อคนชอบธรรมหันจากความชอบธรรมและทำความชั่ว ความชอบธรรมในอดีตของพวกเขาจะไม่ช่วยพวกเขาให้พ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าผู้ยุติธรรมและศักดิ์สิทธิ์”—วิญญานแห่งคำพยากรณ์ เล่มที่ 1 น. 379

“มีความจริงที่จะได้รับหากจิตวิญญาณรอด การรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นเจ้าคือชีวิตนิรันดร์แก่ผู้รับ แต่พระคัมภีร์ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ที่เคยรู้จักวิถีชีวิตและชื่นชมยินดีในความจริง ตกอยู่ในอันตรายจากการละทิ้งความเชื่อและหลงทาง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการกลับใจใหม่สู่พระเจ้าในแต่ละวัน

“ทุกคนที่พยายามจะรักษาหลักคำสอนเรื่องการเลือกตั้ง ครั้งหนึ่งอยู่ในพระคุณ อยู่ในพระคุณเสมอ จงทำสิ่งนี้กับที่ราบ 'พระเจ้าตรัสดังนี้'”—หนังสืออธิบายของเซเวนต์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 6 น. 1114, 1115.

- ข. ในทางตรงกันข้าม ให้บรรยายถึงทัศนคติของเรา—และเหตุใดเราจึงต้องจดจำความจริงอันสำคัญยิ่งไว้เอเสเคียล **18:21**; **1 โครินธ์ 15:1, 2** (ส่วนแรก)

“หลายคนคิดว่านี่เป็นข้อแก้ตัวที่เพียงพอสำหรับข้อผิดพลาดร้ายแรงที่สุดในการสสารภาพการหลงลืม แต่พวกเขาเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ก็มีปัญญาทางปัญญาไม่ใช่หรือ? แล้วควรฝึกจิตใจให้หนึ่งเลย การลืมนับบาป การละเลย หากคุณสร้างนิสัยประมาทเลินเล่อ คุณอาจละเลยความรอดของจิตวิญญาณของคุณเอง และพบว่าคุณไม่พร้อมสำหรับอาณาจักรของพระเจ้า”—อุทาหรณ์สอนชีวิต น. 358, 359

“เก็บพระคัมภีร์ไว้กับคุณ เมื่อคุณมีโอกาสนั่งอ่านมัน; แก้ไขข้อความในหน่วยความจำของคุณ แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินไปตามถนนคุณสามารถอ่านข้อความและนั่งสมาธิได้จึงจะกำหนดไว้ในจิตใจ”— สันติวิถี น.

4. เลือกตามตัวเลือกของเรา

- ก. หากเราปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เราแน่ใจว่าการเรียกและการเลือกตั้งของเรา ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร **2 เปโตร 1:10** (ตอนสุดท้าย) **11**

“อุมคคิของพระเจ้าสำหรับลูกๆ ของพระองค์นั้นสูงเกินกว่าความคิดสูงสุดของมนุษย์จะสามารถเข้าถึงได้ เหตุฉะนั้นจึงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ผู้ทรงสมบูรณ์แบบ พระบัญชานี้เป็นคำสัญญา แผนการ ไกลอนค่านึงถึงการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ของเราจากอำนาจของซาตาน พระคริสต์ทรงแยกวิญญาณที่สำนึกผิดออกจากบาปเสมอ พระองค์เสด็จมาเพื่อทำลายงานของมาร และพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ให้กับจิตวิญญาณทุกดวงที่กลับใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เขาทำบาป

“สิทธิ์เสรีของผู้ล่อลวงไม่ควรถือเป็นข้อแก้ตัวสำหรับการกระทำผิดเพียงครั้งเดียว ซาตานมีความยินดีเมื่อเขาได้ยินผู้ที่อ้างว่าเป็นสาวกของพระคริสต์กำลังหาข้อแก้ตัวสำหรับนิสัยที่ผิดปรกคิของพวกเขา ข้อแก้ตัวเหล่านี้เองที่นำไปสู่บาป ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับการทำบาป อารมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตเฉกเช่นพระคริสต์ บุตรธิดาทุกคนที่กลับใจและเชื่อของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าเข้าถึงได้”—ผู้ฟังปรารถนาแห่งปวงชน น. 311

- ข. การเลือกพระคุณผ่านอำนาจการเลือกของเราแสดงให้เห็นในชีวิตของยาโคบและเอซาวอย่างไร? **1 เปโตร 1:2** (ส่วนแรก); โรม **9:10-14; 11:4, 5**

“เอซาวและยาโคบได้รับการสั่งสอนในเรื่องความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าผู้เป็นเจ้าเหมือนกัน และทั้งสองมีอิสระที่จะดำเนินตามพระบัญญัติของพระองค์และรับความโปรดปรานจากพระองค์ แต่พวกเขาไม่ได้เลือกที่จะทำเช่นนั้นที่น้องสองคนเดินไปในแนวทางที่แตกต่างกัน และเส้นทางของพวกเขา ก็จะแยกออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ

“ไม่มีทางเลือกโดยพลการในส่วนพระเจ้าซึ่งทำให้เอซาวถูกกีดกันจากพรแห่งความรอด ของประทานแห่งพระคุณของพระองค์ผ่านทางพระคริสต์นั้นฟรีสำหรับทุกคน ไม่มีทางเลือกตั้ง มีแต่เป็นของใครๆ ก็สามารถพินาสได้ พระเจ้าผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดเงื่อนไขซึ่งจิตวิญญาณทุกดวงจะได้รับเลือกสู่ชีวิตนิรันดร์ในพระวอนของพระองค์—การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ ผ่านศรัทธาในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกอุปนิสัยที่สอดคล้องกับธรรมบัญญัติของพระองค์ และใครก็ตามที่จะไปถึงมาตรฐานของข้อกำหนดของพระองค์ก็จะได้เข้าสู่อาณาจักรแห่งรัศมีภาพ --- “ความสุขมีแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะมีสิทธิในดินไม้แห่งชีวิต และจะเข้าไปทางประตูเมืองได้” วิวรณ์ 22:14 ในส่วนที่เกี่ยวกับความรอดขั้นสุดท้ายของมนุษย์ นี่เป็นการเลือกตั้งครั้งเดียวที่ได้รับการพิจารณาจากพระวอนของพระเจ้า—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ น. 207, 208

5. การยืดอกกับผู้อื่น

ก. อัครสาวกเปาโลบรรยายถึงการก้าวขึ้นสู่เบื้องบนของเขาอย่างไร? ฟิลิปปี 3:12-14

ข. เหตุใดเราจึงรู้ว่าชัยชนะเป็นไปได้ในพระคริสต์? ฟิลิปปี 1:6; ยูดา 24; 1 โครินธ์ 1:30

“เราได้รับความรอดโดยการปีนบันไดแล้วรอบเล่า มองที่พระคริสต์ คิดแนบกับพระคริสต์ ไต่ขึ้นทีละขั้น จนถึงความสูงของพระคริสต์ เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงประทานสติปัญญา ความชอบธรรม การชำระให้บริสุทธิ์ และการไถ่บาปแก่เรา ความศรัทธา คุณธรรม ความรู้ ความพอประมาณ ความอดทน ความเลื่อมใสในพระเจ้า ความกรุณาอันพี่น้อง และจิตกุศล ส่วนอยู่ในบันไดนี้ ---

“ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับสมบัติล้ำค่าแห่งชีวิตนิรันดร์ ไม่มีใครสามารถทำเช่นนี้และลอยไปตามกระแสของโลกได้ เขาจะต้องออกมาจากโลกและแยกจากกันและอย่างแต่ละต้องสิ่งที่ไม่สะอาด ไม่มีใครสามารถทำตัวเหมือนชาวโลกได้โดยไม่ถูกกระแสของโลกพัดพาไป ไม่มีใครจะก้าวหน้าขึ้นไปได้หากปราศจากความ پاکเพียรพยายาม ผู้ที่จะเอาชนะต้องยึดมั่นในพระคริสต์ เขาจะต้องไม่หันกลับไปมอง แต่ให้เงยหน้าขึ้นมองไปเรื่อย ๆ และได้รับพระคุณทีละคน การเฝ้าระวังส่วนบุคคลคือราคาของความปลอดภัย ซาดานกำลังเล่นเกมแห่งชีวิตเพื่อจิตวิญญาณของคุณ อย่าหักเหไปข้างเขาแม้แต่นิ้วเดียว เกรงว่าเขาจะได้เปรียบเหนือคุณ

“หากเราไปถึงสวรรค์ มันจะเป็นการเชื่อมโยงจิตวิญญาณของเราเข้ากับพระคริสต์ ฟิงพระองค์ และตัดขาดจากโลก ความโง่เขลาและความน่าหลงใหลของโลก ในส่วนของเรานั้นจะต้องได้รับความร่วมมือทางจิตวิญญาณกับปัญญาจากสวรรค์”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 6 น. 147, 148

วันศุกร์

วันที่ 2 สิงหาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ไม้กางเขนเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณ?
2. เหตุใดการอธิษฐานอย่างจริงใจของคุณจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อความรอด?
3. อะไรทำให้คนเรากออยู่ภายใต้การทดลอง?
4. อธิบายว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงยอมรับบาปที่ทำผิด แต่ขอชาวกลับถูกปฏิเสธ
5. ท่องคำสัญญาบางประการที่ต้องจำไว้เมื่อพยายามเอาชนะ

เข้มแข็งขึ้นในความจริงปัจจุบัน

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจะไม่ละเลยที่จะให้พวกท่านระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอ ถึงแม้ว่าพวกท่านทราบสิ่งเหล่านี้แล้ว และถูกตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงปัจจุบันนี้” (2 เปโตร 1:12)

“เราไม่สงสัย ทั้งเราไม่สงสัยมานานหลายปีว่าหลักคำสอนที่เรายึดถือในปัจจุบันเป็นความจริงในปัจจุบัน และเรากำลังใกล้ชิดการศึกษา เรากำลังเตรียมพบพระองค์ผู้ทรงคุ้มครองกันโดยเหล่าเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาปรากฏบนเมฆแห่งสวรรค์เพื่อประทานความเชื่อศรัทธาและเป็นสัมผัสดุจด้ายของความเป็นอมตะ”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 355

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:

งานเขียนในยุคแรก น. 61-71

วันอาทิตย์

วันที่ 4 สิงหาคม

1. เติบโตที่นี่และตอนนี้

ก. อัครสาวกเปโตรเน้นอะไรกับผู้เชื่อ? 2 เปโตร 1:12-15

“มีความจริงในปัจจุบันในสมัยของลูเทอร์—ความจริงในสมัยนั้นมีความสำคัญเป็นพิเศษ มีความจริงในปัจจุบันสำหรับคริสตจักรในปัจจุบัน ผู้ทรงทำทุกสิ่งตามคำแนะนำในพระประสงค์ของพระองค์ทรงยินดีให้มนุษย์อยู่ภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆ และสั่งให้พวกเขาทำหน้าที่เฉพาะในช่วงเวลาที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่และสภาพที่พวกเขาอยู่ หากพวกเขาให้คุณค่ากับแสงสว่างที่มอบให้พวกเขา ที่สนใจคิดอันกว้างไกลของความจริงจะถูกเปิดกว้างต่อหน้าพวกเขา”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 143, 144.

ข. อธิบายว่าเราจะเติบโตในความเข้าใจเรื่องแสงสว่างจากสวรรค์ได้อย่างไร ฮีบรู 5:12-14; 6:1-3.

“ทุกอย่างก้าวของความศรัทธาและการเชื่อฟังนำจิตวิญญาณมาเชื่อมโยงกับแสงสว่างของโลกมากขึ้น ซึ่งในนั้น 'ไม่มีความมืดเลย' ”—อ้างแล้ว หน้า 476

2. ความรับผิดชอบ

- ก. เหตุใดเราจึงต้องเปลี่ยนวิถีปฏิบัติของเราเมื่อเราได้รับแสงสว่างจากสวรรค์มากขึ้น? ยากอบ 4:17; สุกายิต 4:18; มัทธีว 6:23.

“พระเจ้าทรงเรียกร้องจากประชากรของพระองค์ตามพระคุณและความจริงที่มอบให้พวกเขา ต้องสนองข้อเรียกร้องอันชอบธรรมของพระองค์ทั้งหมด สิ่งมีชีวิตที่รับผิดชอบจะต้องเดินในแสงที่ส่องมาที่พวกเขา หากพวกเขาไม่ทำเช่นนี้ ความสว่างของพวกเขาจะกลายเป็นความมืด และความมืดของพวกเขาจะยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับความสว่างของพวกเขาที่มีอยู่อย่างบริบูรณ์ แสงสว่างที่สะสมไว้ได้ส่องมายังประชากรของพระเจ้า แต่หลายคนละเลยที่จะติดตามแสงสว่าง และด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงอยู่ในสภาพอ่อนแอทางวิญญาณอย่างมาก

“ไม่ใช่เพราะขาดความรู้ที่ประชากรของพระเจ้ากำลังพินาศอยู่ในขณะนี้ พวกเขาจะไม่ถูกประณามเพราะพวกเขาไม่รู้ทาง ความจริง และชีวิต ความจริงที่บรรลุลึกซึ้งใจแล้ว แสงสว่างที่ส่องมายังดวงวิญญาณ แต่ถูกละเลยหรือปฏิเสธ จะประณามพวกเขา ผู้ที่ไม่เคยมีแสงสว่างที่จะปฏิเสธจะไม่ถูกประณาม สิ่งใดที่จะทำเพื่อสวนองุ่นของพระเจ้าได้มากกว่าที่ได้ทำไปแล้ว? แสงสว่าง แสงสว่างอันล้ำค่า ส่องมายังประชากรของพระเจ้า แต่มันจะไม่ช่วยพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะยินยอมให้มันช่วย ดำเนินชีวิตตามมันอย่างเต็มที่ และส่งมันไปให้ผู้อื่นในความมืด พระเจ้าเป็นเจ้าทรงเรียกร้องให้ประชากรของพระองค์ลงมือปฏิบัติ เป็นงานส่วนบุคคลในการสารภาพละทิ้งบาป และกลับไปหาพระเจ้าที่จำเป็น ไม่มีใครทำงานนี้ให้คนอื่นได้ ความรู้ทางศาสนาได้สั่งสมมา และสิ่งนี้ได้เพิ่มภาระผูกพันที่เกี้ยวข้อง แสงสว่างอันยิ่งใหญ่ส่องมาเหนือคริสตจักร และพวกเขาถูกประณามเพราะพวกเขาปฏิเสธที่จะเดินเข้าไปในคริสตจักร หากพวกเขาคาบอด พวกเขาจะปราศจากบาป แต่พวกเขาได้เห็นแสงสว่างและได้อินความจริงมากมายแล้ว แต่ก็ยังไม่ฉลาดและบริสุทธิ์ หลายปีมาแล้วที่หลายคนไม่ก้าวหน้าในด้านความรู้และความบริสุทธิ์ที่แท้จริง พวกเขาเป็นคนแคระทางจิตวิญญาณ แทนที่จะก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบพวกเขา กำลังกลับไปสู่ความมืดมิดและการเป็นทาสของอียิปต์ จิตใจของพวกเขาไม่ปฏิบัติต่อความนับถือพระเจ้าและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง

“อิสรภาพของพระเจ้าจะตื่นขึ้นใหม่? ทุกคนที่นับถือพระเจ้าจะพยายามละทิ้งความผิดทุกอย่าง สารภาพบาปที่เป็นความลับทุกอย่างต่อพระเจ้า และทำจิตใจให้ตกต่ำต่อพระพักตร์พระองค์หรือไม่? พวกเขาจะสำรวจแรงจูงใจของทุกการกระทำด้วยความถ่อมใจอย่างยิ่ง และรู้ว่าดวงตาของพระเจ้าอ่านทุกสิ่ง จะค้นหาทุกสิ่งที่ยังซ่อนอยู่หรือไม่ ให้งานละเอียดถี่ถ้วน ถวายแด่พระเจ้าทั้งหมด พระองค์ทรงเรียกร้องให้ยอมจำนนอย่างเต็มที่ต่อทุกสิ่งที่เราเป็นและเป็นผู้ รัฐมนตรีและประชาชนจำเป็นต้องมีการกลับใจใหม่ การเปลี่ยนแปลงความคิด หากปราศจากสิ่งนี้แล้ว เราจะไม่ได้รับสราชาติแห่งชีวิตซึ่งนำไปสู่ชีวิต แต่เป็นของความตายไปสู่ความตาย” —คำพยากรณ์สำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 123, 124

3. นำเสนอความจริง

ก. ยกตัวอย่างหัวข้อที่เป็นจุดสนใจของการศึกษาซึ่งเราไม่ควรรวบแวก คานินเอล **7:9, 10; 8:14; สดุดี 119:33-35**

“มีความจริงอันล้ำค่ามากมายอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า แต่เป็น 'ความจริงในปัจจุบัน' ที่ฝูงแกะต้องการ ในเวลานี้ ข้าพเจ้าเห็นอันตรายของผู้ส่งสารที่วิ่งหนีจากจุดสำคัญของความจริงในปัจจุบัน ไปจมอยู่กับเรื่องที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้เพื่อให้ฝูงแกะเป็นหนึ่งเดียวและทำให้ดวงวิญญาณบริสุทธิ์ ชาวคานินเอลจะใช้ทุกข้อได้เปรียบที่เป็นไปได้เพื่อทำร้ายสาเหตุ

“แต่เรื่องต่างๆ เช่น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ 2,300 วัน พระบัญญัติของพระเจ้าและศรัทธาของพระเยซู ได้รับการคำนวณอย่างสมบูรณ์แบบเพื่ออธิบายขบวนการจุดใจในอดีตและแสดงให้เห็นว่าจุดยืนของเราในปัจจุบันคืออะไร สร้างศรัทธาของผู้สงสัย และ มอบอนาคตอันรุ่งโรจน์อย่างแน่นอน ผมเห็นอยู่บ่อยๆ สิ่งเหล่านี้เป็นหัวข้อหลักที่ผู้ส่งสารควรอาศัยอยู่”—งานเขียนในยุคแรก น. 63. [การเน้นย้ำของผู้เขียน]

ข. เป็นเวลาประมาณ **180** ปี (ก่อนข้างล่างสุดในขอบเขตโดยรวมของประวัติศาสตร์โลก) อะไรคือลักษณะสำคัญของความจริงในปัจจุบัน? **วิวรณ์ 14:6-13**

“การประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง สอง และสามนั้นตั้งอยู่โดยถ้อยคำแห่งการคลใจ ไม่จำเป็นต้องถอดหมุดหรือหมุดออก ไม่มีอำนาจของมนุษย์ใดมีสิทธิที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของข้อความเหล่านี้มากไปกว่าการแทนที่พันธสัญญาใหม่สำหรับพันธสัญญาเดิม พันธสัญญาเดิมเป็นพระกิตติคุณในรูปและสัญลักษณ์ พันธสัญญาใหม่เป็นเนื้อหา สิ่งหนึ่งมีความสำคัญพอๆ กับอีกสิ่งหนึ่ง พันธสัญญาเดิมนำเสนอบทเรียนจากพระโอบูร์ของพระคริสต์ และบทเรียนเหล่านี้ไม่ได้สูญเสียพลังไปแต่อย่างใด ข้อความแรกและข้อความที่สองให้ไว้ในปี ค.ศ. 1843 และ 1844 และขณะนี้เราอยู่ภายใต้การประกาศข้อความที่สาม แต่ข้อความทั้งสามนี้ยังคงรอการประกาศอยู่ จำเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้เช่นเคยที่จะกล่าวซ้ำกับผู้ที่แสวงหาความจริง เราจะประกาศด้วยปากกาและเสียง โดยแสดงลำดับ และการประยุกต์ใช้คำพยากรณ์ที่นำเราไปสู่ข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่สาม จะไม่มีคนที่สามหากไม่มีคนแรกและคนที่สอง ข่าวสารเหล่านี้เราต้องมอบแก่โลกในสื่อสิ่งพิมพ์ ในวาทกรรม แสดงให้เห็นในแนวประวัติศาสตร์เชิงพยากรณ์ถึงสิ่งที่เป็นอย่างอยู่ และสิ่งที่จะเป็นอยู่”—คำแนะนำสำหรับนักเขียนและนักปรับปรุง น. 26, 27

4. ความปรารถนาที่จะเติบโต

- ก. อธิบายเจตคติที่จะทำให้เรายอมรับความจริงในปัจจุบันในขณะที่เปิดเผย แม้ว่าคนอื่นจะปฏิเสธก็ตาม เยเรมีย์ **29:13**; มัทธิว **18:3**; ยอห์น **7:17**

“เมื่อคุณกลายเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ เต็มใจที่จะถูกนำทาง และเมื่อความเข้าใจของคุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และเจตจำนงและอคติของคุณถูกขอมจ้านน แสงสว่างดังกล่าวจะฉายออกไปในหัวใจของคุณ เช่นเดียวกับที่จะส่องสว่างพระคัมภีร์และแสดงให้คุณเห็นความจริงในปัจจุบันในความงามของพระคัมภีร์ ความสามัคคี. มันจะปรากฏเป็นคั้งโซ่ทองที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 3 น. 448

- ข. ความประมาทเลินเล่อบ่อยเกินไปทำให้ผลกระทบของความจริงในปัจจุบันอ่อนลงอย่างไร และอะไรจะแก้ไขได้? อิสยาห์ **56:9, 10**; 1 โครินธ์ **14:8**; วิวรรณ์ **3:17-19**

“เรากำลังตกอยู่ในอันตรายที่จะประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่สามอย่างไม่มีการกำหนดจนทำให้ผู้คนประทับใจไม่ได้ มีความสนใจอื่นๆ มากมายเข้ามา สาสน์ที่ควรประกาศด้วยอำนาจจะกลายเป็นเรื่องที่ซื่งและไร้เสียง”—อ้างอิงแล้ว เล่มที่ 6 น. 60

“เรากำลังมีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายของประวัติศาสตร์โลกนี้อย่างแน่นอน เราต้องอุทิศเวลาอย่างมากเพื่อประโยชน์ทางวิญญาณของเรา หากเราจะประสบกับการเติบโตทางวิญญาณที่จำเป็นในยุคนี้ เราต้องคัดสินใจปฏิรูป เดอะวอยซ์กล่าวว่า: ยามต้องตื่นแล้วส่งเสียงแตรให้ดังขึ้น รุ่งเข้ามาถึง และกลางคืนด้วย ตื่นเถิด เหล่ายามของเรา เสียงที่ควรได้ยินเวลานี้นำเสนอความจริงก็เงียบไป วิญญาณกำลังพินาศในบาปของพวกเขา และรัฐมนตรี แพทย์ และอาจารย์ก็หลับไหล ตื่นเถิดคนเฝ้า!”—สหภาพแปซิฟิกผู้บันทึก 20 กุมภาพันธ์ 1908

“พยานที่แท้จริงประกาศว่าเมื่อคุณคิดว่าคุณอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองจริงๆ คุณก็ต้องการทุกสิ่ง การที่รัฐมนตรีจะนำเสนอหัวข้อทางทฤษฎีนั้นไม่เพียงพอ พวกเขาควรนำเสนอวิชาที่ใช้งาน ได้จริงด้วย พวกเขาจำเป็นต้องศึกษาบทเรียนเชิงปฏิบัติที่พระคริสต์ประทานแก่เหล่าสาวกของพระองค์ และนำบทเรียนดังกล่าวไปประยุกต์ใช้อย่างใกล้ชิดกับจิตวิญญาณของพวกเขาเองและกับผู้คน เนื่องจากพระคริสต์ทรงแสดงคำพยานที่คำหานี้ เราจะคิดว่าพระองค์สิ้นพระชนม์จากรักอันอ่อนหวานต่อประชากรของพระองค์หรือไม่? ไม่นะ! ผู้ที่ตายเพื่อไถ่มนุษย์จากความตาย รักด้วยความรักอันศักดิ์สิทธิ์ และคนที่พระองค์ทรงรักพระองค์ทรงคำหานี้”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 3 น. 257, 258

5. โลกที่สว่างไสวด้วยพระสิริ

ก. อธิบายว่าความจริงในปัจจุบันขยายและเร็วขึ้นอย่างไรก่อนที่จะพระเยซูเสด็จกลับมายังโลกนี้ **วิวรณ์ 18:1-5**

“วิวรณ์ 18:1, 2, 4 ยกมา) พระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เห็นถึงเวลาที่การประกาศเรื่องการล่มสลายของบาบิโลน ดังที่ทูตสวรรค์องค์ที่สองในวิวรณ์ 14 (ข้อ 8) จะต้องกล่าวซ้ำ โดยที่กล่าวถึงการคอร์รัปชันเพิ่มเติมซึ่งได้เข้าสู่องค์กรต่างๆ ที่ก่อตั้งบาบิโลน นับตั้งแต่ได้รับข้อความนั้นครั้งแรกในฤดูร้อนปี 1844”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 603

ข. เราจะประหลาดใจได้อย่างไรเมื่อคนส่วนใหญ่มองว่าข่าวสารความจริงในปัจจุบันไม่ใช่สะดวก? **1 โครินธ์ 2:12-16**

“ในประสบการณ์ส่วนตัวของเรา เราได้รับการสอนจากพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราแสวงหาพระองค์ด้วยใจจริงใจ เราจะสารภาพต่อพระองค์ถึงข้อบกพร่องในอุปนิสัยของเรา และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะต้อนรับทุกคนที่มาหาพระองค์ด้วยการพึ่งพาศักดิ์อย่างต่ำต้อย ผู้ที่ยอมจำนนต่อคำกล่าวอ้างของพระเจ้าจะได้รับการสถิตอยู่ด้วยของพระคริสต์ และความเป็นเพื่อนนี้จะเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับเขา ยึดเอาปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ ย่อมพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกด้วยค้นหา”—คำพยานสำหรับผู้รับใช้ น. 483

“เมื่อท่านมาถึงพระคริสต์ ท่านจะไม่โอ้อวดว่า ‘เรารับรู้’ ให้พระเจ้าตรัสอย่างนั้นแต่เพียงผู้เดียว เพราะท่านไม่รู้ใจของตนเอง การโอ้อวดนี้เป็นหลักฐานที่แน่ชัดว่าคุณไม่รู้พระคัมภีร์หรืออุทธานุภาพของพระเจ้า ถ้าพระองค์ประสงค์ ให้พระเจ้าเขียนในหนังสือของพระองค์ว่า คุณเป็นเด็กที่เชื่อฟัง รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยใจร่าเริง และบันทึกจะเปิดเผยต่อเหล่าทูตสวรรค์และมนุษย์ในวันบำเหน็จ”—สัญญาแห่งเวลา 22 ธันวาคม 1887

วันศุกร์

วันที่ 9 สิงหาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ความจริงในปัจจุบันแตกต่างจากสมัยก่อนอย่างไร?
2. เหตุใดฉันจึงต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าในการดำเนินชีวิตตามความจริงในปัจจุบัน?
3. เหตุใดฉันจึงควรแบ่งปันความจริงในปัจจุบันกับผู้อื่น?
4. ทักษะใดของฉันต้องแสงสว่างที่เจิดจ้าส่งผลต่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณของฉันอย่างไร?

5. ฉันต้องตั้งใจแน่วแน่จะกระทำเช่นไรเมื่อเผชิญการต่อต้าน?

คำพยากรณ์เพื่อผลประโยชน์ของเรา

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “พวกเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกด้วย ซึ่งพวกท่านกระทำดีที่พวกท่านเอาใจใส่คำนั้น คุณดวงสว่างดวงหนึ่งที่ส่องแสงในที่มืด จนกระทั่งแสงอรุณขึ้น และดาวประจำรุ่งผุดขึ้นในใจของพวกท่าน” (2 เปโตร 1:19)

ในการยอมรับข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่สาม เราไม่ได้ใส่ใจกับนิทาน แต่ใส่ใจกับ 'คำพยากรณ์ที่แน่นอน' ขณะนี้เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในแสงสว่างแห่งความจริงในพระคัมภีร์ที่สว่างเต็มที่—คำพยากรณ์สำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 592

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ 1 น. 15-23.

วันอาทิตย์

วันที่ 11 สิงหาคม

1. 1. สรีรธา ไม่ใช่ศิษยา

ก. เหตุใดเปโตรจึงสามารถยืนยันความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ได้? มัทธิว 17:1-7

“บนภูเขา อาณาจักรแห่งรัศมีภาพในอนาคตเป็นตัวแทนในรูปแบบย่อส่วน—พระคริสต์กษัตริย์ โมเสสเป็นตัวแทนของวิสุทธิชนผู้ขึ้นถ้ำพระชนม์ และเอเลียสของผู้แปล

“เหล่าสาวกยังไม่เข้าใจเหตุการณ์นั้น แต่พวกเขาชื่นชมยินดีที่พระศาสดาผู้อดทน ผู้อ่อนโยนและถ่อมตัวเดินไปมากับคนแปลกหน้าที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้รับเกียรติจากผู้โปรดปรานจากสวรรค์”—ผู้ฟังปรารณาแห่งปวงชน น. 422.

“ตลอดทั้งคืนผ่านไปบนภูเขา และเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น พระเยซูและเหล่าสาวกก็เสด็จลงมายังที่ราบ เมื่อครุ่นคิด เหล่าสาวกก็ตกตะลึงและเงิบงัน แม้แต่ปีเตอร์ก็ไม่มีคำพูดใดจะพูด”—อ้างอิงแล้ว น. 426

ข. เปโตรสามารถประกาศอะไรได้อย่างมั่นใจ—และโดยศรีรธาเราควรสะท้อนแบบอย่างอันกล้าหาญของเขาอย่างไร? 2 เปโตร 1:16-18

“ไม่มีคำใดที่โกหกใดเป็นความจริง หากเราติดตามนิทานที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างมีไหวพริบ เราจะรวมพลังกับกอง

กำลังของศัตรูเพื่อต่อต้านพระเจ้าและพระคริสต์ ---

“ความชั่วร้ายทุกรูปแบบกำลังรอโอกาสที่จะโจมตีเรา คำเยินยอ สินบน สิ่งจูงใจ คำสัญญาแห่งความสูงส่ง อันอัศจรรย์ จะถูกนำไปใช้อย่างขยันขันแข็งที่สุด

“ผู้รับใช้ของเจ้ากำลังทำอะไรเพื่อยกระดับอุปสรรคของ ‘พระเจ้าคริสต์ครั้งนี้’ เพื่อต่อต้านความชั่วร้ายนี้?”—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ 1 น. 194

2. ผลกระทบของคำพยากรณ์

- ก. เมื่อความสับสนเกิดขึ้น เราจะขอบคุณสิ่งใดได้ ดังที่แสดงให้เห็นว่าพระคริสต์ทรงนำความหวังมาสู่เหล่าสาวกที่คิดหวังระหว่างทางไปเอมมาอูสอย่างไร? ลูกา 24:15-21, 27, 32; 2 เปโตร 1:19

“ใจของเหล่าสาวกศิษย์ [ระหว่างทางไปเอมมาอูส] หวั่นไหว ศรีทธาก็จุดประกาย พวกเขา 'บังเกิดใหม่เป็นความหวังอันมีชีวิตชีวา' ก่อนที่พระเยซูจะทรงเปิดเผยพระองค์ต่อพวกเขาเสียด้วยซ้ำ จุดประสงค์ของพระองค์คือการให้ความกระจ่างแก่ความเข้าใจของพวกเขาและยึดศรัทธาของพวกเขาไว้กับ 'คำพยากรณ์อันแน่นอน' พระองค์ทรงประสงค์ให้ความจริงหยั่งรากลึกในความคิดของพวกเขา ไม่ใช่เพียงเพราะได้รับการสนับสนุนจากประจักษ์พยานส่วนตัวของพระองค์เท่านั้น หลักฐานที่แสดงโดยสัญลักษณ์และเงาของกฎทั่วไป และตามคำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิม จำเป็นสำหรับผู้ติดตามพระคริสต์ที่จะต้องมีการทบทวนชาญฉลาด ไม่เพียงเพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้น แต่เพื่อพวกเขาจะได้ นำความรู้เกี่ยวกับพระคริสต์ไปทั่วโลก และในฐานะขั้นตอนแรกสุดในการถ่ายทอดความรู้นี้ พระเยซูทรงแนะนำเหล่าสาวกศิษย์ให้ไปหา 'โมเสสและศาสดาพยากรณ์ทุกคน' นั่นคือประจักษ์พยานที่พระเจ้าช่วยให้รอดผู้สิ้นคนพระชนม์ประทานให้ถึงคุณค่าและความสำคัญของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 349

“เป็นแผน [ของพระเจ้า] ที่ว่าผู้มีส่วนรับความรอดอันยิ่งใหญ่นี้ผ่านพระเยซูคริสต์ควรเป็นผู้สอนศาสนาของพระองค์ --- ประชาชนจะต้องได้รับคำเตือนให้เตรียมพร้อมสำหรับการพิพากษาที่จะมาถึง สำหรับผู้ที่ฟังแต่ในทานเท่านั้น พระเจ้าจะทรงให้โอกาสได้ยื่นคำพยากรณ์ที่แน่นอน โดยที่พวกเขาทำได้ดีที่จะเอาใจใส่ราวกับแสงสว่างที่ส่องในที่มืด พระองค์จะทรงนำเสนอถ้อยคำแห่งความจริงอันแน่นอนแก่ความเข้าใจของทุกคนที่จะเอาใจใส่ ทุกคนอาจเปรียบเทียบความจริงกับนิทานที่นำเสนอโดยคนที่อ้างว่าเข้าใจพระวาระของพระเจ้าเป็นเจ้าและมีคุณสมบัติที่จะสั่งสอนคนในความมืด”—คำพยากรณ์สำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 631, 191-632

- ข. บอกคำเตือนของเปาโลถึงทิโมธีซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างมากในปัจจุบัน 1 ทิโมธี 6:20, 21

“จิตวิญญาณของการบวชรูปเคารพของคนนอกศาสนามีแพร่หลายในทุกวันนี้ แม้ภายใต้อิทธิพลของวิทยาศาสตร์และการศึกษา วิญญาณดังกล่าวจึงมีรูปแบบที่ประณีตและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น ทุกวันมีหลักฐานที่น่าเศร้าเพิ่มเติมเข้ามาว่าศรัทธาในคำพยากรณ์ที่แน่นอนนั้นลดลงอย่างรวดเร็ว และในความเชื่อทางไสยศาสตร์และเวทมนตร์คาถาของชาดากำลังดึงดูดใจมนุษย์”—อ้างอิงแล้ว เล่มที่ 5, น. 192.

3. สมอจิตวิญญาณของเรา

ก. เราจะแยกแยะคำพยากรณ์ที่แท้จริงว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ซึ่งเป็นเสาหลักแห่งความเชื่อของคริสเตียนได้อย่างไร? อาโมส 3:7; 2 เปโตร 1:20, 21

“คนจำนวนมากกำลังตั้งคำถามถึงความจริงและความจริงของพระคัมภีร์ การใช้เหตุผลของมนุษย์และจินตนาการเกี่ยวกับหัวใจของมนุษย์กำลังบ่อนทำลายการคล้อยจากพระวาทะของพระเจ้า และสิ่งที่ควรได้รับความที่ได้นั้นนั้นถูกรายล้อมไปด้วยเมฆหมอกแห่งความสับสน ไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นเส้นที่ชัดเจนและชัดเจนบนพื้นหิน นี่เป็นหนึ่งในหมายสำคัญแห่งยุคสุดท้าย—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ 1 น. 15

“มีคนที่ยกย่องเป็นคนที่ดีเลิศ ผู้ที่ฉลาดเหนือสิ่งที่เขียนไว้ เพราะฉะนั้นปัญญาของพวกเขาจึงโง่เงา พวกเขาค้นพบสิ่งอัศจรรย์ลวงหน้า แนวความคิดที่เผยให้เห็นว่าพวกเขาเล้าหลวมมากในความเข้าใจในพระประสงค์และพระประสงค์ของพระเจ้า ในการแสวงหาความกระฉ่างแจ่มหรือไขปริศนาที่ซ่อนเร้นจากมนุษย์มาแต่โบราณกาล เปรียบเสมือนนรุษที่ตีร่นอยู่ในโคลน ไม่สามารถหลุดพ้นได้ แต่ยังบอกวิธีออกจากทะเลโคลนที่ตื้นอยู่ นั่นได้ เป็นตัวแทนที่เหมาะสมของผู้ชายที่ตั้งตัวเองเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของพระคัมภีร์ ไม่มีใครสามารถปรับปรุงพระคัมภีร์ไบเบิลได้โดยแนะนำสิ่งที่พระเจ้าทรงหมายถึงจะพูดหรือควรจะพูด

“บางคนมองเราอย่างจริงจังแล้วพูดว่า ‘คุณไม่คิดว่าจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างในตัวผู้คัดลอกหรือผู้แปลไซ้ ‘หม’ ทั้งหมดนี้ เป็นไปได้ และจิตใจที่แคบมากจนจะลึกลับและสะกดกับสิ่งนี้ ความเป็นไปได้หรือความน่าจะเป็นก็พร้อมที่จะสะกดกับความสับสนของพระคำที่ได้รับการคล้อย เพราะจิตใจที่อ่อนแอของพวกเขาไม่สามารถมองทะลุจุดประสงค์ของพระเจ้าได้’—อ้างอิงแล้ว หน้า 16

“องค์พระผู้เป็นเจ้าคริสต์กับมนุษย์ด้วยวาจาที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อประสาทสัมผัสที่เสื่อมถอย การรับรู้ทางโลกที่ท้อ และทางโลกจะเข้าใจพระวาทะของพระองค์ เป็นการแสดงให้เห็นพระจริยวัตรอันอ่อนน้อมของพระเจ้า เขาได้พบกับมนุษย์ที่ตกสู่บาปในที่ที่พวกเขาอยู่ พระคัมภีร์มีความสมบูรณ์แบบและเรียบง่าย แต่ไม่ได้ตอบแนวคิดอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เพราะความคิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่สามารถรวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์ในพยานะแห่งความคิดที่มีขอบเขตจำกัดได้ แทนที่จะใช้ถ้อยคำในพระคัมภีร์เกินความจริง ดังที่หลายๆ คนคิด ถ้อยคำที่หนักแน่นกลับพังทลายลงจนที่ความคิดจะยิ่งใหญ่ แม้ว่าผู้เขียนจะเลือกภาษาที่แสดงออกมากที่สุดเพื่อใช้ถ่ายทอดความจริงของการศึกษาระดับอุดมศึกษา—อ้างอิงแล้ว หน้า 22.

“เมื่อมนุษย์กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์พระวาทะของพระเจ้า พวกเขาผจญภัยบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ และมีความกลัว ตัวสันดีขึ้น และซ่อนปัญญาของตนไว้ว่าเป็นความโง่เงา พระเจ้าไม่ทรงกำหนดให้ใครตัดสินพระวาทะของพระองค์ โดยเลือกบางสิ่งที่ได้รับการคล้อย และทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียว่าไม่มีแรงบันดาลใจ—อ้างอิงแล้ว หน้า 23

4. การจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับลูกๆ ของพระองค์

- ก. บรรยายถึงสถานการณ์แล้วร้ายที่พบโดยทั่วไปในปัจจุบัน—และวิธีที่เราควรเผชิญ **2 เปโตร 2:1-3; 1 ทิโมธี 4:1, 2; เฉลยธรรมบัญญัติ 6:24, 25**

“ไม่เคย ไม่เคยมีสักครั้งที่ความจริงจะต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกบิดเบือน ถูกดูหมิ่น ถูกทำให้เสื่อมเสียจากการโต้แย้งอันวิปริตของมนุษย์มากไปกว่าในสมัยสุดท้ายนี้ มนุษย์ได้นำตัวเองเข้ามาด้วยลัทธิอนอกรีดที่ต่างกันออกไป ซึ่งพวกเขาเป็นตัวแทนว่าเป็นเครื่องพยากรณ์สำหรับประชาชน ผู้คนหลงใหลในสิ่งแปลกใหม่และไม่ฉลาดที่จะแยกแยะลักษณะของความคิดที่มนุษย์มองว่าเป็นบางสิ่งบางอย่าง แต่การที่จะเรียกมันว่าเป็นสิ่งที่มีผลอย่างมากและผูกมัดกับโครงการของพระเจ้าไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นเป็นความจริง ---

“เราต้องได้อินสุรเสียงของพระเจ้าจากพระคำที่ทรงเปิดเผย ซึ่งเป็นคำพยากรณ์ที่แน่นอน ผู้ที่จะขยายตนเองและแสวงหาการทำสิ่งมหัศจรรย์ย่อมมีจิตใจที่สมบูรณ์ดีกว่า”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนต์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 6 น. 1064, 1065

“กฎของผู้เป็นเจ้าของเข้าเป็นรากฐานของการปฏิรูปที่ยั่งยืนทั้งหมด เราต้องนำเสนอต่อโลกด้วยแนวทางที่ชัดเจนและชัดเจนถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ การเชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้าของเราจึงยิ่งใหญ่ที่สุดต่ออุตสาหกรรม เศรษฐกิจ ความซื่อสัตย์ และความสัมพันธ์ที่ยุติธรรมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ---

“บรรดาผู้ที่สวดฟังสุรเสียงของพระเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียรและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ก็อย่างแท้จริงจะอยู่ในจำนวนผู้ที่มองเห็นพระผู้เป็นเจ้าของเขา”—คำพยากรณ์สำหรับคริสตจักร เล่มที่ 8 น. 199

- ข. เปโตรยกตัวอย่างอะไรบ้างในพระคัมภีร์เพื่อแสดงความต้องการ—และความมั่นใจ—ของการปลดปล่อยด้วยพระคุณของพระเจ้าสำหรับผู้รักและเกรงกลัวพระองค์? **2 เปโตร 2:4-8**

“ประชากรของพระเจ้าซึ่งเผชิญกับอำนาจหลอกลวงและความอาฆาตพยาบาทที่นอนไม่หลับของเจ้าชายแห่งความมืด และขัดแย้งกับพลังแห่งความชั่วร้ายทั้งหมด ได้รับการประกันในการพิทักษ์เทวดาจากสวรรค์อย่างไม่สิ้นสุด และไม่มีกรให้มารับรองดังกล่าวโดยไม่จำเป็น หากพระผู้เป็นเจ้าของเราประทานคำสัญญาถึงพระคุณและความคุ้มครองแก่บุตรธิดาของพระองค์ นั่นเป็นเพราะมีหน่วยงานชั่วร้ายมากมายที่ต้องเผชิญ—หน่วยงานมากมาย มุ่งมั่น และไม่ย่อท้อ ซึ่งความชั่วร้ายและอำนาจของพวกเขาไม่มีผู้ใดจะพิทเฉยหรือพิทเฉยได้อย่างปลอดภัย”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 513

5. ชื่นชมผู้ส่งของเรา

ก. การช่วยผู้ที่มีค่าที่สุดที่พระเจ้ามอบให้เราคืออะไร? 2 เปโตร 2:9 (ส่วนแรก); 1 โครินธ์ 10:13; สดุดี 50:15

“พระเจ้าจะทรงรักษาทุกคนที่ดำเนินในวิถีแห่งการเชื่อฟัง แต่การละทิ้งที่นั่นคือการเสี่ยงภัยในดินแดนของซาตาน ที่นั่นเราจะต้องตกอย่างแน่นอน พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาเราว่า ‘จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน เกรงว่าท่านจะเข้าสู่การทดลอง’ มารโก 14:38 การทำสมาธิและการอธิษฐานจะป้องกันไม่ให้เราเร่งรีบไปสู่อันตราย และด้วยเหตุนี้เราจึงควรรอดจากความพ่ายแพ้มากมาย

“แต่เราไม่ควรสูญเสียความกล้าหาญเมื่อถูกล่อลวง บ่อยครั้งเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เราสงสัยว่าพระวิญญาณของพระเจ้ากำลังนำเราอยู่ แต่การทรงนำของพระวิญญาณได้นำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ซาตานล่อลวง เมื่อพระเจ้านำเราเข้าสู่การทดลอง พระองค์ทรงมีเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จเพื่อประโยชน์ของเรา พระเยซูไม่ได้ทักท้อเพราะสัญญาของพระเจ้าโดยไม่ถูกห้ามให้เข้าสู่การทดลอง และพระองค์ไม่ทรงยอมแพ้ต่อความสิ้นหวังเมื่อถูกการทดลองมาสู่พระองค์ เราก็ก่อนหน้านี้เช่นกัน”—ผู้ฟังปรารถนาแห่งปวงชน น. 126-129

“การทดลองไม่ใช่บาป พระเยซูทรงบริสุทธิ์และบริสุทธิ์ แต่พระองค์ทรงถูกล่อลวงเหมือนเราทุกประการ แต่ด้วยความเข้มแข็งและพลังอำนาจที่มนุษย์จะไม่มีวันถูกเรียกให้ตกน ใน การต่อต้านที่ประสบผลสำเร็จ พระองค์ทรงทิ้งตัวอย่างอันสดใสไว้ให้เราว่าเราควรดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ หากเรามั่นใจในตนเองหรือชอบธรรมในตนเอง เราจะถูกล่อลวงให้ตกอยู่ใต้อำนาจของการล่อลวง แต่ถ้าเรามองไปที่พระเยซูและวางใจในพระองค์ เราจะเรียกให้ช่วยเราด้วยพลังที่ได้พิชิตศัตรูในสนามรบ และด้วยการทดลองทุกอย่าง พระองค์จะทรงมีทางหลบหนี เมื่อซาตานเข้ามาเหมือนน้ำท่วม เราต้องเผชิญการล่อลวงของมันด้วยดาบแห่งพระวิญญาณ และพระเยซูจะทรงเป็นผู้ช่วยเหลือของเราและจะยกมาตรฐานขึ้นเพื่อต่อสู้กับมัน บิคาแห่งการมูสาตัวสั้นและตัวสั้นเมื่อความจริงของพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยพลังอันลึกลับของพระองค์ทรงปรากฏแก่เขา”—คำพยากรณ์สำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 426

วันศุกร์

วันที่ 16 สิงหาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. การเข้าใจคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยให้คุณได้อย่างไรในวันข้างหน้า?
2. เหตุใดพระเยซูจึงทรงแบ่งปันคำพยากรณ์กับเหล่าสาวกที่จะไปเอมมาอูส?
3. ซาตานพยายามบ่อนทำลายความไว้วางใจของเราในพระคัมภีร์ในทางใดบ้าง?

4. เหตุใดการยึดมั่นอย่างแน่วแน่ต่อยศจานแห่งการคลไจจึงสำคัญมาก?
5. เมื่อถูกล่อใจโจมตี เราควรจำไว้ว่าต้องทำอะไร?

ความบริสุทธิ์ในยุคทูลรีด

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “สำหรับคนบริสุทธิ์นั้น สิ่งสารพัดก็บริสุทธิ์ แต่สำหรับคนทั้งหลายที่เป็นมลทินและที่ไม่เชื่อนั้น ก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลย แต่แม้กระทั่งความคิดและจิตใจสำนึกของพวกเขาก็เป็นมลทิน” (ทิตัส 1:15)

“ด้วยความรอบคอบ สงวนไว้ ไม่ถือเสรีภาพ ไม่ได้ได้รับความสนใจที่ไม่สมควร แต่รักษาศีลธรรมอันสูงส่ง และมีศักดิ์ศรี ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงความชั่วได้มากมาย”—บ้านแอ็ดเวนติสต์ น. 331

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 137-148, 191-199

วันอาทิตย์

วันที่ 18 สิงหาคม

1. จุดประสงค์ของเรา

ก. พระเจ้าลงโทษน้องสาวของโมเสสด้วยความอิจฉาอย่างไร และสิ่งนี้เป็นคำเตือนสำหรับวันนี้หรือไม่?
กัณดารวิถี 12:1, 2, 6-10; ยากอบ 4:11; 2 เปโตร 2:9 (ส่วนหลัง) 10

“หากความอิจฉาและความไม่พอใจของมิเรียมไม่ได้รับการดำเนินอย่างเป็นนัย ก็คงจะส่งผลให้เกิดความชั่วร้ายครั้งใหญ่ ความอิจฉาเป็นหนึ่งในลักษณะที่ชั่วร้ายที่สุดที่มีอยู่ในหัวใจมนุษย์ และเป็นหนึ่งในลักษณะที่เลวร้ายที่สุดจากผลกระทบของมัน ประชาชนกล่าวว่า 'ความโกรธก็ชั่วร้าย และความโกรธก็รุนแรงยิ่ง แต่ใครจะสามารถยืนต่อหน้าความอิจฉาได้?' สุภาษิต 27:4 ความอิจฉาริษยาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสวรรค์ครั้งแรกและความกรุนดาของมันได้ก่อความชั่วร้ายอย่างนับไม่ถ้วนในหมู่มนุษย์ 'ที่ใดมีความอิจฉาและการวิวาทกัน ที่นั่นก็มีความสับสนและการงานชั่วทุกอย่าง' ยากอบ 3:16

“ไม่ควรถือเป็นเรื่องเล็กน้อยที่จะพูดจาไม่ดีต่อผู้อื่นหรือตัดสินตัวเองจากแรงจูงใจหรือการกระทำของพวกเขา 'ผู้ที่พูดใส่ร้ายพี่น้องของตนและตัดสินพี่น้องของตน ก็พูดจาใส่ร้ายต่อธรรมบัญญัติ และตัดสินธรรมบัญญัติ แต่ถ้าท่านตัดสินธรรมบัญญัติ ท่านก็ไม่ใช่ผู้ประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่เป็นผู้พิพากษา' มีผู้พิพากษาเพียงคนเดียว - - - และใครก็ตามที่เอาแต่ตัดสินและประณามเพื่อนมนุษย์ของตนก็กำลังชิงอำนาจของพระเจ้าผู้สร้าง

“พระคัมภีร์สอนเราเป็นพิเศษให้ระงับการกล่าวหาผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้ทำหน้าที่เป็นทูตของพระองค์อย่าง 'ไม่สุภาพ'—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ น. 385, 386

2. การสันนิษฐานที่ยิ่งผยอง

ก. พระเจ้าทรงเตือนอย่างไรให้ระวังคนที่ยิ่งผยองที่โอ้อวดในราชคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาพยายามคืบคลานเข้ามาในหมู่ประชากรของพระองค์? 2 เปโตร 2:11-13

“เมื่ออำนาจอันน่าหลงใหลของชาดานควบคุมบุคคล พระเจ้าก็ถูกลืม และมนุษย์ที่เต็มไปด้วยจุดประสงค์อันเสื่อมทรามก็ได้รับการยกย่องยกย่อง ความอวดดีที่ซ่อนเร้นนั้นถูกปฏิบัติโดยวิญญาณที่ถูกหลอกเหล่านี้เป็นคุณธรรม นี่คือเวทย์มนตร์ชนิดหนึ่ง คำถามที่อัครทูตชาวกาลาเทียอาจถามได้ก็คือ ‘ใครที่ทำให้ท่านต้องมนต์เสน่ห์จนท่านไม่ควรเชื่อฟังความจริง ซึ่งปรากฏชัดว่าพระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงไว้บนหมู่พวกท่านต่อต้านคำตอคาของเขา?’ มีพลังอันน่าหลงใหลอยู่ในนั้นเสมอ นอกกรีตและในความเกียจคร้าน จิตใจถูกหลอกจนไม่สามารถหาเหตุผลได้อย่างชาญฉลาด และมายาก็ชักนำให้ออกจากความบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง สายตาฝ่ายวิญญาณจะพรมัวและบุคคลที่มีศีลธรรมซึ่งไม่เคยแปดเปื้อนมาจนบัดนี้สับสนภายใต้กลอุบายอันลวงตาของตัวแทนของชาดานที่อ้างว่าเป็นผู้ส่งสารแห่งแสงสว่าง ความเข้าใจผิดนี้เองที่ทำให้ตัวแทนเหล่านี้มีอำนาจ หากพวกเขาออกมาอย่างกล้าหาญและรุกคืบอย่างเปิดเผย พวกเขาจะถูกขับไล่โดยไม่ลังเลแม้แต่วันเดียว แต่ก่อนอื่นพวกเขาทำงานเพื่อให้ได้ความเห็นอกเห็นใจและมั่นใจในตนเองในฐานะมนุษย์ผู้บริสุทธิ์และเสียดสีของพระเจ้า ในฐานะผู้ส่งสารพิเศษของพระองค์ พวกเขาจึงเริ่มทำงานอย่างมีศิลปะในการดึงจิตวิญญาณออกจากเส้นทางแห่งความถูกต้องโดยพยายามทำให้กฎของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าเป็นโมฆะ”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น.142, 143

ข. เราควรมุ่งความสนใจไปที่สิ่งใดหากเผชิญกับอันตรายเช่นนั้น? อิสยาห์ 51:7, 8; ทิตัส 1:15.

“ในยุคแห่งความเสื่อมทรามนี้เมื่อมารศัตรูของเราเหมือนสิงโตคำรามเดินไปตามหาคนที่มันจะกัดกิน ฉันเห็นความจำเป็นที่ต้องปลงเสียงเตือน ‘จงเฝ้าดูและอธิษฐาน เกรงว่าเจ้าจะเข้าสู่การทดลอง’ มีคนมากมายที่มีพรสวรรค์อันชาญฉลาดที่ถูกศคนอย่างชั่วร้ายเพื่อรับใช้ชาดาน ฉันจะเตือนคนที่อ้างว่ามาจากโลกและละทิ้งกิจการแห่งความมิดมิดของโลกได้อย่างไร --- หลายคนวางแผนความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ จินตนาการที่ไม่บริสุทธิ์ ความปรารถนาที่ไม่บริสุทธิ์ และค้นหาพื้นฐาน พระเจ้าทรงเกลียดชังไม่ให้เกิดบนดินไม่ชนิดนี้ เหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ มองคูวิตีแห่งสิ่งนั้นด้วยความรังเกียจ ขณะที่ชาดานชื่นชมยินดี โอ้ ชายและหญิงจะพิจารณาว่าจะได้อะไรจากการฝ่าฝืนกฎของพระเจ้า! ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม การล่วงละเมิดถือเป็นการเสียดสีต่อพระเจ้าและเป็นคำสาปแช่งต่อมนุษย์ เราต้องถือว่ามีมันเป็นเช่นนั้น ไม่ว่าหน้ากานั้นจะยุติธรรมเพียงใดและใครก็ตามที่กระทำความคิด”—อ้างอิงแล้ว น. 146

3. รับผิดชอบต่อแสงสว่างที่มากขึ้น

- ก. การคล้อยบรยายชะตากรรมของผู้ล้าที่พยายามทำให้ประชากรของพระเจ้าเป็นมลทินอย่างไร? 2 เปโตร 2:14; 2 ทิโมธี 3:5-9

“ความทุกข์และความเสื่อมทรามที่ตามมาในรถไฟแห่งความเกียจคร้านไม่สามารถประมาณได้ โลกเป็นมลทินภายใต้ผู้อาศัยของมัน พวกเขาเกือบจะเต็มตามระดับความชั่วของเขาแล้ว แต่สิ่งที่จะนำมาซึ่งการลงโทษที่หนักที่สุดก็คือการกระทำชั่วภายใต้เสื้อคลุมแห่งความชอบธรรม พระผู้ไถ่ของโลกไม่เคยปฏิเสธการกลับใจที่แท้จริง ไม่ว่าความคิดจะใหญ่หลวงเพียงใด แต่พระองค์ทรงประณามพวกฟาริสีและคนหน้าซื่อใจคดอย่างรุนแรง มีความหวังสำหรับคนบาปอย่างเปิดเผยมากกว่าชั้นเรียนนี้

“และด้วยเหตุนี้ [ไม่ได้รับความรักจากความจริง] พระเจ้าจึงทรงส่งความเข้าใจผิดอันแรงกล้ามาให้พวกเขาเชื่อความเท็จ เพื่อว่าพวกเขาทั้งหมดจะถูกสาปแช่งที่ไม่เชื่อความจริง แต่พอใจในความอธรรม” และผู้ที่ถูกเขาลอกกลางไม่รักความจริง แต่ยินดีในความอธรรม และความหลงผิดที่รุนแรงกว่านั้นอาจเกิดขึ้นแก่พวกเขาได้มากไปกว่าการที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในเรื่องความลามกและการล่วงประเวณี? พระคัมภีร์มีคำเตือนมากมายเกี่ยวกับบาปเหล่านี้—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น.144, 145

“ในฐานะทูตของพระคริสต์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านที่ยอมรับความจริงในปัจจุบัน ให้รังเกียจแนวทางใดๆ ที่จะจัดการกับความไม่บริสุทธิ์โดยทันที และละทิ้งสังคมของผู้ที่หายเอาความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ออกไป กลียดชังบาปอันเป็นมลทินเหล่านี้ด้วยความเกลียดชังที่รุนแรงที่สุด ---

“เนื่องจากผู้ที่ทำบาปอันเป็นมลทินเหล่านี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในโลกและจะเข้ามาบุกรุกคริสตจักรของเรา ฉันขอเตือนคุณว่าอย่าให้ที่ว่างแก่พวกเขา หันจากผู้ล่อลวง แม้ว่าเขาจะอ้างว่าเป็นสาวกของพระคริสต์ แต่เขาก็ยังเป็นซาตานในรูปลักษณ์ของมนุษย์”—อ้างอิงแล้ว หน้า 13 146

- ข. ระบุอันตรายเฉพาะสำหรับผู้ที่อ้างว่ามีแสงสว่างมากกว่า โรม 2:21-23

“ข่าวสารที่เคร่งขรึมที่สุดที่เคยส่งถึงมนุษย์ได้รับความไว้วางใจให้กับผู้คนนี้ และพวกเขาสามารถมีอิทธิพลอันทรงพลังได้หากพวกเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยข้อความนั้น พวกเขาอ้างว่ายืนอยู่บนแท่นอันสูงส่งแห่งความจริงนิรันดร์ โดยรักษาพระบัญญัติทุกข้อของพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้น หากพวกเขาหมกมุ่นอยู่กับบาป หากพวกเขาล่วงประเวณีและล่วงประเวณี อาชญากรรมของพวกเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าอาชญากรรมของชนชั้นที่ข้าพเจ้าตั้งชื่อไว้ถึงสิบเท่า ซึ่งไม่ยอมรับว่ากฎของพระผู้เป็นเจ้าผูกมัดพวกเขา”—อ้างอิงแล้ว เล่มที่ 2 หน้า 450, 451

4. ถึงเวลาสละบาปจากสัจจะของเราแล้ว!

- ก. เราจะถูกเปรียบเทียบกับใครถ้าเราสละบาปอย่างอื่น—และเพราะเหตุใด? 2 เปโตร 2:15, 16; กัณดารวิถี 22:9, 12, 21, 27, 28; 31:16

“ต่อไปนี้เป็นคำเตือนอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับประชากรของพระเจ้าในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้มีลักษณะที่ไม่เป็นคริสเตียนอยู่ในใจพวกเขา บาปที่ได้รับการเลี้ยงดูจะกลายเป็นนิสัย และเมื่อได้รับความเข้มแข็งจากการกล่าวซ้ำๆ ในไม่ช้า มันก็จะมีอิทธิพลควบคุม และนำอำนาจอันสูงส่งทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การควบคุม บาลอัมชอบบ้ำเหน็จของความอธรรม บาปแห่งความโลภซึ่งพระเจ้าจัดอยู่ในอันดับของการนุชารูปเคารพ พระองค์ไม่ได้ทรงต่อต้านและเอาชนะ ซาดานได้รับการควบคุมเขาทั้งหมดด้วยความผิดเพียงครั้งเดียวนี้ ซึ่งทำให้อุปนิสัยของเขาเสื่อมโทรมลง -”หนังสืออธิบายพระกัมภีร์ของเฮนรี่เคย์แอดเวนติส เล่ม 1 น. 1116

- ข. คริสเตียนที่ไม่ระวังงูคดล่อลวงให้ทุจริตโดยวิธีใด? 2 เปโตร 2:17, 18; โรม 6:12; เอเฟซัส 6:12

“ผู้เชื่อเรื่องผีที่โอ้อวดอ้างว่ามีอิสรภาพอันยิ่งใหญ่ และในภาษาที่ไพเราะและไพเราะพยายามล่อลวงดวงวิญญาณที่ไม่ระวังให้หลงไหลและหลอกหลอนให้เลือกเส้นทางอันกว้างขวางแห่งความเพลิดเพลินและการปล่อยตัวตามบาปมากกว่าเส้นทางแคบและทางตรง ผู้ที่เชื่อเรื่องภูติผีปิศาจเรียกข้อกำหนดของการเป็นทาสแห่งกฎหมายของพระเจ้า และกล่าวว่าผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้นดำเนินชีวิตด้วยความหวาดกลัวอย่างทาส พวกเขาอวดอิสรภาพด้วยคำพูดที่ไพเราะและวาจาที่ยุติธรรม และพยายามปกปิดบาปนอกรีตที่เป็นอันตรายด้วยอารมณ์แห่งความชอบธรรม พวกเขาจะทำให้อาชญากรรมที่น่ารังเกียจที่สุดถือเป็นการแก้แค้นพันธุ

“พวกเขาเปิดประตูกว้างต่อหน้าคนบาปเพื่อติดตามการกระตุ้นเตือนของใจฝ่ายเนื้อหนัง และฝ่าฝืนกฎของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบัญญัติข้อที่เจ็ด บรรดาผู้ที่พูดคำไร้สาระอันไร้สาระเหล่านี้ และผู้ที่มีชัยชนะในเสรีภาพในความบาป สัญญากับผู้ที่เราหลอกลวงว่าจะได้รับอิสรภาพในวิถีแห่งการกบฏต่อพระประสงค์ของพระเจ้าที่เปิดเผย วิญญาณที่หลงผิดเหล่านี้ตกเป็นทาสของซาตานและถูกควบคุมโดยอำนาจของมัน และยังสัญญาว่าจะให้เสรีภาพแก่ผู้ที่กล้าติดตามวิถีแห่งบาปแบบเดียวกับที่พวกเขาเลือกเอง

“พระกัมภีร์เป็นจริงในเรื่องนี้ที่ว่าคนตาบอดเป็นผู้นำคนตาบอด เพราะว่าผู้ใดถูกเอาชนะได้ ผู้นั้นก็เป็นทาสด้วย วิญญาณที่หลงผิดเหล่านี้ตกอยู่ภายใต้ความเป็นทาสที่น่าสังเวชที่สุดต่อความประสงค์ของปิศาจ พวกเขาได้ร่วมมือกับพลังแห่งความมืดและไม่มีกำลังที่จะขัดต่อเจตนารมณ์ของปิศาจได้”—เดอะ รีวิฟ และ เฮอรัลด์ 15 เมษายน 1875

5. ได้รับพรจากการติเตียน

ก. อธิบายทางเลือกที่เรามี 2 เปโตร 2:19; โรม 6:16, 19; สุภาษิต 10:17

“ยอห์น” มักจะได้รับคำเตือนและตักเตือนจากพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด และคำตำหนิเหล่านี้เขายอมรับ เมื่อพระอุปนิสัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏแก่เขา ยอห์นก็มองเห็นข้อบกพร่องของตนเอง และถ่อมตนลงด้วยการเปิดเผยดังกล่าว ในแต่ละวัน ตรงกันข้ามกับวิญญาณที่รุนแรงของเขาเอง เขามองเห็นความอ่อนโยนและความอดทนของพระเจ้า และได้ยินบทเรียนของพระองค์ในเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนและความอดทน ในแต่ละวัน หัวใจของเขาถูกดึงเข้าหาพระคริสต์ จนกระทั่งเขาสูญเสียการมองเห็นตนเองในความรักต่อเจ้านายของเขา พลังและความอ่อนโยน ความยิ่งใหญ่และความอ่อนโยน ความเข้มแข็งและความอดทนที่เขาเห็นในชีวิตประจำวันของพระบุตรของพระเจ้า ทำให้จิตวิญญาณของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชม เขายอมให้อารมณ์พุ่งเหิงและทะเลาะถยานต่ออำนาจหล่อหลอมของพระคริสต์ และความรักของพระเจ้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยในตัวเขา

“สิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างเห็นได้ชัดกับการชำระให้บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของยอห์นคือประสบการณ์ของยูดาสเพื่อนสาวกของเขา --- บ่อยครั้งขณะที่เขาฟังพระวาจาของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด ความเชื่อมั่นเกิดขึ้น แต่เขาไม่ยอมถ่อมใจหรือสารภาพบาปของเขา ด้วยการต่อต้านอิทธิพลอันศักดิ์สิทธิ์ เขาได้ละทิ้งพระอาจารย์ที่เขายอมรับว่ารัก ยอห์นทำสงครามอย่างจริงจังต่อความคิดของเขา แต่ยูดาสละเมิดมโนธรรมของเขาและยอมจำนนต่อการทดลอง ---

“ยอห์นและยูดาสเป็นตัวแทนของผู้ที่อ้างว่าเป็นสาวกของพระคริสต์ สาวกทั้งสองคนนี้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามแบบแผนอันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน ทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าและได้รับสิทธิพิเศษให้ฟังคำสอนของพระองค์ แต่ละคนมีข้อบกพร่องร้ายแรงในอุปนิสัย และแต่ละคนก็สามารถเข้าถึงพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ที่เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยได้ --- คนหนึ่งคายตนเองทุกวันและเอาชนะบาป ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยอาศัยความจริง อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งต่อต้านอำนาจการเปลี่ยนแปลงของพระคุณและทำตามความปรารถนาที่เห็นแก่ตัว ถูกนำเข้าสู่ความเป็นทาสของซาตาน” — กิจการของอัครทูต น. 557, 558

วันศุกร์

วันที่ 23 สิงหาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. มิเรียนจะรอดพ้นจากโรคเรื้อนที่นำอับอายได้อย่างไร?
2. สังคมปัจจุบันทำให้คำเตือนของเปโตรเกี่ยวข้องกับเราในเวลานี้อย่างไร?

3. ในโลกที่บิดเบือน ไพร่พลของพระเจ้าจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในทางใดบ้าง?
4. มันจะหลีกเลี่ยงชะตากรรมของบาลาอัมได้อย่างไร?
5. อธิบายความแตกต่างในทัศนคติระหว่างยอห์นที่ำคิดกับยูดาสที่ำคิด

เชิดชูแสงสวรรค์

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “เหตุฉะนั้น คนใดที่ทราบว่าจะต้องกระทำการดี และไม่ได้กระทำ สำหรับคนนั้นก็ เป็นบาป” (ยากอบ 4:17)

“ทูตสวรรค์กล่าวว่า: 'หากความสว่างมาและแสงนั้นถูกละทิ้งหรือถูกปฏิเสธ การพิพากษาและการขมวดคิ้วของพระเจ้าก็มาถึง แต่ก่อนที่ความสว่างจะมาถึง ก็ไม่มีบาป เพราะไม่มีแสงสว่างให้พวกเขาปฏิเสธ'” —คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 116

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 695-711

วันอาทิตย์

วันที่ 25 สิงหาคม

1. ปัญหาทัศนคติ

ก. เปโตรอธิบายชะตากรรมของผู้สอนเท็จอย่างไร? 2 เปโตร 2:20

“ผู้สอนเท็จ ซึ่งเกิดขึ้นในคริสตจักรและพี่น้องหลายคนในสรีทธาถือว่าเป็นจริง อัครสาวกเปรียบได้กับ ‘บ่อน้ำที่ไม่มีน้ำ เมฆที่ถูกพายุพัดพาไป ผู้ซึ่งหมอกแห่งความมืดถูกสงวนไว้เป็นนิรันดร์’ ‘บั้นปลายสุดท้ายเลวร้ายสำหรับพวกเขา’ เขาประกาศ ‘มากกว่าจุดเริ่มต้น’” —กิจการของอัครทูต น. 535

ข. ถ้อยคำมดะใดช่วยให้เรามีทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่และตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาดเมื่อคนอื่นอื่นดูถูกเราหรือพยายามอดทน? ปัญญาจารย์ 7:8

“หลายคนชอบถูกยกย่องชมเชยและเฝ้าดูสิ่งเล็กน้อยหรือเลขอย่างอิงฉริษา มีจิตวิญญาณที่แข็งกระด้างไม่ให้อภัย มีความอิจฉา การทะเลาะวิวาท การเอาอย่าง ---

“แม้คุณพยายามอย่างกระตือรือร้นที่จะเป็นคนแรก แต่จำไว้ว่าคุณจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเป็นคนที่สุดท้ายหากคุณไม่รักษาวิญญาณที่สุภาพอ่อนโยนและอ่อนตัว ความหยิ่งจองหองจะทำให้หลายคนล้มเหลวในจุดที่พวกเขาอาจประสบความสำเร็จได้ ‘ต่อหน้าเกียรติคือความถ่อมตัว’ และ ‘ความอดทนฝ่ายวิญญาณก็ดีกว่าความหยิ่งโง่ในฝ่ายวิญญาณ’” —คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 50

2. ภาพประกอบที่นำเสนอบางส่วน

ก. เปโตรหมายถึงอะไรเพื่อปลุกเราให้ตื่น? สุภาษิต **26:11**; 2 เปโตร **2:20-22**

“โลกกำลังสูงงอมผู้การทำลายล้าง พระเจ้าสามารถทนกับคนบาปได้แค่นานกว่านั้นอีกหน่อย พวกเขาต้องล้มลุกจากถ้วยแห่งความพิโรธของพระองค์ที่ไม่ผสมกับความเมตตา - - ในไม่ช้าก็จะรู้ว่าใครอยู่ฝ่ายพระเจ้า และจะไม่ละอายใจเพราะพระเยซู ผู้ที่ไม่มีความกล้าหาญทางศีลธรรมที่จะเข้ารับตำแหน่งของคนอย่างมีสติคือหน้าผู้ไม่เชื่อ ละทิ้งกระแสนิยมของโลก และเลียนแบบพระชนม์ชีพที่ปฏิเสธตนเองของพระคริสต์ จะรู้สึกละอายใจต่อพระองค์ และไม่รักแบบอย่างของพระองค์”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 287

ข. พระคริสต์ทรงเตือนคล้ายกันอย่างไรไม่ให้ไม่รักษาความสัมพันธ์ที่ถ่อมตัวและพึ่งพาพระองค์ไว้? ลูกา **11:24-26**

“บ้านที่ตกแต่งแล้วแสดงถึงจิตวิญญาณที่ชอบธรรมในตนเอง ชาดานถูกขับออกไปโดยพระคริสต์ แต่เขากลับมาด้วยความหวังว่าจะพบทางเข้า เขาพบว่าบ้านว่างเปล่า ถูกกวาด และตกแต่งแล้ว มีเพียงความชอบธรรมในตนเองเท่านั้นที่ดำรงอยู่ที่นั่น “มันจึงไปปรับเอาสีอื่นอีกเจ็ดสีร่ากว่ามันเข้าไปหาเขา เขาก็เข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่น และในที่สุดชายผู้นั้นก็เลวร้ายยิ่งกว่าครั้งแรก

“ความชอบธรรมในตนเองเป็นคำสาป เป็นการปรุงแต่งของมนุษย์ ซึ่งชาดานใช้เพื่อศักดิ์ศรีของมัน ผู้ที่ประดับดวงวิญญาณด้วยการยกย่องตนเองและคำเอินยอเตรียมทางสำหรับวิญญาณอื่นอีกเจ็ดดวงที่ชั่วร้ายกว่าดวงแรก เมื่อได้รับความจริงแล้ว วิญญาณเหล่านี้จึงหลอกลวงตนเอง พวกเขากำลังสร้างบนรากฐานของความชอบธรรมในตนเอง คำอธิษฐานของที่ประชุมอาจถวายต่อพระเจ้าเป็นรอบพิธี แต่ถ้าพวกเขาเสนอด้วยความชอบธรรมในตนเอง พระเจ้าจะไม่ได้รับเกียรติจากพวกเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศว่า ‘เราจะประกาศความชอบธรรมและผลงานของเจ้า เพราะพวกเขาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อเจ้า’ แม้ว่าพวกเขาจะปรากฏตัวและเป็นที่อาศัยที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามก็ตาม ชาดานก็มาพร้อมกับกองทัพทูตสวรรค์ที่ชั่วร้ายและเข้าแทนที่จิตวิญญาณของเขาเพื่อช่วยในการหลอกลวง อัครสาวกเขียนว่า ‘ถ้าหลังจากที่พวกเขาถอดพ้นจากมลทินของโลกโดยความรู้เรื่องพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว พวกเขาก็เข้าไปพัวพันและเอาชนะในนั้นอีก และจุดจบสุดท้ายก็เลวร้ายยิ่งกว่าจุดเริ่มต้น เพราะพวกเขาไม่รู้จักทางแห่งความชอบธรรม ยังคิดว่าหลังจากที่พวกเขาารู้แล้ว หันเสียจากพระบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานแก่พวกเขา’—หนังสืออิซายา พระคัมภีร์ของเซเวนต์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 5 น. 1093

3. ให้ดำเนินต่อไปในความศรัทธา

ก. เหตุใดเราจึงได้รับคำสั่งอย่างชัดเจนให้ "ดำเนินต่อไป" ในพระคริสต? โคลอสี 1:21-23

“ไม่จำเป็นสำหรับเราจึงใจเลือกการรับราชการของอาณาจักรแห่งความมิดเพื่อมาอยู่ภายใต้การปกครองของมัน เราต้องละเลยที่จะเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรแห่งแสงสว่างเท่านั้น หากเราไม่ร่วมมือกับหน่วยงานจากสวรรค์ เราต้องเข้าไปในวงล้อมของหัวใจ และจะทำให้หัวใจนั้นเป็นสถานที่ที่ลวกรของมัน การป้องกันเพียงอย่างเดียวจากความชั่วร้ายคือการที่พระคริสตสถิตอยู่ในจิตใจผ่านศรัทธาในความชอบธรรมของพระองค์ เว้นแต่เราจะเชื่อมโยงอย่างสำคัญกับพระเจ้า เราจะไม่มีความดีหลายอย่างออกนอกไป ในระหว่างนี้เราอาจแยกทางกับชาตนา แต่หากไม่มีการเชื่อมโยงที่สำคัญกับพระเจ้า เราจะถูกเอาชนะโดยการยอมจำนนต่อพระองค์ที่ละขณะ หากปราศจากความคุ้นเคยเป็นการส่วนตัวกับพระคริสต และการคิดก่อนอย่างต่อเนื่อง เราก็ตกอยู่ภายใต้ความเมตตาของศัตรู และจะต้องทำตามคำสั่งของเขานในท้ายที่สุด”—ผู้ฟังปรารภนาแห่งปวงชน น. 324

ข. อธิบายความสมคูลที่สวางมที่เรต้องเข้าใจผ่านการทำให้ชอบธรรมโดยศรัทธาในพระเยซู โรม 3:24-26; ฮีบรู 6:4-6; 10:26, 27

“ผู้ที่รักษาคณปวยและขับมือออกเมื่อพระองค์ดำเนินอยู่ท่ามกลางมนุษย์คือพระผู้ไถ่ผู้ยิ่งใหญ่คนเดียวกันในทุกวันนี้ ศรัทธามาโดยพระวามะของพระเจ้า แล้วจึงยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ที่ว่า 'ผู้ที่มาหาเรา เราจะไมละทิ้งเขาไปอย่างแน่นอน' ยอห์น 6:37 ทั้งด้วงแทบพระบาทของพระองค์พร้อมกับรื่องว่า 'ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์เชื่อ; ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ไม่เชื่อเถิด' พระองค์จะไม่วันพินาศในขณะที่คุณทำเช่นนี้—ไม่เคยเลย”—อ้างแล้ว หน้า 13 429

“เมื่อคนบาปมองไปที่ธรรมบัญญัติ ความคิดของเขาที่ปรากฏชัดแก่เขา และความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขา กลับคืนสู่บ้าน และเขาก็ถูกประนาม ความสบายใจและความหวังเดียวของเขาพบได้เมื่อมองดูไม้กางเขนแห่งคัลวารี ขณะที่เขาคำเนินไปตามพระสัญญา โดยยึดถือพระเจ้าตามพระวามะของพระองค์ ความโล่งใจและสันติสุขก็มาถึงจิตวิญญาณของเขา เขารื่องว่า 'พระเจ้าข้า พระองค์ทรงสัญญาว่าจะช่วยทุกคนที่มาหาพระองค์ในนามของพระบุตรของพระองค์' ฉนั้นเป็นวิญญาณที่หลงทาง สิ้นหวัง และสิ้นหวัง พระเจ้าช่วย 'ไม่มีฉนั้นจะพินาศ' ศรัทธาของเขายึดมั่นในพระคริสต และเขาก็เป็นคนชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า

“แต่ในขณะทีพระเจ้าทรงสามารถยุติธรรมและยังทรงพิสูจนคนบาปโดยคุณธรรมของพระคริสต แต่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถลุมจิตวิญญาณของเขาด้วอากรรมแห่งความชอบธรรมของพระคริสตขณะปฏิบัติบาปที

ทราบหรือละเลขหน้าที่ที่ทราบ พระเจ้าทรงเรียกร้องให้มีการยอมจำนนทั้งหมดของหัวใจก่อนที่ความชอบธรรมจะเกิดขึ้น และเพื่อให้มนุษย์รักษาความชอบธรรมได้ ต้องมีการเชื่อฟังอย่างต่อเนื่องผ่านศรัทธาที่ดำเนินชีวิตอย่างแข็งขันซึ่งทำงานโดยความรักและทำให้จิตวิญญาณบริสุทธิ์—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ 1 น. 365, 366

4. ใช้ชีวิตตามแสงสว่าง

- ก. ได้รับพรเหมือนเราได้รับแสงสว่างมากมายจากสวรรค์ เราต้องทำอะไรไว้ถ้าเราจริงจังกับความรอดของเรา? ยากอบ **4:17**

“เมื่อมีการพูดถึงเรื่องสุขภาพ พวกเขามักจะพูดว่า: 'เรารู้ดีกว่าเรามาก' พวกเขาไม่รู้ว่พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อแสงทุกดวงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกายของพวกเขา และนิสัยทุกประการของพวกเขาเปิดให้พระเจ้าตรวจสอบ ชีวิตฝ่ายเนื้อหนังไม่ควรได้รับการปฏิบัติแบบจับจด ทุกอวัยวะ ทุกเส้นใยของสิ่งมีชีวิต จะต้องได้รับการปกป้องอย่างศักดิ์สิทธิ์จากการกระทำที่เป็นอันตราย”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 6 น. 372

- ข. ในหลายแง่มุมของความจริงปัจจุบันซึ่งจำเป็นต้องมีการปฏิรูป (สุขภาพเป็นเพียงตัวอย่างเดียว) ผลลัพธ์ของการตัดสินใจในแต่ละวันของเรานั้นกว้างขวางเพียงใด? โรม **14:21**; เยเรมีห์ **13:20**

“ได้มีการนำเสนอเรื่องของการปฏิรูปสุขภาพในคริสตจักรต่างๆ แต่ยังไม่ได้รับแสงสว่างอย่างเต็มที่ที่ความเห็นแก่ตัวและทำลายสุขภาพของชายและหญิงได้ขัดขวางอิทธิพลของข่าวสารที่เตรียมผู้คนให้พร้อมสำหรับวันอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า หากคริสตจักรคาดหวังความเข้มแข็ง พวกเขาต้องดำเนินชีวิตตามความจริงที่พระเจ้าประทานแก่พวกเขา หากสมาชิกของคริสตจักรของเราเพิกเฉยต่อความกระจำงในเรื่องนี้ พวกเขาจะเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่แน่นอนทั้งในด้านความเสื่อมถอยฝ่ายวิญญาณและทางกายภาพ และอิทธิพลของสมาชิกคริสตจักรที่มีอายุมากกว่าเหล่านี้จะทำให้ผู้ที่เพิ่งเข้ามาเชื่อเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้พระเจ้าไม่ได้ทรงทำงานเพื่อนำจิตวิญญาณจำนวนมากเข้ามาสู่ความจริง เนื่องจากสมาชิกคริสตจักรที่ไม่เคยกลับใจใหม่ และผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยกลับใจใหม่แต่กลับส่ายข้อ สมาชิกที่ไม่ได้รับการอุทิศเหล่านี้จะมีอิทธิพลอะไรต่อผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ พวกเขาจะไม่ทำให้ข้อความที่พระเจ้ามอบให้ซึ่งประชากรของพระองค์ต้องแสดงนั้นไร้ผลหรือ?”—อ้างอิงแล้ว น. 370, 371

- ค. เมื่อนำสิ่งถึงความรับผิดชอบอันหนักหน่วงที่ตกอยู่กับทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจด้วยแสงสว่างที่สวรรค์ส่งมาในปัจจุบัน การอุทธรณ์อย่างจริงใจสะท้อนถึงเราในเวลานี้อย่างไร? เยเรมีห์ **3:12, 13**; สดุดี **32:5**

5. การกลับไปข้างหน้า

- ก. อธิบายคำวิงวนที่ हमေးสมสำหรับคริสตจักรของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตในช่วงเวลาที่ท้าทาย ฮีบรู 5:13, 14; 6:1; พิบัติปี 2:14, 15

“ว่าทั้งคริสตจักรของเราจะต้องมีการกลับใจใหม่และการอุทิศตนเพื่อรับใช้ ในงานของเราในอนาคตและในการชุมนุมที่เราจัดขึ้นจะไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือ? เราจะไม่ปล้ำกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานเพื่อขอพระวิญญูณบริสุทธิให้สถิตอยู่ในใจทุกดวงหรือ? การสถิตอยู่ของพระคริสต์ซึ่งปรากฏอยู่ท่ามกลางพวกเรา จะรักษาโรคร้อนแห่งความไม่เชื่อซึ่งทำให้การรับใช้ของเราอ่อนแอและไม่มีประสิทธิภาพ เราต้องการลมหายใจแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดลมหายใจเข้าสู่เรา เราต้องเป็นช่องทางที่พระเจ้าทรงสามารถส่งแสงสว่างและพระคุณมาสู่โลกได้ พวกแบปติสแตลเดอร์จะต้องถูกยึดคืน เราต้องกำจัดบาปของเราโดยการสารภาพและการกลับใจโดยทำให้ใจที่ย่อหยิ่งของเราถ่อมตัวต่อพระพักตร์พระเจ้า พลังทางวิญญูณหลังไหลมาสู่ผู้ที่พร้อมจะรับมัน”—คำพยากรณ์สำหรับคริสตจักร เล่มที่ 8 น. 46. [การเน้นย้ำของผู้เขียน]

“ไม่ว่างานของท่านจะเป็นอย่างไร พี่น้องทั้งหลาย จงทำเพื่อพระเจ้าและทำให้ดีที่สุด อย่ามองข้ามโอกาสทองในปัจจุบัน และปล่อยให้ชีวิตของคุณล้มเหลวในขณะที่คุณนั่งนิ่งถึงความสบายและความสำเร็จในงานที่พระเจ้าไม่เคยเหมาะกับคุณเลย ทำงานที่อยู่ใกล้คุณที่สุด จงทำ แม้ว่าอาจอยู่ท่ามกลางก้นทรายและความยากลำบากในสนามผู้สอนศาสนา แต่ข้าพเจ้าขอรับรองท่านอย่างมั่นคงถึงความยากลำบากและการเสียสละตนเองเลย ดูพวกออลเคนดี ดูว่าพวกเขาวางแผนอะไรเพื่อให้แสงสว่างของพระกิตติคุณส่องเข้าไปในจิตใจที่ด้อยโอกาส เราไม่ควรทำงานโดยหวังว่าจะได้รับรางวัลในชีวิตนี้ แต่ด้วยสายดาของเราจับจ้องไปที่รางวัลเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน และหญิงเป็นที่ต้องการในเวลาซึ่งซื้อสัตว์ค่อหน้าเหมือนเข็มปักเส้า ชายและหญิงที่จะทำงานโดยที่ทางของตนราบรื่นและขจัดอุปสรรคทุกอย่างออกไป”—งานประกาศธรรมการ น. 68, 69

วันศุกร์

วันที่ 30 สิงหาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ฉันถือว่าแย่ที่สุดเมื่อมีคนไม่เห็นคุณค่าฉันหรือไม่?
2. ความชอบธรรมในตนเองปรากฏชัดในสมัยสุดท้ายนี้ในทางใดบ้าง?
3. ฉันจะได้รับและรักษาความชอบธรรมโดยศรัทธาในพระโลหิตของพระคริสต์ได้อย่างไร?
4. การกระทำของฉันต้องสะท้อนสิ่งที่ฉันรู้ได้ชัดขึ้นในด้านใดของชีวิต?
5. เมื่อถูกล่อลวงให้บ่น ฉันต้องจำอะไร?

การถวายวันสะบาโตครั้งแรกสำหรับสำนักงานใหญ่สหภาพแอ่งโกลา

SDARM ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแอ่งโกลาจัดขึ้นในปี 2015 โดยการประชุมใหญ่สามัญ เพื่อรองรับสามจังหวัด ได้แก่ ควีนส์แลนด์, ไควเบก และ มอนแทแน หลังนี้ตั้งอยู่ภายในสำนักงานใหญ่ของทุ่งแอ่งโกลาตอนกลางตอนเหนือ ภูมิภาคนี้มีพื้นที่ 181,110 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 3,550,774 คน SDARM เข้ามาในภูมิภาคนี้ในปี 1978 โดยเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม ในปี 1990 โดยพระคุณของพระเจ้า งานดังกล่าวได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างแน่นอนในภูมิภาคนี้ และตั้งแต่นั้นมา ข้อความก็ไม่หยุดลง มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญและข่าวสารแห่งความจริงในปัจจุบันได้ไปถึงสถานที่ใกล้เคียงหลายแห่งในภูมิภาค

ความต้องการของเราในตอนนี้คืออาคารสำนักงานที่มีห้องทำงานสำหรับพนักงานของสหภาพแอ่งโกลา ห้องสมุด และหอประชุมสำหรับการประชุม

เราได้ซื้อที่ดินในเขตชานเมืองที่เข้าถึงได้ง่าย เราหวังว่าในพื้นที่นี้เราจะสามารถสร้างอาคารที่ต้องการเพื่อเป็นตัวแทนงานศักดิ์สิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าในภูมิภาคนี้ได้เหมาะสม

ในการใคร่ครวญงานใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเรา เราต้องการองค์กรสถาบันที่จะยอมให้มีการประสานงานและวางแผนกิจกรรมตามลำดับที่สมบูรณ์แบบ โดยคำนึงว่า “พระเจ้า ต้องการให้ปฏิบัติตามระเบียบและระบบนั้นในการดำเนินกิจการของคริสตจักรในปัจจุบัน ไม่ น้อยกว่าสมัยก่อน พระองค์ทรงปรารถนาให้งานของพระองค์ดำเนินต่อไปด้วยความดีถาวรและมั่นคงสำหรับพระองค์ที่จะประทับตราแสดงความเห็นชอบจากพระองค์ คริสเตียนจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกับคริสเตียน คริสตจักรกับคริสตจักร เครื่องมือของมนุษย์ที่ร่วมมือกับพระเจ้า ทุกหน่วยงานที่อยู่ใต้บังคับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทั้งหมดนี้รวมกันในการแจ้งข่าวดีแห่งพระคุณของพระเจ้าแก่โลก”-กิจการของอัครทูต น. 96

ข้อความแห่งความรอดต้องไปถึงทุกดินแดน และเรานั้นใจว่าพระเจ้า “จะไม่ล้มเหลวหรือถูกทำลายจนกว่าพระองค์จะทรงพิพากษาลงโทษแผ่นดินโลก และเกาะทั้งหลายจะรอดยกคำสอนของพระองค์” (อิสยาห์ 42:4)

ในเรื่องนี้ เราขอให้พี่น้องที่รักของเราทั่วโลกช่วยเหลือเราด้วยการบริจาคเงินของคุณให้กับโครงการนี้ เพื่อช่วยเหลือแพร่พระกิตติคุณผู้จิตวิญญาณในดินแดนอันกว้างใหญ่ของแอ่งโกลาแห่งนี้ ขอพระเจ้าอวยพรพรทานอย่างสิ้นเหลือ

—พี่น้องของท่านจากสหภาพแอ่งโกลาตะวันออกเฉียงเหนือ

เสริมสร้างจิตใจของเรา

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “จดหมายฉบับที่สองนี้ พวกที่รัก บัดนี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่าน ในจดหมายทั้งสองฉบับนั้น ข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันบริสุทธิ์ของพวกท่าน โดยทางการเตือนให้ระลึกถึง” (2 เปโตร 3:1)

“เราควรเล่าพรของเราเสมอ เราควรรวบรวมพวกมันมารวมกันและแขวนไว้ในห้องแห่งความทรงจำ วันนี้คุณจะแขวนรูปอะไรที่นั่น”—เดอะรีวิฟฟ์ และ เฮอรัลด์ 26 มีนาคม 1889

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 671-961

วันอาทิตย์

วันที่ 1 กันยายน

1. การอุทธรณ์ต่อห้องโถงแห่งความทรงจำ

ก. เปโตรดึงดูดพลังแห่งความทรงจำของเราอย่างไรและเพราะเหตุใด? 2 เปโตร 3:1

“เมื่อชายและหญิงสามารถเข้าใจความยิ่งใหญ่ของการเสียดสีอันยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างขึ้น โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ด้วยการสิ้นพระชนม์แทนมนุษย์ เมื่อนั้นแผนแห่งความรอดจะขยายใหญ่ขึ้น และภาพสะท้อนของคัลวาริจะปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยความอ่อนโยน สักดิ์สิทธิ์ และมีชีวิตชีวา อารมณ์ในใจของคริสเตียน การสรรเสริญพระเจ้าและพระเมษโปดกจะอยู่ในใจและบนริมฝีปากของพวกเขา ความหยิ่งทะนงและความภาคภูมิใจในตนเองไม่สามารถแบ่งบานในใจที่คงความสดใหม่ในความทรงจำเกี่ยวกับฉากคัลวาริได้ โลกนี้ดูเหมือนจะมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ที่เห็นคุณค่าของการไถ่บาปของมนุษย์ ซึ่งก็คือพระโลหิตอันล้ำค่าของพระบุตรที่รักของพระเจ้า ความร่ำรวยทั้งหมดของโลกไม่มีคุณค่าเพียงพอที่จะไถ่ถอนจิตวิญญาณที่กำลังจะพินาศเพียงดวงเดียว ใครสามารถวัดความรักที่พระคริสต์ทรงมีต่อโลกที่สูญหายขณะที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขน ทนทุกข์เพราะบาปของคนคิด? ความรักนั้นนับไม่ถ้วนและไม่มีที่สิ้นสุด”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 212

“โอ้ หากพลังงานที่มุ่งไปในทางที่ผิดทั้งหมดถูกอุทิศให้กับวัตถุที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเดียว—การจัดเตรียมอันอุดมแห่งพระคุณของพระเจ้าในชีวิตนี้—คำรับรองอะไรสักอย่างที่เราสามารถเก็บไว้ในห้องโถงแห่งความทรงจำ เล่าถึงพระเมตตาและความโปรดปรานของพระเจ้า! . . . เมื่อนั้นนิสัยนี้จะคิดตัวเราเป็นหลักธรรมดาราในการสั่งสมทรัพย์สินมรดกทางวิญญาณอย่างจริงจังและพากเพียรเช่นเดียวกับผู้ปรารถนาทางโลกที่ทำงานเพื่อสิ่งต่าง ๆ ทางโลกและทางโลก”—การทรงเรียกที่สูงส่งของเรา น. 188

2. สิ่งที่เราควรเก็บไว้ในความทรงจำของเรา

ก. อะไรควรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องจดจำและเพราะเหตุใด? 2 เปโตร 3:2; สดุดี 119:11

“การล่องลมมักจะดูเหมือนไม่อาจต้านทานได้ เพราะโดยการละเลยการอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีร์ ผู้ถูกล่องลมไม่สามารถจดจำพระสัญญาของพระเจ้าได้อย่างง่ายดายและพบกับซาตานพร้อมกับอาวุธจากพระคัมภีร์ แต่เหล่าทูตสวรรค์อยู่รายล้อมผู้ที่ยินดียรับการสอนในเรื่องศักดิ์สิทธิ์ และในช่วงเวลาแห่งความจำเป็นอย่างยิ่ง พวกเขาจะนำความจริงที่จำเป็นมาสู่ความทรงจำ ด้วยเหตุนี้ 'เมื่อศัตรูเข้ามาเหมือนน้ำท่วม พระวิญญาณของพระเจ้าจะยกธงขึ้นต่อผู้เขา' อิสยาห์ 59:19

“พระเยซูทรงสัญญากับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า 'พระผู้ปลอบโยนซึ่งเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา พระองค์จะทรงสอนท่านทุกสิ่ง และนำทุกสิ่งมาสู่ความทรงจำของท่าน ไม่ว่าเราจะพูดอะไรกับท่านก็ตาม' :26. แต่ก่อนหน้านี้คำสอนของพระคริสต์ต้องถูกเก็บไว้ในใจเพื่อพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงนำคำสอนเหล่านั้นมาสู่ความทรงจำของเราในเวลาที่เกิดอันตราย”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 599, 600

ข. ตัวอย่างข้อที่เน้นความสำคัญสำคัญของการเก็บความคิดของเราไว้กับประวัติศาสตร์และคำสอนในพระคัมภีร์ ลูกา 1:67-70; กิจการ 3:20, 21

“พระคัมภีร์เป็นประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดและครอบคลุมที่สุดที่มนุษย์ครอบครอง มันสดใหม่จากน้ำพุแห่งความจริงนิรันดร์ และตลอดทุกยุคสมัย พระหัตถ์อันศักดิ์สิทธิ์ได้รักษาความบริสุทธิ์เอาไว้ มันจุดประกายอดีตอันไกลโพ้นที่ซึ่งการวิจัยของมนุษย์พยายามเจาะลึกอย่างไร้ประโยชน์ ในพระวจนะของพระเจ้ามีเพียงเราเท่านั้นที่มองเห็นพลังที่วางรากฐานของแผ่นดินโลกและที่แผ่ฟ้าสวรรค์ออกไป ที่นี้เราเพียงแต่พบเรื่องราวที่แท้จริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชาติต่างๆ ที่นี้มีเพียงประวัติฝ่าพันธุ์ของเราที่ปราศจากมลทินด้วยความภาคภูมิใจหรืออคติของมนุษย์”—การศึกษา น. 173.

“ใจข้าพเจ้ามีการะกับเรื่องการเขียนประวัติศาสตร์พันธสัญญาเดิม ฉันรู้สึกไม่สบายใจที่ได้เห็นพี่น้องของฉันนำความจริงในพระคัมภีร์อันน้อยนิดเข้ามาในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เราเป็นผู้ชนะ เราต้องตระหนักว่ามีการต่อสู้ที่ต้องต่อสู้ เรามีความยินดีที่รู้ว่าโดยพลังเสริมกำลังแห่งพระคุณของพระเจ้า เราจะมีชัยชนะอย่างแน่นอน พระเจ้าแข็งแกร่งกว่าพลังทั้งหมดของศัตรูที่พ่ายแพ้”—โรงเรียนฝึกพระคัมภีร์, 1 มิถุนายน 1903

3. สัญญาแห่งคำพยากรณ์สำเร็จแล้ว

ก. เกิดอะไรขึ้นในวาระสุดท้ายที่ทำให้ศรัทธาของใครหลายคนสั่นคลอน? 2 เปโตร 3:3.

“วิธีการทั่วไปในการให้ความรู้แก่เยาวชนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่แท้จริง ความรู้ที่เกินอกศาสนาเกี่ยวพันกันในเรื่องที่ว่าไว้ในหนังสือเรียน และพระคำรัสของพระเจ้าอยู่ในสถานการณ์ที่น่าสงสัยหรือแม้กระทั่งน่ารังเกียจ ด้วยเหตุนี้ จิตใจของเยาวชนจึงคุ้นเคยกับคำแนะนำของชาตนา และความสงสัยที่เคยกเกิดขึ้นก็กลายมาสู่ผู้ที่ให้ความบันเทิงแก่พวกเขา ข้อเท็จจริงที่รับรองได้ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เข้าใจผิดเนื่องมาจากวิธีที่การค้นพบของมันถูกตีความและบิดเบือน มนุษย์รับหน้าที่ควบคุมพระวจนะของพระเจ้าเป็นเจ้าต่อหน้าศาลที่มีขอบเขตจำกัด และพิพากษาลงโทษตามการคลาดใจของพระเจ้าเป็นเจ้าตามการวัดอันจำกัด และความจริงของพระเจ้าปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่น่าแน่นอนต่อหน้าบัณฑิตของวิทยาศาสตร์ - - - เมื่อพวกเขาควรจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจศรัทธาให้กับผู้ที่สงสัยได้ พวกเขายอมรับความไม่น่าแน่นอนของตนเองว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นเจ้าหรือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าแท้จริงนั้นเป็นความจริงหรือไม่ ผู้ที่มีมโนธรรมอย่างแท้จริงถูกทำให้สั่นคลอนในศรัทธาของตน เนื่องจากความลังเลใจของผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้รณธาธิบายพระคัมภีร์เมื่อพวกเขาต้องรับมือกับโครงการที่มีชีวิต ชาตนาถวโยกาสจากความไม่น่าแน่นอนของจิตใจ และโดยผ่านหน่วยงานที่มองไม่เห็นมันอัดแน่นอยู่ในกลอุบายของเขา และทำให้มนุษย์ถูกหมอกแห่งความสงสัย”-พื้นฐานการศึกษาของคริสเตียน น. 328, 329

ข. คำเตือนอะไรของเปาโลนำมาใช้กับเรื่องนี้ในปัจจุบัน? 1 ทิโมธี 6:20

“ความไม่เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ และทฤษฎีที่น่าสงสัยได้ถูกนำมาใช้โดยผู้ที่จิตใจเลือกบรรยากาศแห่งความสงสัย เนื่องจากไม่สอดคล้องกับกฎอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ซึ่งเป็นรากฐานของรัฐบาลของพระองค์ในสวรรค์และโลก แนวโน้มที่จะชั่วร้ายตามธรรมชาติทำให้พวกเขาเลือกเส้นทางที่ง่าย และสงสัยความน่าเชื่อถือของบันทึกและประวัติศาสตร์ของพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ พวกเขาเฝ้าดูทุกโอกาสที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยในจิตใจของผู้อื่นโดยดูจากยาพิษด้วยความผิดพลาด ธรรมชาติเป็นที่ขมขื่นเหนือพระเจ้าแห่งธรรมชาติ และความเรียบง่ายแห่งศรัทธาก็ถูกทำลาย เพราะว่ารากฐานของศรัทธานั้นถูกทำให้ปรากฏไม่น่าแน่นอน เมื่อถูกรอบงำด้วยความสงสัย จิตใจของผู้ที่สงสัยจึงถูกทิ้งไว้ถูกทุบตีบนก้อนหินแห่งการนอกใจ”-อ้างแล้ว หน้า 329, 330

4. กำหนดเป้าหมายแรงบันดาลใจ

- ก. นอกจากบ่อนทำลายอำนาจของพระคัมภีร์บริสุทธิแล้ว มีอะไรอีกที่จุดสนใจที่เพิ่มขึ้นในการโจมตีอันน่ากลัวของซาตาน? วิวรณ์ **12:17; 19:10**

“เป็นแผนของซาตานที่จะบั่นทอนศรัทธาของผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าในประจักษ์พยาน ต่อไปเป็นไปตามความกังวลเกี่ยวกับจุดสำคัญของศรัทธาของเรา เสาหลักแห่งตำแหน่งของเรา จากนั้นสงสัยในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ และจากนั้นเคลื่อนทัพลงไปสู่ความพินาศ เมื่อคำพยานซึ่งครั้งหนึ่งเคยเชื่อกัน ถูกสงสัยและยอมแพ้ ซาตานรู้ว่าผู้ถูกหลอกจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ และพระองค์ทรงเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าจนกระทั่งทรงทำให้พวกเขากลายเป็นกบฏอย่างเปิดเผย ซึ่งรักษาไม่หายและจบลงด้วยการทำลายล้าง”—ประจักษ์พยานสำหรับศาสนจักร เล่ม 1 4, น. 211 [การเน้นของผู้เขียน]—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 211 [การเน้นย้ำของผู้เขียน]

“การหลอกลวงครั้งสุดท้ายของซาตานคือการทำให้ประจักษ์พยานในพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าไม่เกิดผลใดๆ ‘ที่ใดที่ไม่มีนิมิต ผู้คนที่พินาศ’ สุภายิต 29:18 ซาตานจะทำงานอย่างชาญฉลาด ในวิธีต่างๆ และผ่านหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำให้ผู้คนที่เหลือของพระเจ้าไม่มั่นใจในประจักษ์พยานที่แท้จริง พระองค์จะทรงนำนิมิตปลอมเข้ามา เพื่อหลอกลวงและปะปนสิ่งเท็จกับความจริง และรังเกียจผู้คนจนพวกเขาจะถือว่าทุกสิ่งที่มีชื่อของนิมิต เป็นประเภทของลัทธิคลั่งไคล้ แต่จิตวิญญาณที่ซื่อสัตย์โดยการเปรียบเทียบความเท็จและความจริง จะสามารถแยกแยะระหว่างพวกเขาได้”—ความเชื่อที่ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ น. 296

- ข. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้อ้างว่าเป็นผู้เชื่อในข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่สามเริ่มสงสัยในประจักษ์พยาน—และบ่อยครั้งว่าทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนี้? ยอห์น **3:19, 20**

“ฉันรู้ถึงอันตรายของคุณ หากคุณสูญเสียความมั่นใจในคำพยาน คุณจะละทิ้งความจริงในพระคัมภีร์ ฉันกลัวว่าหลายคนจะตั้งคำถามและสงสัย และในความทุกข์ใจของฉัน ฉันขอเตือนคุณ จะมีสักกี่คนที่รับฟังคำเตือน? ขณะที่คุณแสดงประจักษ์พยานอยู่ในขณะนี้ ควรจะมีใครคนหนึ่งข้ามเส้นทางของคุณ แก้ไขข้อผิดพลาดของคุณ คุณจะรู้สึกมีอิสระอย่างเต็มที่ที่จะยอมรับหรือปฏิเสธส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดหรือไม่? สิ่งที่คุณมีแนวโน้มจะได้รับน้อยที่สุดคือส่วนที่จำเป็นที่สุด พระเจ้าและซาตานไม่แยกทำงานเป็นหุ้นส่วนกัน ประจักษ์พยานมีตราของพระเจ้าหรือของซาตาน ต้นไม้ดีย่อมให้ผลเลวไม่ได้ และต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลดีไม่ได้ ท่านจะรู้จักพวกเขาด้วยผลของพวกเขา พระเจ้าได้ครีสร้างแล้ว มิใครบ้างที่หันไปหาพระวณะของพระองค์”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 98

5. การดูแลข้อความสำหรับวันนี้

- ก. เหตุใดจึงสำคัญที่ต้องเชื่อฟังประจักษ์พยานที่พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งให้ผู้คนของพระองค์ผ่านพระวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเวลาสุดท้ายนี้? สุกาฮิด 29:18 (ส่วนแรก); โยเซฟา 12:13; 2 พงศาวดาร 20:20 (ส่วนหลัง)

“พระเจ้าทรงเรียกร้องให้มิประจักษ์พยานตรงที่เกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาอีกครั้ง พระองค์ทรงเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูชีวิตฝ่ายวิญญาณ พลังทางจิตวิญญาณของประชากรของพระองค์นั้นไม่แน่นอนมานานแล้ว แต่จะต้องมีการฟื้นคืนชีวิตจากความตายที่เห็นได้ชัด โดยการอธิษฐานและสารภาพบาป เราต้องเคลียร์ทางหลวงของพระราชา เมื่อเราทำเช่นนี้ อำนาจของพระวิญญาณจะมหาเรา เราต้องการพลังงานเพนเทกอสตัล สิ่งนี้จะเกิดขึ้น เพราะพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะส่งพระวิญญาณของพระองค์มาเป็นอำนาจที่มีชัยเหนือทุกสิ่ง

“ยุคแห่งอันตรายอยู่ตรงหน้าเราแล้ว ทุกคนที่มีความรู้เรื่องความจริงควรตื่นตัวและวางตัวเอง ร่างกาย จิตวิญญาณ และวิญญาณไว้ภายใต้วินัยของพระเจ้า ศัตรูอยู่ในเส้นทางของเรา เราต้องตื่นตัวและระวังตัวจากเขา เราต้องสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าทั้งชุด เราต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ผ่านพระวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ เราต้องรักและเชื่อฟังความจริงในครั้งนี้ สิ่งนี้จะช่วยเราไม่ให้ยอมรับภาพลวงค่าที่รุนแรง พระเจ้าได้ตรัสกับเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์ พระองค์ตรัสกับเราผ่านคำพยานต่อคริสตจักร และผ่านหนังสือที่ช่วยทำให้หน้าที่ปัจจุบันของเราและตำแหน่งที่เราควรจะดำรงอยู่ชัดเจนขึ้น คำเตือนที่ให้ไว้ บรรทัดแล้วบรรทัดเล่า กฎเกณฑ์ทับกฎ ควรเอาใจใส่ ถ้าเราเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านั้น เราจะเสนอข้อแก้ตัวอะไรได้บ้าง?

“คลื่นของวิจนผู้ที่กำลังทำงานเพื่อพระเจ้าอย่ายอมรับสิ่งที่ปลอมแปลงเป็นของแท้ อย่าให้เหตุผลของมนุษยอยู่ในที่ที่ควรเป็นความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ พระคริสต์ทรงรอคอยที่จะจุติประกายศรัทธาและความรักในใจประชากรของพระองค์ อย่าให้ทฤษฎีที่ผิดพลาดได้รับการมองจากผู้ที่ควรยืนหยัดบนเวทีแห่งความจริงนิรันดร์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องให้เราเชื่อมั่นในหลักธรรมพื้นฐานซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนสิทธิอำนาจที่ไม่ต้องสงสัย” —คณงานประกาศพระกิตติคุณ น. 307, 308

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ฉันจมอยู่กับความทรงจำใดที่ควรถูกแทนที่ด้วยความทรงจำที่ดีกว่า?
2. ฉันจะเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับการพิจารณาอีกครั้งใหญ่ครั้งต่อไปต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ได้อย่างไร?

3. การศึกษาด้านใดบ้างของฉันทน์ที่ขัดต่อศรัทธาของฉันทน์?
4. เหตุใดศัตรูของจิตวิญญาณจึงตั้งใจที่จะทำลายชื่อเสียงของประจักษ์พยาน?
5. เหตุใดฉันทน์จึงควรอุทิศเวลาอย่างมีคุณภาพและชื่นชมการศึกษาของพวกเขาให้มากขึ้น?

เวลาพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์

ข้อพระคัมภีร์ที่ท่องจำ: “องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉยช้ำเกี่ยวกับพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดว่าเฉยช้ำนั้น แต่ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ต่อพวกเรา โดยไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ประสงค์ให้คนทั้งปวงมาถึงการกลับใจเสียใหม่” (2 เปโตร 3:9)

“เมื่อเรา พร้อมด้วยผู้ที่ได้รับการไถ่ทั้งหมด จะยืนอยู่บนทะเลแก้ว พร้อมด้วยพิณทองคำและมงกุฎแห่งรัศมีภาพ และต่อหน้าเราก็คือความยิ่งใหญ่แห่งนิรันดร์ เมื่อนั้นเราจะเห็นวาระยะเวลารอคอยของการทดลองนั้นสั้นเพียงใด”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 485

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น.183 -199

วันอาทิตย์

วันที่ 8 กันยายน

1. เราเห็นอะไร?

ก. คนชอบเยาะเย้ยมักอ้างอะไรเป็นข้อแก้ตัวสำหรับความสงสัย—และทัศนคตินี้ส่งผลต่อคนจำนวนมากที่รอคอยพระเจ้าอย่างไร? 2 เปโตร 3:4; อีสายห์ 56:12

“ความรักของโลกครอบงำความคิดของเราจนตาของเราไม่ได้มองเห็น แต่มองลงไปที่โลก เรากำลังเร่งรีบ มีส่วนร่วมด้วยความกระตือรือร้นและความจริงจังในกิจการต่างๆ แต่พระเจ้าถูกลืม และสมบัติจากสวรรค์ก็ไม่มีค่า เราไม่ได้อยู่ในสถานะรอคอยและเฝ้าดู ความรักของโลกและความหลอกลวงในความมั่งคั่งบั้งศรัทธาของเรา และเราไม่ปรารถนาและรักการปรากฏของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เราพยายามดูแลตัวเองมากเกินไป เราไม่สบายใจและขาดความไว้วางใจอย่างมั่นคงในพระเจ้าอย่างมาก หลายคนกังวลและทำงาน สร้างสรรค์และวางแผน โดยกลัวว่าพวกเขาอาจประสบปัญหาขาดสน พวกเขาไม่มีเวลาในการอธิษฐานหรือเข้าร่วมการประชุมทางศาสนา และในการดูแลตัวเอง พวกเขาจะไม่ปล่อยให้พระเจ้ามีโอกาสดูแลพวกเขา และองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงทำอะไรให้พวกเขามากนัก เพราะพวกเขาไม่เปิดโอกาสให้พระองค์ พวกเขาทำเพื่อตัวเองมากเกินไป และเชื่อและวางใจในพระเจ้าน้อยเกินไป

“ความรักของโลกครอบงำผู้คนซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาให้เฝ้าดูและอธิษฐานอยู่เสมอ เกรงว่าพระองค์จะพบว่าพวกเขาหลับไหลโดยกะทันหัน”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น.195, 196

2. ในท้ายที่สุด -- หรือเร็ว ๆ นี้?

- ก. อธิบายว่าการเยาะเย้ยเกิดขึ้นบ่อยเกินไปแม้ในหมู่ผู้เชื่อในเทศกาลจูดิ มัทธิว **24:48-51**; สุภาษิต **26:20-22**; โรม **1:29-32**

“ผู้รับใช้ชั่วก็อยู่ในใจว่า ‘นายของข้าพเจ้าล่าช้าที่จะมา’ เขาไม่ได้บอกว่าจะไม่เสด็จมา พระองค์ไม่เยาะเย้ยความคิดเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ แต่ในใจและด้วยการกระทำและคำพูดของเขาเขาประกาศว่าการเสด็จมาของพระเจ้าล่าช้า เขาขับไล่ความเชื่อมั่นจากใจของผู้อื่นว่าพระเจ้ากำลังจะเสด็จมาอย่างรวดเร็ว อิทธิพลของเขานำพามนุษย์ไปสู่ความล่าช้าอย่างอวดดีและประมาทเลินเล่อ พวกเขาได้รับการยืนยันในทางโลกและความมั่งงั่ง ค้นหาทางโลก ความคิดทุจริต เข้าครอบครองจิตใจ คนรับใช้ชั่วกินคัมภีร์ร่วมกับคนเมออยู่ร่วมโลกแสวงหาความสุข พระองค์ทรงทรมานเพื่อนผู้รับใช้ กล่าวหาและประณามผู้ที่ซื้อสัตย์ต่อนายของตน—ผู้ฟังปรารณาแห่งปวงชน น. 635

- ข. เราจะยืนหยัดในทางตรงกันข้ามกับผู้ที่ถือว่าการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อยู่ไกลออกไปในอนาคตอันไกลโพ้นอย่างไร? โคโลสี **3:1-4**

“ในขณะที่ความสนใจของชาวโลกหันไปหากิจการต่างๆ แต่ของเราที่ควรจะไปสวรรค์ ศรัทธาของเราควรจะขยายไปสู่ความลึกอันรุ่งโรจน์ของชุมทรัพย์แห่งสวรรค์ โดยดั่งแสงอันล้ำค่าอันศักดิ์สิทธิ์จากสถานศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์มาส่องสว่างในใจของเรา ขณะที่มันส่องแสงบนใบหน้าของพระเยซู คนชอบเยาะเย้ยเยาะเย้ยผู้ที่รอคอยและเฝ้าดูอยู่ แล้วถามว่า ‘คำสัญญาเรื่องการเสด็จมาของพระองค์อยู่ที่ไหน? คุณได้รับคิดหวัง เข้าร่วมเราดอนนี้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทางโลก ได้กำไร ได้เงิน และได้รับเกียรติจากโลก’ พวกเขาที่รอคอยเฝ้าดูนั้นมองแล้วตอบว่า ‘เรากำลังดูอยู่’ และจากการหันจากความเพลิดเพลินทางโลกและชื่อเสียงทางโลก และจากความหลอกลวงของทรัพย์สมบัติ พวกเขาแสดงตัวว่าเป็น ในตำแหน่งนั้น เมื่อเฝ้าดูพวกเขาที่เข้มแข็งขึ้น พวกเขาเอาชนะความเกียจคร้าน ความเห็นแก่ตัว และความรักในความสบายใจ ไฟแห่งความทุกข์ยากลูกโซนมามากขึ้นพวกเขา และเวลาที่รอคอยก็ดูยาวนาน บางครั้งพวกเขาโศกเศร้า และศรัทธาก็ถดถอย แต่พวกเขากลับมาหนุนมกันอีกครั้ง เอาชนะความกลัวและความสงสัยของพวกเขา และในขณะที่ดวงตาของพวกเขาเพ่งมองไปยังสวรรค์ จึงกล่าวแก่ศัตรูของพวกเขาว่า: ‘ฉันกำลังเฝ้าดู ฉันกำลังรอคอยการกลับมาของพระเจ้าของฉัน’ เราจะชื่นชมยินดีในความทุกข์ยาก ในความทุกข์ยาก ในความจำเป็น” —คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น.194, 195

3. การตัดสินใจโดยใช้องค์ประกอบตามธรรมชาติ

- ก. เหตุการณ์สำคัญอะไรในประวัติศาสตร์โลกที่มีถูกมองข้ามไปโดยไม่ได้อิงใจ? ปฐมกาล 6:5-8; 7:23; 2 เปโตร 3:5, 6.

“ก่อนโลกเก่าจะถูกทำลายโดยน้ำท่วม มีคนเก่งๆ ผู้มีฝีมือและความรู้มากมาย แต่จินตนาการของพวกเขาเสื่อมทรามลง เพราะพวกเขาละทิ้งพระเจ้าออกจากแผนการและสภาต่างๆ พวกเขาฉลาดที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าไม่เคยบอกให้ทำ และฉลาดที่จะทำชั่ว พระเจ้าทรงเห็นว่าตัวอย่างนี้จะเป็นผลเสียต่อผู้ที่จะมาเกิดภายหลัง และพระองค์ทรงรับเรื่องนี้ไว้ เป็นเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบปีที่พระองค์ทรงเตือนพวกเขาผ่านทางโนอาห์ผู้รับใช้ของพระองค์ แต่พวกเขาใช้ภาคทัณฑ์อย่างกรุณาปรานีในการเยาะเย้ยโนอาห์ พวกเขาล้อเลียนเขาและวิพากษ์วิจารณ์เขา พวกเขาหัวเราะเยาะเขาสำหรับความจริงและความรู้ที่อันแรงกล้าของเขาเกี่ยวกับการพิพากษาที่เขาประกาศว่าพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จอย่างแน่นอน พวกเขาพูดถึงวิทยาศาสตร์และกฎที่ควบคุมธรรมชาติ จากนั้นพวกเขาก็จัดงานรื่นเริงเพื่อฟังคำพูดของโนอาห์ เรียกเขาว่าคนบ้า ความอดทนของพระเจ้าหมดลงแล้ว”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนธ์เดย์แอดเวนติส เล่ม 1 น. 1090

- ข. ท้ายที่สุดแล้วอะไรกำลังรอกอยโลกใบนี้? 2 เปโตร 3:7; สดุดี 11:6; 59:13

“บาดาลของแผ่นดินโลกคือคลังแสงของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงดึงอาวุธที่พระองค์ทรงใช้ในการทำลายล้างโลกเก่าออกมา น้ำในบาดาลของแผ่นดินพุ่งออกมาและรวมเข้ากับน้ำจากสวรรค์เพื่อบรรลุผลแห่งการทำลายล้าง นับตั้งแต่น้ำท่วม พระเจ้าทรงใช้ทั้งน้ำและไฟในแผ่นดินเป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อทำลายเมืองที่ชั่วร้าย”—ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ เล่ม 3 น. 82

“พระราชกิจทั้งหมดของบิดาแห่งการมุสนั้นบันทึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติแห่งสวรรค์ และบรรดาผู้ที่ยอมรับใช้ซาตานเพื่อเผยแพร่และนำเสนอคำสาของซาตานแก่มนุษย์โดยกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ จะได้รับตามคำโกหกของพวกเขา การกระทำ รากและกิ่งก้านจะถูกทำลายด้วยไฟแห่งวาระสุดท้าย ซาตาน แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งการละทิ้งความเชื่อคือรากเหง้า และผู้ปฏิบัติงานของมันทุกคนที่สอนคำโกหกของเขาเกี่ยวกับกฎของพระเจ้าเป็นเจ้าของบ้านเป็นกึ่งก้าน”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนธ์เดย์แอดเวนติส เล่ม 4 น. 1184

4. พระเจ้านิรันดรผู้ยิ่งใหญ่

ก. เพื่อให้ลูกๆ ของพระเจ้าวางใจในพระสัญญาและความหวังชั่วนิรันดรของพระองค์ ขอบเขตอันไร้ขีดจำกัดของผู้สร้างเราสรุปได้อย่างไร? สดุดี **90:4**; 2 เปโตร **3:8**

“มรดกที่พระเจ้าเป็นเจ้าของสัญญาไว้กับผู้คนของพระองค์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ อับราฮัมไม่มีกรรมสิทธิ์ในแผ่นดิน ‘เปล่าเลย ไม่มีมากพอที่จะเหยียบซ้ำ’ กิจการ 7:5 เขามีทรัพย์สินสมบัติมหาศาล และใช้มันเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ แต่เขาไม่ได้มองว่าโลกนี้เป็นบ้านของเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกเขาให้ละทิ้งเพื่อนร่วมชาติที่นับถือรูปเคารพ โดยให้คำสัญญาว่าแผ่นดินคานาอันเป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร แต่ทั้งเขาและลูกชายของเขาและลูกชายของเขาไม่ได้รับมัน เมื่ออับราฮัมต้องการสถานที่ฝังศพสำหรับคนตาย เขาต้องซื้อสถานที่นั้นจากชาวคานาอัน ทรัพย์สินของเขาแต่เพียงผู้เดียวในดินแดนแห่งคำสัญญาคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำมักเปลาห์

“แต่พระวจนะของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าไม่ได้ลี้มเหลว ทั้งไม่บรรลุความสำเร็จขั้นสุดท้ายในการยึดครองคานาอันโดยชาวยิว “พระสัญญาที่ทำไว้กับอับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของเขา” กาลาเทีย 3:16 อับราฮัมเองก็ต้องแบ่งปันมรดก การปฏิบัติตามพระสัญญาของพระเจ้าอาจดูเหมือนล่าช้าไปนาน เพราะ ‘วันเดียวอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่ากับพันปี และพันปีก็เหมือนวันเดียว’ (2 เปโตร 3:8) มันอาจดูเหมือนล่าช้า แต่เมื่อถึงเวลากำหนด ‘มันจะมานั่นเอง มันจะไม่ชักช้า’ ฮาบากุก 2:3—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ น. 169, 170

ข. เราต้องตระหนักอะไรเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์? 2 เปโตร **3:9**; นาฮูม **1:3**

“ความออกถื่นของเจ้านั้นมหัศจรรย์อย่างยิ่ง ความยุติธรรมรออยู่นานในขณะที่ความเมตตาวิงวอนคนบาป ---

“โลกดำที่ทะเลเมดิทเทอของพระเจ้า เนื่องจากความออกถื่นอันยาวนานของพระองค์ มนุษย์จึงเหยียบย่ำสิทธิอำนาจของพระองค์ พวกเขาได้เสริมกำลังกันและกันในการกดขี่และความโหดร้ายต่อมรดกของพระองค์ โดยกล่าวว่า ‘พระเจ้าทรงทราบได้อย่างไร? และมีความรู้ในองค์ผู้สูงสุดหรือ?’ สดุดี 73:11 แต่มีเส้นที่เกินกว่าที่พวกเขาไม่สามารถผ่านไปได้ ใกล้ถึงเวลาที่พวกเขาจะถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้แล้ว แม้แต่ในเวลานี้พวกเขาก็เกือบจะเกินขอบเขตแห่งความออกถื่นของพระเจ้า ขอบเขตพระคุณของพระองค์ และความเมตตาของพระองค์แล้ว พระเจ้าจะทรงแทรกแซงเพื่อเชิดชูเกียรติของพระองค์เอง ปลดปล่อยผู้คนของพระองค์ และระงับการบวมของความไม่ชอบธรรม—อุทาหรณ์สอนชีวิต น. 177, 178

5. โอกาสที่จะกลับใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ก. เหตุใดเราจึงรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอดกลั้นไว้นาน? สดุดี 86: 12-15

“พระเจ้าทรงเต็มพระทัยช่วยเรา เสริมสร้างความเข้มแข็งและอวยพรเรา แต่เราต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาจนกว่าสิ่งเจือปนในตัวเราจะถูกเผาทิ้งไป สมาชิกทุกคนในคริสตจักรจะต้องถูกเผาในเตาไฟ ไม่ใช่เพื่อเผาผลาญ แต่เพื่อชำระให้บริสุทธิ์” —คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 485

“อย่ามองดูมนุษย์หรือฝ่าความหวังไว้กับพวกเขา โดยรู้สึกว่าคุณไม่มีข้อผิดพลาด แต่จงหมายถึงพระเจ้า เยชูอยู่เสมอ อย่าพูดอะไรที่จะเป็นการดูหมิ่นศรัทธาของเรา สารภาพบาปที่เป็นความลับของคุณเพียงลำพังต่อหน้าพระเจ้าของคุณ รับรู้ใจของคุณที่หลงไปหาพระองค์ผู้ทรงทราบวิธีปฏิบัติต่อกรรมของคุณอย่างถ่องแท้ หากคุณทำผิดต่อเพื่อนบ้านของคุณ จงยอมรับบาปของคุณกับเขาและแสดงผลของบาปนั้นด้วยการชดใช้ แล้วขอพร. มาหาพระเจ้าเหมือนที่คุณเป็น และปล่อยให้พระองค์รักษาความเจ็บป่วยทั้งหมดของคุณ ผลักดันคดีของคุณขึ้นสู่บัลลังก์แห่งพระคุณ ปล่อยให้งานละเอียดถี่ถ้วน มีความจริงใจในการจัดการกับพระเจ้าและจิตวิญญาณของคุณเอง หากคุณมาหาพระองค์ด้วยใจที่สำนึกผิดอย่างแท้จริง พระองค์จะประทานชัยชนะแก่คุณ จากนั้นคุณอาจแสดงประจักษ์พยานอันหอมหวานถึงอิสรภาพ แสดงออกถึงการสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเรียกคุณออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันอัศจรรย์ของพระองค์ เขาจะไม่เข้าใจผิดหรือตัดสินคุณผิด เพื่อนของคุณไม่สามารถให้อภัยคุณจากบาปหรือชำระคุณให้พ้นจากความชั่วได้ พระเยซูคือผู้เดียวที่สามารถให้สันติสุขแก่คุณได้ พระองค์ทรงรักคุณและมอบพระองค์เองเพื่อคุณ หัวใจแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ 'สัมผัสได้ถึงความอ่อนแอของเราแล้ว' บาปใดที่ใหญ่เกินกว่าที่พระองค์จะทรงอภัยโทษ? วิญญาณใดที่มีมดและถูกกดขี่บาปเกินกว่าที่พระองค์จะช่วยได้? พระองค์ทรงมีพระกรุณา ไม่ทรงแสวงหาบุญในตัวเรา แต่ทรงมีคุณงามความดีอันไร้ขอบเขตของพระองค์เอง ทรงรักษาผู้หันหลังกลับของเรา และทรงรักเราอย่างเสรีในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ พระองค์ 'โกรธช้า และมีพระกรุณาอย่างใหญ่หลวง' 'อดกลั้นไว้นานต่อเรา ไม่ประสงค์ให้ใครพิณาศ แต่อยากให้คุณกลับใจ' -- อังเดว์น. 649

วันศุกร์

วันที่ 13 กันยายน

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. แง่มุมใดของโลกที่อาจทำให้ฉันหันเหความสนใจไปจากพระเจ้า?
2. ฉันอาจมีความคิดอย่างไรที่คอยเพื่อนผู้รับใช้โดยการพูดฝ่ายวิญญาณ?
3. เหตุใดฉันจึงควรตระหนักถึงการพิพากษาคือไฟที่กำลังจะเกิดขึ้น?

4. อธิบายมรดกของอับราฮัมและลูกๆ ของเขา (กาลาเทีย 3:29)
5. เหตุใดฉันจึงควรรู้สึกขอบคุณสำหรับเวลาพิเศษเล็กๆ น้อยๆ นี้—และฉันจะใช้มันอย่างไร?

คนแบบไหน ?

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “เมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะถูกทำให้สลายไปหมดสิ้น พวกท่านควรจะเป็นคนแบบไหนในบรรดาการกระทำอันบริสุทธิ์และทางของพระเจ้า” (2 เปโตร 3:11)

“การแลกเปลี่ยนที่เราทำเพื่อปฏิเสธความปรารถนาและความโน้มเอียงที่เห็นแก่ตัวคือการแลกเปลี่ยนสิ่งไร้ค่าและชั่วคราวกับสิ่งล้ำค่าและยั่งยืน นี่ไม่ใช่การเสียสละ แต่เป็นการทำที่ไม่มีที่สิ้นสุด --- ไม่ว่าพระคริสต์จะทรงขอให้เราละทิ้งสิ่งใด พระองค์จะทรงเสนอสิ่งที่ดีกว่าแทน”—การศึกษาน. 296

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:

งานเขียนในยุคแรก น. 52-54

สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 662-673

วันอาทิตย์

วันที่ 15 กันยายน

1. หลีกเลี่ยงไม่ได้, ไม่สามารถแก้ไขได้

ก. คำตัดสินของผู้บริหารขั้นสุดท้ายเป็นอย่างไร? 2 เปโตร 3:10

“ฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ (วิวรณ์ 21:1 อีสายห์ 65:17.2 เปโตร 3:13) จะไม่ปรากฏ จนกว่าคนชั่วที่ตายไปแล้วจะถูกฟื้นคืนชีพและถูกทำลายในปลายพันปี . ข้าพเจ้าเห็นว่าชาดาน ‘หลุดออกจากคุกของมัน’ เมื่อสิ้นสุด 1,000 ปี ในเวลาเดียวกับที่คนตายที่ชั่วร้ายฟื้นคืนชีพ และชาดานได้หลอกลวงพวกเขาโดยทำให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถยึดเมืองศักดิ์สิทธิ์ไปจากวิสุทธิชนได้ คนชั่วทั้งหมดเดินขบวนไปรอบๆ ‘ค่ายของวิสุทธิชน’ โดยมีชาดานเป็นหัวหน้า และเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะพยายามยึดเมือง องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็ทรงระบายนครปรามจากพระที่นั่งสูงของพระองค์บนเมือง ฟันไฟเผาผลาญลงมาบนพวกเขา และเผาพวกเขาเสีย ‘รากและแขนง’

“และนั่นเห็นว่าพระคริสต์ทรงเป็นเถาถุ่น และลูกๆ ของพระองค์เป็นกิ่งก้าน ชาดานจึงเป็น ‘ราก’ และลูกๆ ของพระองค์ก็เป็น ‘กิ่งก้าน’ และเมื่อ ‘โลกและมาโลก’ ถูกทำลายในที่สุด คนชั่วทั้งหมด โสสัดจะถูกเผาไหม้ ‘รากและกิ่ง’ และจะไม่มีอยู่อีกต่อไป”—ถ้อยคำถึงลูกแกะตัวน้อย น. 11, 12

2. โลกบริสุทธิ

- ก. ศาสดาพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมมองเห็นล่วงหน้าถึงความพิลาสครั้งสุดท้ายของความชั่วร้ายและการทำให้แผ่นดินโลกบริสุทธิ? อีสายห์ **34:8-10**; เอเสเคียล **28:16-19**

“ไฟลงมาจากพระเจ้าจากสวรรค์ แผ่นดินแตกสลาย อาวุธที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกถูกดึงออกมา เปลวเพลิงเผาผลาญพุ่งออกมาจากทุกช่องแควที่หาว ก้อนหินก็ถูกเป็นไฟ วันนั้นมาถึงแล้วที่จะเผาไหม้เหมือนเดอบ ธาตุต่างๆ หลอมละลายด้วยความร้อนอันแรงกล้า แผ่นดินก็ด้วย และสรรพสิ่งที่อยู่在那นั้นก็ถูกเผาไหม้ไป มาลาคิ 4:1; 2 เปโตร 3:10. พื้นผิวโลกดูเหมือนมวลหลอมละลาย—บึงไฟอันกว้างใหญ่และเดือดพล่าน ถึงเวลาพิพากษาและความพิลาสของคนอธรรม—'วันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้า' --

“คนชั่วได้รับสิ่งตอบแทนในแผ่นดิน สุภาษิต 11:31. พวกเขา 'จะเป็นคอกข้าว และวันที่จะมาถึงจะเผาพวกเขาเสีย พระเจ้าจอมโยธาครัสต์นี่' มาลาคิ 4:1 บ้างก็ถูกทำลายไปในทันที ขณะที่บ้างก็ทนทุกข์ทรมานหลายวัน ทุกคนถูกลงโทษ 'ตามการกระทำของพวกเขา' บาปของคนชอบธรรมที่ถูกโอนไปยังซาตาน เขาไม่เพียงแต่ต้องทนทุกข์เนื่องจากการกดขี่ของเขาเท่านั้น แต่ยังต้องทนทุกข์ต่อบาปทั้งหมดที่เขาทำให้คนของพระเจ้ากระทำด้วย การลงโทษของเขานั้นยิ่งใหญ่กว่าการลงโทษของผู้ที่เขาหลอกลวง หลังจากที่ถูกคนล้มตายเพราะการหลอกลวงของเขา เขายังคงมีชีวิตอยู่และทนทุกข์ทรมานต่อไป ในเปลวไฟที่ชำระล้าง คนชั่วร้ายถูกทำลายในที่สุด ทั้งรากและกิ่งก้าน ซาตานเป็นราก สาวกของเขาคือกิ่งก้าน มีการเชื่อมชมบทลงโทษเต็มรูปแบบของกฎหมายแล้ว เป็นไปตามข้อเรียกร้องของความยุติธรรม และสวรรค์และโลกกำลังดูประกาศความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 672, 673.

- ข. บรรยายถึงความงดงามแห่งก้าวต่อไปของพระเจ้า วิวรรณ์ **20:7-10, 15; 21:1, 2**

“เมื่อพระเจ้าชำระโลกให้บริสุทธิในที่สุด มันจะปรากฏเหมือนบึงไฟที่ไม่มีที่สิ้นสุด ขณะที่พระเจ้าทรงรักษานาวาท่ามกลางกระแสน้ำท่วม เนื่องจากมีผู้ชอบธรรมแปดคน พระองค์จะทรงรักษากรุงเยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งบรรจุผู้เชื่อสัตย์ทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่อาแบลผู้ชอบธรรมจนถึงนักบุญองค์สุดท้ายที่มีชีวิตอยู่ แม้ว่าโลกทั้งโลกยกเว้นส่วนที่เมืองตั้งอยู่ จะถูกห่อหุ้มด้วยทะเลเพลิงเหลว แต่เมืองก็ยังคงได้รับการอนุรักษไว้เช่นเดียวกับหีบพันธสัญญา โดยปาฏิหาริย์แห่งอำนาจผู้ทรงฤทธานุภาพ มันขึ้นหยดได้โดยปราศจากอันตรายท่ามกลางองค์ประกอบที่กลืนกิน”—ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ เล่ม 3 น. 87, 88

3. ความเป็นจริงอันน่าสะพรึงกลัว

- ก. ความเป็นจริงขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นกับผู้อาศัยของโลกควรทำให้เราพิจารณาอะไร? สคูตี
139:23, 24; 2 เปโตร 3:11

“เมื่อความจริงมีอิทธิพลอันศักดิ์สิทธิ์ต่อใจและชีวิตเรา เราสามารถรับใช้พระเจ้าที่เป็นเจ้าที่ยอมรับได้และสามารถถวายเกียรติแด่พระองค์บนแผ่นดินโลก โดยเป็นผู้มีส่วนในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์และรอดพ้นจากความเสื่อมทรามที่อยู่ในโลกผ่านราชอาณาจักร”

“โอ้ จะมีกี่คนที่ยังไม่พร้อมเมื่ออาจารย์มานับรวมกับผู้รับใช้ของพระองค์! หลายคนมีความคิดน้อยนิดเกี่ยวกับสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นคริสเตียน ความชอบธรรมในตนเองย่อมไม่มีประโยชน์ มีเพียงคนเหล่านั้นเท่านั้นที่สามารถยืนหยัดต่อการทดสอบซึ่งจะพบว่ามีความชอบธรรมของพระคริสต์ ผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยวิญญาณของพระองค์ และดำเนินชีวิตดังที่พระองค์ทรงดำเนิน ในความบริสุทธิ์ของจิตใจและชีวิต การสนทนาคงจะต้องศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นคำพูดจะปรู้งรังสด้วยพระองค์—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 317, 318

- ข. อธิบายการอุทิศอันลึกซึ้งที่เราต้องการอย่างเร่งด่วน **1 ยอห์น 2:6**

“ทุกดวงวิญญาณที่เชื่อความจริงอย่างแท้จริงจะมีงานที่สอดคล้องกัน ทุกคนจะจริงจังและเคร่งขรึม และไม่ย่อท้อในความพยายามที่จะนำจิตวิญญาณมาสู่พระคริสต์ หากความจริงถูกฝังลึกลงในจิตวิญญาณของพวกเขาเองก่อน พวกเขาที่จะพยายามที่จะปลุกมันไว้หัวใจของผู้อื่น ความจริงถูกเก็บไว้มากเกินไปในศาลชั้นนอก นำมันเข้าสู่วิหารชั้นในของจิตวิญญาณ ประทับไว้ในหัวใจ และปล่อยให้มันควบคุมชีวิต การศึกษาและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า จากนั้นหัวใจจะพบกับความรัก ความสงบสุข และปีติ และความทะเยอทะยานจะมุ่งไปสู่สวรรค์ แต่เมื่อความจริงถูกแยกออกจากชีวิตในลานชั้นนอก จิตใจก็ไม่อบอุ่นด้วยไฟอันเรืองรองแห่งความดีของพระเจ้า

“หลายคนศาสนาของพระเยซูถูกสงวนไว้สำหรับบางวันหรือบางโอกาส และในเวลาอื่นก็ถูกละเลยและละเลย หลักธรรมที่ซื่อมั่นของความจริงไม่ใช่เพียงสองสามชั่วโมงในวันสะบาโตหรือการกระทำการกุศลบางอย่างเท่านั้น แต่ต้องนำใจจิตใจ ขัดเกลาและทำให้อุปนิสัยศักดิ์สิทธิ์ หากมีช่วงเวลาที่มีมนุษย์ปลอดภัยโดยปราศจากแสงสว่างพิเศษและพลังจากสวรรค์ เขาอาจจะละทิ้งความจริงของพระเจ้า พระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ของพระเจ้า ต้องเป็นที่ปรึกษาและผู้ชี้ทางของพระองค์ ซึ่งเป็นพลังในการควบคุมชีวิตของเขา มันให้บทเรียนแก่เราถ้าเราจะคำนึงถึงพวกเขา—อ้างอิงแล้ว เล่มที่ 5 น. 547

4. ไม่ควรถูกขัดขวาง

- ก. บรรยายถึงแผนการของพระเจ้าสำหรับประชากรของพระองค์—และวิธีที่คนครึ่งใจที่มุ่งความสนใจไปที่โลกนี้ตอบสนองต่อแผนนั้นและผู้ที่ต้องการดำเนินชีวิตตามแผนนั้น ทิตัส 2:11-14; เกลยธรรมบัญญัติ 26:18

“ถึงเวลาแล้วที่คนส่วนใหญ่ที่เคยชื่นชมยินดีและโห่ร้องด้วยความยินดีเมื่อเห็นการเสด็จมาของพระเจ้าในเร็ววัน นี้ อยู่บนพื้นของคริสตจักรต่างๆ และในโลกที่เคยเยาะเย้ยพวกเขาเพราะเชื่อว่าพระเยซูเสด็จมา และเผยแพร่ความเท็จทุกรูปแบบเพื่อสร้างอคติต่อพวกเขาและทำลายอิทธิพลของพวกเขา บัดนี้ถ้าผู้ใดโหยหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ หิวกระหายความชอบธรรม และพระเจ้าประทานให้เขาารู้สึกถึงฤทธานุภาพของพระองค์ และทรงให้จิตใจที่โหยหาของเขามอบหมายด้วยการหลังความรักของพระองค์เข้าไปในใจของเขา และถ้าเขาถาวรเกียรติแก่พระเจ้าด้วยการสรรเสริญพระองค์ โดยผู้อ้างว่าเชื่อเหล่านี้ในการเสด็จมาของพระเจ้าในไม่ช้า มักถูกมองว่าเป็นคนหลอกลวง และถูกกล่าวหาว่าถูกสะกดจิตหรือมีวิญญาณชั่วร้าย

“ผู้อ้างตนเป็นคริสเตียนเหล่านี้จำนวนมากแต่งตัว พุด และประพฤติตนเหมือนชาวโลก และสิ่งเดียวที่พวกเขาจะเป็นที่รู้จักก็คืออาชีพของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะอ้างว่ากำลังมองหาพระคริสต์ แต่การสนทนาของพวกเขาไม่ได้อยู่ในสวรรค์ แต่เป็นเรื่องทางโลก 'คนเหล่านั้นควรมึลักษณะอย่างไร' ที่จะ 'อยู่ในการสนทนาอันศักดิ์สิทธิ์และในทางพระเจ้า' ซึ่งอ้างว่า 'คอยมองหาและเร่งรีบจนกว่าวันของพระเจ้าจะมาถึง' 2 เปโตร 3:11, 12 'ทุกคนเป็นเช่นนั้น ความหวังในพระองค์ก็ชำระตนเองให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระองค์ทรงบริสุทธิ์ 1 ยอห์น 3:3 แต่เห็นได้ชัดว่าหลายคนที่ยึดเอาคตินิยมที่ผิดแก่ร่างกายของตนและทำให้คู่มือในสายตาของโลกมากกว่าที่พวกเขาทำ เพื่อเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าว่าพวกเขาจะได้รับการอนุมัติจากพระองค์อย่างไร—งานเขียนในยุคแรก น. 108

- ข. ในทางตรงกันข้าม สิ่งที่เราจะมุ่งเน้นคืออะไร? 2 โครินธ์ 4:18

“จงหยุดมันเกี่ยวกับชีวิตที่ยั่งยืนตลอดไป แต่ปล่อยให้ภาระของจิตวิญญาณของคุณเป็น ทำอย่างไรจึงจะได้ชีวิตที่ดีกว่านี้ เป็นข้อคฤหาสน์ที่เตรียมไว้สำหรับผู้ที่ซื่อสัตย์และซื่อสัตย์จนถึงที่สุด หากคุณทำผิดพลาดที่นี้ทุกอย่างจะสูญหาย หากคุณอุทิศทั้งชีวิตเพื่อรักษาสมบัติทางโลกและสูญเสียสวรรค์ คุณจะพบว่าคุณได้ทำผิดพลาดร้ายแรง คุณไม่สามารถมีทั้งสองโลกได้—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 706

5. มองขึ้นไปให้สูงขึ้น

ก. เราได้รับการเตือนอย่างไรไม่ให้มีความไว้วางใจอย่างไรเหตุผลต่อความอ่อนแอของมนุษย์ของผู้นำและผู้ไกล่เกลี่ยอื่นๆ ที่อาจทำผิดพลาด อีสายห์ 3:11, 12; อาโมส 2:4; 4:12

“มีบางคนที่มีแม้จะคิดว่าจะรับใช้พระเจ้า แต่กลับกลายเป็นคนนอกใจอย่างรวดเร็ว สำหรับพวกเขาทางคลดก็ยังคงเป็นเส้นตรง พวกเขาดำเนินชีวิตโดยละเมิดความจริงของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง หลักการทูลเจ้านั้นเกี่ยวพันกับการดำเนินชีวิตของพวกเขา และทุกที่ที่พวกเขาไป พวกเขาก็หัวว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้าย แทนที่จะนำผู้อื่นมาหาพระคริสต์ อิทธิพลของพวกเขาทำให้พวกเขาสงสัยและสงสัย”—คำพยานสำหรับผู้รับใช้ น. 281

“จงระวังคนที่สั่งสอนพระคำแห่งชีวิตให้ผู้อื่นแต่ไม่รักษาวิญญาณแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนและการปฏิเสธตนเองซึ่งพระคำนั้นปลูกฝังไว้ คนแบบนี้ไม่สามารถฟังได้ในช่วงวิกฤต พวกเขาเพิกเฉยต่อสุรเสียงของพระเจ้าเช่นเดียวกับซาอูล และหลายคนก็พร้อมที่จะพิสูจน์แนวทางของตนเช่นเดียวกับพระองค์ เมื่อพระเจ้าดำเนินผ่านทางผู้เผยพระวจนะ ซาอูลอินทรานอย่างหนักแน่นว่าเขาเชื่อฟังสุรเสียงของพระเจ้า แต่ขณะที่ส่งเสียงร้องและว่าที่ส่งเสียงร้องเป็นพยานว่าเขาไม่มี ในทำนองเดียวกัน หลายๆ คนในทุกวันนี้ยื่นยื่นความภักดีต่อพระเจ้า แต่คอนเสิร์ทและความสนุกสนานอื่นๆ การสมาคมทางโลก การฉวยเกียรติแต่ตนเอง และความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะได้รับความนิยมนั้นล้วนเป็นพยานว่าพวกเขาไม่เชื่อฟังสุรเสียงของพระองค์ “ส่วนประชากรของเรานี้” เป็นผู้คลั่งที่พวกเขาและผู้หญิงที่ปกครองพวกเขา”

“นั่นคือมาตรฐานสูงที่พระกิตติคุณวางไว้ต่อหน้าเรา คริสเตียนที่มีความคงเส้นคงวาไม่เพียงแต่เป็นคนใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งทรงสร้างที่มีเกียรติในพระเยซูคริสต์อีกด้วย พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพื่อแสดงให้ผู้อื่นเห็นหนทางสู่สวรรค์และสู่พระเจ้า ผู้ที่ดึงเอาชีวิตของตนจากพระคริสต์จะไม่มีความสามารถที่จะสนุกสนานในโลกนี้อย่างไรสาระและไม่ฟังใจ”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 88

วันศุกร์

วันที่ 20 กันยายน

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. อธิบายความจริงในพระคัมภีร์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่าไฟนรก
2. พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์อะไรท่ามกลางเปลวไฟที่ไม่มีวันดับเหล่านั้น?
3. ประสบการณ์คริสเตียนของฉันทันจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้อย่างไร และเหตุใดจึงจำเป็น?
4. อธิบายอันตรายของการพึ่งพานั่นในเรื่องความรอด
5. ฉันทควรทำตามขั้นตอนใดเป็นการส่วนตัวเพื่อมุ่งความสนใจไปที่นิรันดร์กาลมากขึ้น?

อดทนจนถึงที่สุด

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “เพราะฉะนั้น พวกท่านที่รัก โดยที่พวกท่านทราบสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้ว พวกท่านก็จงระวังให้ดี เกรงว่าพวกท่านเองก็เช่นกัน ซึ่งอาจถูกนำไปด้วยข้อผิดพลาดของคนชั่ว จะล้มลงจากความมั่นคงของพวกท่านเอง แต่จงเจริญขึ้นในพระคุณ และในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา สง่าราศีจะมีแก่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิรันดร์ เอเมน (2 เปโตร 3:17, 18)

“ไม่มีการทำให้พระคัมภีร์เป็นที่นับถือสำหรับผู้ที่ตั้งความจริงบางส่วนไว้เบื้องหลัง”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส (เอลเลน จี. ไวท์) เล่มที่ 7 น. 947

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: กิจการของอัครทูต น. 557-567

วันอาทิตย์

วันที่ 22 กันยายน

1. เร่งความเร็วในเชิงรุก

ก. เมื่อคำนึงถึงไฟที่ร้ายแรงที่สุด เราได้รับเรียกให้ทำอะไร? 2 เปโตร 3:12

“บัดนี้ ก่อนการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ พระกิตติคุณอันเป็นนิรันดร์จะต้องได้รับการประกาศไปยังทุกประชาชาติ ทุกตระกูล ทุกภาษา และทุกผู้คน วิวรธ 14:6, 14 พระเจ้าได้ทรงกำหนดวันไว้แล้วในวันนั้น ซึ่งพระองค์จะทรงพิพากษาโลก” กิจการ 17:31 พระคริสต์ทรงบอกเราว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อใด พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าคนทั้งโลกจะกลับใจใหม่ แต่บอกว่า ‘ข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนี้จะได้รับการประกาศไปทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกประชาชาติ แล้วจุดจบจะมาถึง’ การมอบพระกิตติคุณแก่โลกทำให้เราสามารถเร่งการเสด็จกลับมาของพระเจ้าได้ เราไม่เพียงแต่มองเห็นแสงสว่างในวันของพระเจ้ามาถึงด้วย 2 เปโตร 3:12 รีมอบ หากคริสตจักรของพระคริสต์ทำงานตามที่พระเจ้าทรงแต่งตั้ง โลกทั้งโลกคงได้รับคำเตือนก่อนหน้านี้ และพระเจ้าพระเยซูทรงจะเสด็จมาซึ่งแผ่นดินโลกของเราด้วยเดชานุภาพและรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่ ---

“ผู้ที่เฝ้าดูพระเจ้ากำลังชำระจิตวิญญาณของตนให้บริสุทธิ์โดยการเชื่อฟังความจริง ด้วยการเฝ้าดูอย่างระมัดระวังพวกเขาจึงรวมการทำงานที่จริงจังเข้าด้วยกัน เพราะพวกเขารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่ประตู ความกระตือรือร้นของพวกเขาจึงเร็วขึ้นที่จะร่วมมือกับสติปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ในการทำงานเพื่อความรอดของจิต

วิญญาณ”-ผู้พึงปรารถนาแห่งปวงชน น. 633, 634

2. ช่างเป็นสิทธิพิเศษ!

ก. เราแต่ละคนจะเร่งการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อย่างไร? **ปัญญาจารย์ 11:1, 2, 6**

“พระคริสต์ทรงมอบหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์แก่คริสตจักร สมาชิกทุกคนควรเป็นช่องทางที่พระเจ้าสามารถสื่อสารให้โลกทราบถึงขุมทรัพย์แห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งเป็นความรู้วายที่ไม่อาจหยั่งรู้ได้ของพระคริสต์ ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าช่วยให้รอดทรงปรารถนามากเท่ากับตัวแทนที่จะเป็นตัวแทนของพระวิญญาณและอุปนิสัยของพระองค์ต่อโลก ไม่มีสิ่งใดที่โลกต้องการมากเท่ากับการสำแดงความรักของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดผ่านความเป็นมนุษย์ สวรรค์ทั้งมวลกำลังรอคอยชายและหญิงที่พระเจ้าสามารถเปิดเผยพลังของศาสนาคริสต์ได้

“คริสตจักรคือสิทธิ์เสรีของพระเจ้าในการประกาศความจริง โดยได้รับมอบอำนาจจากพระองค์ให้ทำงานพิเศษ และถ้าเรอภักดีต่อพระองค์ เชื่อฟังพระบัญญัติทุกข้อของพระองค์ ความสว่างแห่งพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ก็จะสถิตอยู่ในตัวเรอ ด้านางข้อสัถย์ต่อความจริงภักดีของนาง หรืออวยเกียรติแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ก็ไม่มีอำนาจใดที่จะต่อต้านนางได้

“ความกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าและผู้เป็นเจ้าและอุดมการณ์ของพระองค์กระตุ้นสานุศิษย์ให้เป็นพยานถึงพระกิตติคุณด้วยพลังอันทรงพลัง ความกระตือรือร้นที่เหมือนกันไม่ควรทำให้ใจของเราถูกไขนด้วยความมุ่งมั่นที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักแห่งการไถ่ ของพระคริสต์และพระองค์ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนไม่ใช่หรือ? เป็นสิทธิพิเศษของคริสเตียนทุกคน ไม่เพียงแต่มองหาเท่านั้น แต่ยังเร่งการเสด็จมาของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดด้วย”—กิจการของอัครทูต น. 600

ข. พระเจ้าทรงบรรยายถึงจุดมุ่งหมายของพระองค์ที่มีต่อเราอย่างไร? เพลงซาโลมอน **6:10**; สดุดี **60:4**

“ความจริงและความคิดพลาดกำลังโกลීงเข้ามาถึงความขัดแย้งครั้งสุดท้าย ให้เราเดินขบวนภายใต้ธงที่เบื้องเลื้อยของเจ้าชายเอ็มมานูเอล - - เพราะความจริงจะมีชัย”—คำแนะนำสำหรับการรับใช้คริสเตียนอย่างมีประสิทธิภาพ น. 77

“หากคริสตจักรจะสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์ โดยถอนตัวจากความจงรักภักดีต่อโลก ก็มีรุ่งอรุณแห่งวันที่สดใสและรุ่งโรจน์ต่อหน้าเธอ คำสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเธอจะคงอยู่ตลอดไป พระองค์จะทรงบันดาลให้นางมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นนิรันดย์ เป็นที่ชื่นบาน สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น ความจริงที่ผ่านผู้ที่ดูหมิ่นและปฏิเสธมันจะมีชัยชนะ แม้ว่าบางครั้งจะดูเหมือนล่าช้า แต่ความคืบหน้าก็ไม่เคยได้รับการตรวจสอบเมื่อข้อความของพระเจ้าพบกับการต่อต้าน พระองค์จะทรงประทานกำลังเพิ่มเติมเพื่อว่าข้อความนั้นจะมีอิทธิพลมากขึ้น ด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ มันจะตัดผ่านอุปสรรคที่แข็งแกร่งที่สุดและมีชัยชนะเหนือทุกอุปสรรค”—กิจการของ

อักษรทศ น. 601

3. ความแข็งแกร่งและความหวัง

ก. อะไรให้กำลังใจผู้เชื่อทุกคนที่ปรารถนาจะปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตจิตวิญญาณให้สำเร็จ? อีสยาห์ 53:11; 2 โครินธ์ 5:14, 15; 12:9

“มีความลำบากและความขัดแย้ง การปฏิเสธตนเอง และการทดลองลับในใจ เพื่อให้เราทุกคนได้พบเจอและแบกรับ จะมีความโศกเศร้าและน้ำตาสำหรับบาปของเรา จะมีการคืนรนและเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา ผสมผสานกับความสำนึกผิดและความอับอายเพราะข้อบกพร่องของเรา ---

“ให้ความรักของพระคริสต์บีบบังคับเราให้แสดงความเห็นอกเห็นใจและอ่อนโยน เพื่อเราจะร้องไห้เรื่องความผิดพลาดและผู้ที่ยืนหลังให้กับพระเจ้า จิตวิญญาณมีค่าอนันต์ มูลค่าของมันสามารถประเมินได้จากราคาที่ย่ำเพื่อเรียกค่าไถ่เท่านั้น โกรธา! โกรธา! โกรธา! จะอธิบายคุณค่าที่แท้จริงของจิตวิญญาณ ---

“หากไม่มีพลังแห่งพระคุณบนใจ ช่วยเหลือความพยายามของเราและทำให้งานของเราศักดิ์สิทธิ์ เราจะล้มเหลวในการช่วยจิตวิญญาณของเราเองและช่วยจิตวิญญาณของผู้อื่นให้รอด ระบบและระเบียบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ไม่ว่าจะมีใครรู้ดีกว่าสิ่งเหล่านี้จะทำงานโดยปราศจากพระคุณและอำนาจของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในความคิดและจิตใจ จิตใจและเนื้อหนังจะล้มเหลวในรอบพิธีการ และในการบรรลุผลตามแผนของเรา หากไม่มีอำนาจของพระเจ้าในการคลาดและให้ความกล้าหาญในการปฏิบัติ—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 3 น. 187, 188

ข. เหตุใดความหวังแห่งนิรันดร์จึงสร้างแรงบันดาลใจมาก? 2 เปโตร 3:13; สดุดี 149:4

“ผู้อ่อนโยน จะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก’ บาบเข้ามาในโลกโดยผ่านความปรารถนาที่จะยกระดับตนเอง และบิดามารดาผู้แรกของเราสูญเสียการครอบครองเหนือแผ่นดินโลกอันสวยงามนี้ อาณาจักรของพวกเขา พระคริสต์ทรงได้สิ่งที่สูญเสียไปโดยการละทิ้งตนเอง และพระองค์ตรัสว่าเราต้องเอาชนะเช่นเดียวกับพระองค์ วิวรณ์ 3:21. โดยอาศัยความอ่อนน้อมถ่อมตนและการยอมจำนน เราอาจกลายเป็นผู้รับมรดกร่วมกับพระองค์เมื่อผู้อ่อนโยนจะได้แผ่นดินเป็นมรดก’ สดุดี 37:11

“แผ่นดินโลกที่สัญญาไว้กับคนอ่อนโยนจะไม่เป็นเช่นนี้ มีคนมโนไปด้วยเงินแห่งความตายและคำสาป ‘เราคามพระสัญญาของพระองค์ เรามองหาฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ซึ่งความชอบธรรมดำรงอยู่’ --

“ไม่มีความคิดหวัง ไม่มีความโศกเศร้า ไม่มีบาป ไม่มีใครจะพูดว่าฉันป่วย ไม่มีรถไฟฟ้างศพ ไม่มีการไว้ทุกข์ ไม่มีการตาย ไม่มีการพรากจากกัน ไม่มีการออกหัก แต่พระเยซูทรงอยู่ที่นั่น สันติสุขอยู่ที่นั่น—ข้อคิดจากภูเขาแห่งพระพร น. 17

4. การโทรที่จริงจัง

ก. เปโตรเน้นอะไรในสาส์นของเขา—และเพราะเหตุใด? 2 เปโตร 3:14

“เราไม่รู้ว่ามีวันหนึ่งความขัดแย้งของเราจะรุนแรงแค่ไหนต่อไป ชาวคานามีชีวิตอยู่และกระตือรือร้น และทุกๆ วันเราต้องร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างจริงจังเพื่อขอความช่วยเหลือและกำลังใจเพื่อต่อต้านพระองค์ ทราบใดที่ชาวคานาครอบครอง เราก็จะมีคนเองให้ปราบ มีความยากลำบากให้เอาชนะ และไม่มีที่หยุด ไม่มีจุดที่เราจะมาบอกว่าเราได้บรรลุอย่างเต็มที่แล้ว

•ฟิลิปปี 3:12: ‘มิใช่ข้าพเจ้าบรรลุแล้ว ทั้งสองก็สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว แต่ข้าพเจ้าตามภายหลัง เพื่อข้าพเจ้าจะได้เข้าใจถึงสิ่งนั้นซึ่งข้าพเจ้าก็เข้าใจถึงพระเยซูคริสต์ด้วย’

“ชีวิตคริสเตียนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง พระเยซูทรงประทับเป็นผู้ขัดเกลาและชำระประชากรของพระองค์ไว้บริสุทธิ์ และเมื่อพระฉายาของพระองค์สะท้อนให้เห็นอย่างสมบูรณ์ในตัวพวกเขา มันก็สมบูรณ์แบบและศักดิ์สิทธิ์ และพร้อมสำหรับการแปล คริสเตียนต้องทำงานหนักมาก เราได้รับคำแนะนำให้ชำระตนเองให้สะอาดจากความสกปรกทั้งหมดของเนื้อหนังและวิญญาณ ทำให้บริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยความเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้า—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 340

ข. เหตุใดความอดทนจึงสำคัญต่อการชำระให้บริสุทธิ์ของเรา? 2 เปโตร 3:15, 16; ลูกา 21:19

“มีบางสิ่งในพระคัมภีร์ที่เข้าใจยากและตามภาษาของเปโตร ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาและไม่มั่นคงจะทำลายล้างสิ่งเหล่านั้นเอง ในชีวิตนี้เราอาจไม่สามารถอธิบายความหมายของพระคัมภีร์ทุกคนได้ แต่ไม่มีจุดสำคัญของความจริงในทางปฏิบัติที่จะถูกบังคับไปในความสับสน เมื่อถึงเวลาตามการจัดเตรียมของพระเจ้า สำหรับโลกที่จะทดสอบความจริงในช่วงเวลานั้น พระวิญญาณของพระองค์จะใช้จิตใจเพื่อค้นคว้าพระคัมภีร์ แม้จะอดอาหารและอธิษฐาน จนกว่าจะค้นหาคำเชื่อมโยงแล้วการเชื่อมโยง ออกไปและรวมกันเป็นลูกโซ่ที่สมบูรณ์แบบ ข้อเท็จจริงทุกประการที่เกี่ยวข้องกับความรอดของจิตวิญญาณในทันทีจะถูกทำให้ชัดเจนจนไม่จำเป็นต้องทำผิดพลาดหรือเดินในความมืด

“เมื่อเราติดตามสายโซ่แห่งคำพยากรณ์ ความจริงที่เปิดเผยในยุคสมัยของเราก็ปรากฏให้เห็นและอธิบายอย่างชัดเจน เรารับผิดชอบต่อสิทธิพิเศษที่เราได้รับและต่อแสงสว่างที่ส่องบนเส้นทางของเรา—อ้างอิงแล้ว เล่มที่ 2 น. 692

“นี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า’ เกี่ยวกับคุณ ‘แม้กระทั่งการชำระให้บริสุทธิ์ของคุณ’ 1 เธสะโลนิกา 4:3 มันเป็นการประสอ์ของของคุณด้วยหรือ?”—กิจการของอัครทูต น. 566

5. มั่นคงในความหวัง

ก. เปโตรเตือนเราอย่างไรให้มีความเพียรพยายาม? 2 เปโตร 3:17

“คำแนะนำที่กำหนดไว้ในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีที่ว่างสำหรับการประนีประนอมกับความชั่วร้าย พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏว่าพระองค์จะทรงดึงมนุษย์ทุกคนมาหาพระองค์ พระองค์ไม่ได้มาเพื่อกล่อมให้โลกกลับใจ แต่เพื่อชี้ให้เห็นเส้นทางแคบที่ทุกคนต้องเดินทางซึ่งในที่สุดจะไปถึงประตูเมืองแห่งพระเจ้า ลูกหลานของเขาต้องติดตามที่ที่พระองค์ทรงนำทาง จะต้องเสียสละความสะดวกหรือตามใจตนเอง ไม่ว่าจะต้องแลกกับแรงหรือความทุกข์ก็ตาม ก็ต้องต่อสู้กับตนเองอยู่เสมอ”—กิจการของอัครทูต น. 565

ข. ในการจบจดหมายฝากนี้ คำอุทธรณ์สุดท้ายของอัครสาวกคืออะไร? 2 เปโตร 3:18

“บาปของเจ้าอาจเป็นเหมือนภูเขาที่อยู่ตรงหน้าเจ้า แต่ถ้าคุณถ่อมใจและสารภาพบาปโดยวางใจในคุณงามความดีของพระผู้ช่วยให้รอดที่ถูกตรึงที่กางเขนและฟื้นคืนพระชนม์แล้ว พระองค์จะทรงอภัยและจะทรงชำระคุณให้พ้นจากความอธรรมทั้งสิ้น พระเจ้าทรงเรียกร้องให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค์ทั้งหมด กฎข้อนี้เป็นเสียงสะท้อนของพระองค์ที่พูดกับคุณว่า ศักดิ์สิทธิ์กว่า ใช่ ศักดิ์สิทธิ์กว่า บรรณานความบริบูรณ์แห่งพระคุณของพระคริสต์ ขอให้หัวใจของคุณเต็มไปด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อความชอบธรรมของพระองค์ พระราชกิจที่พระวจนะของพระเจ้าประกาศคือสันติสุข และผลของความสงบและความมั่นใจตลอดไป

“เมื่อจิตวิญญาณของคุณโหยหาพระเจ้า คุณจะพบความรู้ร้ายแห่งพระคุณของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคุณใคร่ครวญความรู้เหล่านั้น คุณจะเข้ามาครอบครองสิ่งเหล่านั้นและจะเปิดเผยคุณงามความดีของการเสียสละของพระผู้ช่วยให้รอด การปกป้องความชอบธรรมของพระองค์ ความบริบูรณ์แห่งสติปัญญาของพระองค์ และฤทธิ์เดชของพระองค์ที่จะนำเสนอคุณต่อพระพักตร์พระบิดา 'ไร้จุดค้างพริ้ว และไม่มีตำหนิ'”—อ้างแล้ว หน้า 566, 567

วันศุกร์

วันที่ 27 กันยายน

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. อะไรเป็นหลักฐานว่าความกระตือรือร้นของเราเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง?
2. ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเร่งการเสด็จกลับมาของพระเจ้า?
3. แม้ว่าจะถูกถ่มน้ำลายแกล้งและข่มขู่มากมาย แต่ใครจะเป็นผู้สืบทอดโลกใบนี้?

4. เหตุใดฉันจึงต้องจริงจังกับกระบวนการชำระให้บริสุทธิ์?
5. เมื่อฉันเห็นส่วนลึกของความบาปอันยิ่งใหญ่ของฉัน ฉันควรทำอะไร?

เงินถวายวันสะบาโตแรก

กรกฎาคม 6

สำหรับโบสถ์ โรงเรียน และสำนักงานในประเทศไลบีเรีย

(ดูหน้า 4)

3 สิงหาคม

สำหรับฝ่ายการศึกษา GC

(ดูหน้า 25)

7 กันยายน

สำหรับสำนักงานใหญ่สหภาพแองโกลา

(ดูหน้า 46)